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การเตรียมตัวของ มทร.ธัญบุร ี

 ประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ คณาจารย์ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกบัการพัฒนาประเทศ 

 สร้างพันธมิตร กับภาคอุตสาหกรรม SMEs แสวงหา 
ความต้องการเตรียมพร้อม และประสบการณ์การท างาน 
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

 ปรับทิศทางการผลิตบัณฑิต การวิจัย/นวัตกรรม และบรกิาร 
ทางวิชาการใหม้ีความเข้มแข็ง สร้างจุดเน้นและอัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบตัิให้ชัดเจน 

 

“““บทบาทของบทบาทของบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ในการขบัเคลื่อนในการขบัเคลื่อนในการขบัเคลื่อน

ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย   
ออกจากกับดักออกจากกับดักออกจากกับดัก
กลุ่มประเทศกลุ่มประเทศกลุ่มประเทศ

รายได้ปานกลางรายได้ปานกลางรายได้ปานกลาง
(((MMMiiiddddddllleee   

IIInnncccooommmeee   TTTrrraaappp   
หรือ หรือ หรือ MMMIIITTT)))”””   



คํานํา 
 
 
  การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งนี้จัดข้ึนเปนครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
เปนการทบทวนและปรับปรุงในบทบาทของสภามหาวิทยาลัย หรือบทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีไดทําประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัยรวมถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ Standing Committees 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องท่ีสนใจ โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยตองไปเสริมนโยบายในระดับชาติ  
รวมท้ังตอบสนองประเด็นนโยบายและยุทธศาสตรท่ีกําลังเปนท่ีสนใจของประเทศโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการออกจากกับดักรายไดประเทศปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT) ของประเทศไทย 

 
จากการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดใหขอเสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นในดานนโยบายและยุทธศาสตรท่ีนาสนใจ และเปนประโยชนอยางยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติใหโดดเดนเปนท่ียอมรับของสังคม
และประเทศชาติ อีกท้ังยังมีความไดเปรียบเชิงแขงขันและมีศักยภาพในทุกดาน 

 
ในนามของมหาวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ และขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ   ปนปฐมรัฐ) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
           วันท่ี  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557  

 
 



สารบัญ 
 

 หนา 
  

โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 – 6  
รายชื่อผูเขารวมประชุม 7 – 9 
กําหนดการประชุม 10 – 11 
สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระหวางสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557” 

12 – 16 

     โดย ดร.สุเมธ   แยมนุน  
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ดร.สุเมธ  แยมนุน 17 – 25 
อภิปรายบทบาทของ Standing committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 26 – 29 
     โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล  
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล 30 – 34 
อภิปรายบทบาทของ Standing committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 35 – 48 
     โดย ประธานคณะกรรมการ 4 ชุด  
Thailand Excellence 2030 และบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 49 – 55 
     โดย ดร.สุเมธ  แยมนุน  
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ดร.สุเมธ  แยมนุน 56 – 59 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร 60 – 67 
     โดย รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ  
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ 68 – 79 
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักกลุมประเทศ
รายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT)   

80 – 84 

     โดย ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย      
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย     85 – 108 
การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 109 – 115 
     โดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน    
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน   116 – 123 
สรุปผลการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 124 – 126 
     โดย ดร.สุเมธ  แยมนุน  
สรุปผลการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
และนําผลการ Retreat ไปสูการปฏิบัติ  

127 – 137 

     โดย รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ    
ภาคผนวก  

 



 
แบบเสนอโครงการ  

 งบประมาณแผนดิน        งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี 

 
 

   ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    ผลผลิต :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
   ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู      ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
   ผลผลิต :  โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

 

1. ช่ือโครงการ  ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

2. ประเภทโครงการ 
 โครงการใหม 
 โครงการตอเนื่อง (ระบุปท่ีเริ่มดําเนินการครั้งแรกพรอมงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน) 

ปท่ี 1  ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ............ งบประมาณท่ีเบิกจายจริง..........บาท 
ปท่ี 2  ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ............. งบประมาณท่ีเบิกจายจริง.........บาท 
ปท่ี 3  ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ............. งบประมาณท่ีเบิกจายจริง.........บาท 
ปท่ี 4  ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ............. งบประมาณท่ีเบิกจายจริง.........บาท 
ปท่ี 5  ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ............. งบประมาณท่ีเบิกจายจริง.........บาท 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ-สุกล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรา   โพธิ์พวง    หนวยงาน    สํานักงานอธิการบดี   

เบอรโทรศัพท    081-8601847 

4. สอดคลองกับ กลยุทธวิธีการ ตามแผนกลยุทธของหนวยงาน คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยเนนหลักการ
กระจายอํานาจ ความโปรงใส การมีสวนรวม 

5. สอดคลองนโยบายตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  (เลือกเพียง 1 หัวขอ) 
   การจัดการศึกษา       การบริหารจัดการ                                      
   การวิจัย                                        การสรางความรวมมือท้ังภายในและตางประเทศ 
  การพัฒนานักศึกษา                               การยกระดับการใหบริการและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน                                          
  การพัฒนาอาจารยและบุคลากร                 การประกันคุณภาพการศึกษา      

6. หลักการและเหตุผล  
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนองคกรท่ีมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัย โดยใหรวมถึงกําหนดเปาหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เปนผูท่ีมีความสําคัญในการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสม โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยตองไปเสริมนโยบายในระดับชาติ 
รวมท้ังตอบสนองประเด็นนโยบาย และยุทธศาสตรท่ีกําลังเปนท่ีสนใจของประเทศ โดยเฉพาะประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศไทย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย
จึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพ่ือพิจารณาประเด็นดังกลาว รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัยและประเมินผลการดําเนินงานเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปท่ีผานมา พรอมท้ังกําหนดทิศทาง
ในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปตอไป   
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7. วัตถุประสงค / ตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค  
ตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 
1. เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ี

ของสภามหาวิทยาลัย 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดทบทวนการ   

ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย  

รอยละ 90 

2. เ พ่ือใหผู บริหารและหัวหนาหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย ไดมีความรูความเขาใจในความหมาย
และความทาทายในเรื่อง Middle - Income Trap  

2.  ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
ไดรับความรูและเขาใจในความหมายของ 
Middle - Income Trap และตระหนักถึง
ความทาทายในการกาวขามกับดักกลุม
ประเทศรายไดปานกลาง 

รอยละ 85 

3. เพ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิต เพ่ือชวย
แกปญหาของประเทศอันนําไปสูการพนจากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง 

3. มหาวิทยาลัยปรับแผนกลยุทธทางดาน   
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

รอยละ 85 

4. คณะกรรมการ Standing Committees เสนอแนะ
แนวคิด หลักการ ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 

4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับยุทธศาสตร
ใหรองรับกับ Middle -Income Trap 

รอยละ 85 

8.  กลุมเปาหมายผูรวมโครงการ ประมาณ 60 คน ประกอบดวย 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน  
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ภายใน)  จํานวน 13 คน 
- ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย   จํานวน  1 คน 
- อธิการบดี     จํานวน  1 คน 
- รองอธิการบดี    จํานวน  4 คน 
- ผูชวยอธิการบดี    จํานวน  6 คน 
- คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย  จํานวน  8 คน 
- ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงาน  จํานวน 10 คน 
- เจาหนาท่ี     จํานวน  5 คน 

9.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
9.1  การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan) 
 ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
9.2  การดําเนินงานตามแผน (D_Do)  
 หัวขอการบรรยาย 

1. บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. บทบาทของฝายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  
3. การอภิปราย เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการออกจากกับดัก

กลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศไทย 
4. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีแขงขันไดในอาเซียน 
5. การอภิปรายบทบาท Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ตอการปฏิบัติหนาที ่ที ่ผานมา/ปจจุบัน/อนาคต พรอมทั้งแนวทางปรับยุทธศาสตรเพ่ือรองรับ 
Middle – Income Trap 
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9.3  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (C_Check) 

1.  การติดตามตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต (ตัวบงชี้ พรบ.งบประมาณรายจายประจําป ตามขอ 14) 
- เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผล  รายงานการติดตามความกาวหนาและผลสําเร็จของงานตามนโยบาย 

- ระยะเวลาในการติดตามผล  ภายใน 1 เดือน 

10.  สถานท่ีดําเนินงาน   โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุร ี

11.  กําหนดการจัดโครงการ วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันท่ี  17  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2557 

12.  งบประมาณ  941,726.-  บาท  (เกาแสนส่ีหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยย่ีสิบหกบาทถวน) 
คาตอบแทน                      

- วิทยากร   132,600.-  บาท 
 ภายนอก จํานวน 10 ทาน = 43.5 ชั่วโมง x 3,000.- บาท   130,500.- บาท   
 ภายใน จํานวน 1 ทาน = 3.5 ชั่วโมง x 600.- บาท   2,100.- บาท   
คาใชสอย  755,520.-  บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 ม้ือ ม้ือละ 250.- บาท    
 (250 บาท x 4 ม้ือ x 60 คน) 60,000.- บาท   

- คาอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 850.- บาท    
 (850 บาท x 2 ม้ือ x 60 คน) 102,000.- บาท   

- คาอาหารเย็น 2 ม้ือ     
 - (1,550 บาท x 1 ม้ือ x 60 คน) 93,000.- บาท   
 - (1,550 บาท x 1 ม้ือ x 60 คน) 93,000.- บาท   

- คาท่ีพัก จํานวน 2 วัน    
 - วิทยากร นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี และรองอธิการบดี (พักเดี่ยว) 
   

   (3,800.- บาท x 27 หอง x 2 วัน) 205,200.- บาท   
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย และ

บุคลากร (พักคู) 
   

   (3,800.- บาท x 17 หอง x 2 วัน) 129,200.- บาท   
 - พนักงานขับรถยนตประจําตําแหนงของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 คน 
   

 (เหมาจาย คนละ 800.- บาท x 3 คน x 2 วัน) 4,800.- บาท   
- คาผานทางพิเศษ  4,320.- บาท   
- คาพาหนะสําหรับนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ (เหมาจาย คนละ 2,000.- บาท x 12 คน) 
 

24,000.- บาท 
  

- คาพาหนะ รถรับจางกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน 
ผูเขารวมสัมมนา และบุคลากร (800.- บาท x 50 คน) 

 
40,000.- บาท 

  

คาวัสดุ  53,606.-  บาท 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติ NGV ของรถยนตราชการ 

ไป – กลับ (มทร.ธัญบุรี  - จังหวัดชลบุรี)  
33,000.- บาท   

- คาวัสดุในการอบรม (รายละเอียดดังแนบ) 20,606.- บาท   
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รายละเอียดวัสดุในการอบรม 

 
1. แผน DVD-R PRINTABLE PRINCO  

(3 หลอด x 390.- บาท) = 1,170 + 7% = 81.90)  
1,251.90.- บาท   

2. กลองแผน CD 4 แผน มีท่ีสําหรับใสปก 
(55 กลอง x 30.- บาท) = 1,650 + 7% = 15.50) 

1,765.50.- บาท   

3. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049190  
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

4. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049290  
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

5. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049390  
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

6. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049490  
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

7. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049590  
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

8. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049690  
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

9. กระดาษโฟโต เนื้อมันเงา ขนาด A4/150G    
(3 แพ็ค x 293.- บาท) = 879 + 7% = 61.50) 

940.50.- บาท   

10. ปากกาลูกลื่น สีน้ําเงิน (50 ดาม x 4.- บาท) = 200 + 7% = 14) 214.- บาท   
11. กระดาษถายเอกสาร A4 (5 รีม x 110.- บาท) = 550 + 7% = 38.50) 588.50.- บาท   
12. หมึกพิมพสีดํา HP 12A (3 กลอง x 2,243.- บาท)) = 6,729 + 7% = 471)  7,200.- บาท   
13. กลองใส CD แบบธรรมดา (ใสได 1 แผน) 

(100 กลอง x 10.- บาท) = 1,000 + 7% = 1,070) 
1,070.- บาท   

     

 รวมเปนเงิน (สองหม่ืนหกรอยหกบาทถวน) 20,606.- บาท   
 

 
หมายเหตุ :  คาใชจายทุกรายการขอถัวเฉล่ีย  
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13. แผนการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ  (ขอ 1-4 ใสเครื่องหมาย  /  ขอ 5 ใสเปนตัวเลข) 
นําขอมูลจากขอ 9 มาประกอบการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน และ 
การใชจายงบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการดําเนินการ (P_Plan)             

2.การดําเนินการจัดโครงการ (D_Do)             

3.ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงาน (C_Check) 

            

4.ปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผลการ
ติดตามและประเมินผล (A_Act) 

            

5.แผนการเบิกจายเงิน 
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง) 

           941,726.-บาท 

14.  ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต   
14.1 เชิงปริมาณ 

1.  ผูเขารวมโครงการ 60 คน   
2.  ผูเขารวมโครงการอยูในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถวน รอยละ  80  
3.  ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 82 
4.  จํานวนครั้งท่ีดําเนินโครงการ 1 ครั้ง 
5.  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

14.2 เชิงคุณภาพ 
1.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ รอยละ  82  
2.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับ รอยละ  84  
3.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

14.3 เชิงเวลา 
1.  โครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ  90 
2.  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

14.4 ตัวช้ีวัดการบูรณาการ 
ความสําเร็จในการปรับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการกาวขามกับดักกลุมประเทศรายได

ปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศ 
 

15.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. สภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารของมหาวิทยาลัย สามารถทบทวนการกําหนดนโยบาย ความสอดคลอง 

ความชัดเจน และความเก่ียวพันในประเด็น Middle - Income Trap เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของชาติ 
2. มหาวิทยาลัยนําผลการประชุม Retreat แจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก นําขอเสนอแนะท่ีปฏิบัติไดไปดําเนินการ 

 

16.  ปญหา/อุปสรรค  ในการดําเนินงานท่ีผานมา (เฉพาะโครงการตอเนื่อง)  

 - 

17.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน (เฉพาะโครงการตอเนื่อง A Act) 

 - 
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18.  สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 
 

สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
1. โครงการอบรมสัมมนาไมไดรับการอนุมัติตามกําหนดเวลา 1. เรงดําเนินการขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาลวงหนา

อยางนอย 1 สัปดาห 
2. จํานวนผูเขารับการอบรมไมครบตามท่ีกําหนด ทําใหเกิด

ปญหาในการเบิกจาย 
2. จัดทําบันทึกใหผูเขารับการอบรมแจงยืนยันเขารับการอบรม 

 
          
          (นางพรทิตา      ผองนพคุณ) 
           เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ       

ผูเสนอโครงการ 
               31 กรกฎาคม 2557 
 
 

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน.......................................................................................................................................... 
 
 

   (ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา   โพธิ์พวง) 
              รองอธิการบดี  ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ 

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
                   31 กรกฎาคม 2557 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***แนบตารางการอบรม สัมมนา  โดยระบุ  หลักสูตร/เรื่อง/หัวขอ   การบรรยาย  
การอภิปราย  ระบุชื่อวิทยากร  ตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

     
ลําดับ 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
ท่ี 

1. ดร.สุเมธ แยมนุน นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ    ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายชุมพล เท่ียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา     พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน ศริดารา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

15. ดร.วิชัย พยัคฆโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

17. ผูชวยศาสตราจารยธนา เหมวงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

19. นางสาวจีรวัฒน เหรียญอารีย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

20. นายพงษพิชญ ตวนภูษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

21. ผูชวยศาสตราจารยณัฐ แกวสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

22. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย ผดุงศิลป กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

23. ผูชวยศาสตราจารยเมธา ศิริกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

24. นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

25. ผูชวยศาสตราจารยรัตนฤทธิ์ จันทรรังสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

26. นางสุทิศา จันทรบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

27. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุภัทรา   โพธิ์พวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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รายช่ือผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ลําดับ 
ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

ท่ี 

1. พลอากาศเอก ภคชาต ิ  กฤษณะพันธุ ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย   

2. ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต รองอธิการบดี   

3. นางวนิดา  ปอนอย รองอธิการบดี   

4. นายวิรัช    โหตระไวศยะ รองอธิการบดี   

5. ผูชวยศาสตราจารยสุมานิการ   จันทรบรรเจิด ผูชวยอธิการบดี   

6. รองศาสตราจารยสุจิระ ขอจิตตเมตต ผูชวยอธิการบดี   

7. รองศาสตราจารย ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผูชวยอธิการบดี   

8. ดร.วิสิทธิ ์ ลอธรรมจักร ผูชวยอธิการบดี   

9. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย แยมเผื่อน ผูชวยอธิการบดี   

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริลักษณ หาญวัฒนานุกุล ผูชวยอธิการบดี   

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

12. รองศาสตราจารยสยาม ดําปรีดา คณบดีคณะศิลปศาสตร 

13. ผูชวยศาสตราจารยธีรวัลย วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

14. รองศาสตราจารย ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวกร อางทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

16. ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ ไกฟา คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

17. ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.สุทธิพร บุญสง คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

18. นางสาวพรทิพย ตันติวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

19. 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย 

 

วองไว 

 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

20. ผูชวยศาสตราจารยนที ภูรอด ผูอํานวยการกองกลาง 

21. นางอลิสา โรจนธนานันต ผูอํานวยการกองคลัง 

22. นางวราภรณ อชานนท ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

23. นางสาวนวรัตน นิลดับแกว ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

24. ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ อังศุภโชติ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

25. รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี สงวนพงษ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

26. นางนิภา แจงฟา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

27. รองศาสตราจารย ดร.อุษาพร เสวกวิ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

28. นายณัชติพงศ อูทอง ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา 
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เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 

 

ลําดับ 
ชื่อ - สกลุ ตําแหนง 

ท่ี 

1. นางพรทิตา ผองนพคุณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวปรียาพร ขอชูกลาง เจาหนาท่ีงานสภามหาวิทยาลัย 

3. นางสาวพัชรี คีรีวงศ เจาหนาท่ีงานสภามหาวิทยาลัย 

4. นายวันชัย แกวดี เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

5. สอ.สุเมธี ขาวงาม เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

6. นายบุญชู นามขาล พนักงานขับรถยนต 
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กําหนดการประชมุสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป 

เลขท่ี ๓๕๓ ถนนพระตําหนัก พัทยา จังหวัดชลบุรี  
 
 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2557  
 13.00 – 15.00 น. เดินทางจากหนาอาคารสํานักงานอธิการบดี ถึงโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป 

จังหวัดชลบุรี  (ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
 15.00 – 16.00 น. Check in หองพักโรงแรม 
 16.00 – 17.00 น. พิธีเปด และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ในการบริหารมหาวิทยาลัย 
   

  โดย นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน) 
   

 17.00 – 17.30 น. บทบาทของฝายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ   

   

  โดย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
   

 18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
  

วันท่ี 16 สิงหาคม 2557  
 

 

09.00 – 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการออกจาก

กับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศไทย 
   

  โดย  ศาสตราจารย ดร.นักสิทธิ์  คูวัฒนาชัย  ท่ีปรึกษาเลขาธิการ สวทน. 

                                                      ท่ีปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ. 

  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน/รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
โดยมี ดร.สุเมธ  แยมนุน  เปนผูดําเนินรายการ 

   

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. การอภิปราย "บทบาทของ มทร.ธัญบุรี ในการออกจากกับดักกลุมประเทศรายได

ปานกลาง (Middle-Income Trap-MIT) ของประเทศไทย โดยท่ี มทร.ธัญบุรี จะสามารถ
ชวยใหประเทศไทยออกจาก MIT ไดหรือไม อยางไร 

   

  โดย  รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ / 
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ และนายชุมพล  พรประภา  
โดยมี ดร.สุเมธ  แยมนุน  เปนผูดําเนินรายการ 

   

 16.00 – 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 17.00 – 20.30 น. บรรยายในหัวขอ “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีแขงขันไดในอาเซียน” 
  

 โดย คุณวิกรม  กรมดิษฐ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บจม.อมตะ คอรปอเรช่ัน 
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วันท่ี 17 สิงหาคม 2557  

 09.00 – 12.00 น. การอภิปรายบทบาท Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ตอการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา/ปจจุบัน/อนาคต พรอมทั้งแนวทาง
ปรับยุทธศาสตรเพ่ือรองรับ Middle – Income Trap 

  1. กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล) 

  2. กรรมการดานหลักสูตรการเรียนและการสอนของสภามหาวิทยาลัย  
(รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช) 

  3. กรรมการดานการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย  
(นายชุมพล  พรประภา) 

  4. กรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ) 

  5. กรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  
(พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล) 

   

  โดย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.00 น. สรุปภาพรวมในการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ

บทบาทท่ีฝายบริหารมหาวิทยาลัยจะตองนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบรรลุผล 

   

  โดย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
   

 15.00 – 16.00 น. ปดการอบรม 
   

 16.00 น. เปนตนไป เดินทางกลับ มทร.ธัญบุรี 
 
 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 น. และ เวลา 14.15 น. 
  
 
 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการบรรยายพิเศษ  
“สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ระหวางสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557” 

  
 
 
 

ดร.สุเมธ   แยมนุน 
นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
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บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 
 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน)  
บรรยายพิเศษ “สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

ระหวางสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557” 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน) กลาวเปดการประชุม ในการประชุมสัมมนาทบทวน
งานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 ตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนภาคสวนตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ทานอธิการบดี และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เก่ียวกับประเด็น 2 ประเด็น คือ  

ประเด็นแรก ตามกําหนดการจะเปนรายการ Dinner Talk โดยมีคุณวิกรม กรมดิษฐ จะเปน
ผูบรรยายใหแนวคิดมุมมองของบุคคลท่ีอยูนอกวงการศึกษา แตเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สุภัทรา  โพธิ์พวง) แจงวาคุณวิกรม กรมดิษฐ ขออนุญาตไมบรรยายนอกสถานท่ี จึงเปนสิ่งท่ีนาเสียดายและ
ขอประทานโทษทุกทานท่ีเขารวมประชุม  

ประเด็นท่ีสอง การท่ีมหาวิทยาลัยจัดประชุม Retreat ทบทวนงานนโยบาย คําวา Retreat เปนการประชุม
แบบสบาย ๆ ไมเปนทางการ ทําใหตัวเองเปนอิสระจากภารกิจตาง ๆ โดยคิดทบทวนสิ่งท่ีไดทํามาตลอดดวยการใช  
Benchmark 2 ตัว ตัวแรกคือ Benchmark วันแรกท่ีไดรับหนาท่ีใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กับ 
Benchmark อีกตัวหนึ่งคือ วันแรกท่ีอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ซ่ึงมีระยะเวลาหางกันประมาณ 5 – 6 เดือน เม่ือทบทวนแลวคิดวา
สิ่งท่ีทํานั้นนาจะเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีสิ่งใดท่ีตองปรับปรุงโดยเฉพาะบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
และอธิการบดีไดเชิญผูบริหารท้ังหมดเขารวมรับฟงนับวาเปนสิ่งท่ีดี ตามกําหนดการวันนี้ผมขอแสดงความรูสึกถึง
ภาระงานท่ีไดทํามาตลอด และประเมินตนเองจากการ Benchmark 2 ตัว วามีพลังท่ีจะทํางานรวมกันตอไปไดเพียงใด 
ประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งไดขอเชิญประธานคณะกรรมการซ่ึงเปน Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัย 
รวม 5 ชุด (แตคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งมีจํานวน 22 ชุด) ท่ีสามารถเขารวมประชุมไดในวันพรุงนี้
และสะทอนภาพในฐานะท่ีทานทําหนาท่ีประธานกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไดใกลชิดอธิการบดี
มากกวาในสภามหาวิทยาลัย จึงขอใหทานแสดงความรูสึกจากบทบาทท่ีทําหนาท่ีประธานมีสิ่งใดท่ีจะสะทอนกลับมาสู
การปรับปรุงในบทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือบทบาทของคณะกรรมการ เพ่ือใหเห็นทิศทางในการพัฒนาบทบาท
หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557 วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช) ไดนําเสนอเรื่องท่ีจะทําให
ประเทศไทยหลุดพนออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT) ซ่ึงเปน
เรื่องยากมาก ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ และ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน ซ่ึงเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดคิดเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะทานเปนผูรู มีขอมูลและประสบการณ พรอมท่ีจะ
ถายทอดขอมูลความรู (Resource Person) ใหกับทุกทานในท่ีประชุม แตเปนท่ีนาเสียดายทานท้ัง 2 ไมสามารถ
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เขารวมประชุมได แต ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน ขอใหผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรา  โพธิ์พวง ไปบันทึกเทปคําบรรยาย
และ PowerPoint มานําเสนอตอที่ประชุม และวิทยากรอีกทานหนึ่งคือ ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย 
ซ่ึงเปนบุคคลแรกท่ีวิเคราะหบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ มีหนาท่ีและเปนพลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศนั้นใหหลุดพนจากการเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง จากการท่ีไดรับฟงการบรรยาย 2 รอบ ทราบวา
ประเทศที่พาตัวหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปแลว คือ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน 
และไดยกตัวอยางประเทศท่ียังติดอยูในกลุมคือกลุมประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ท้ัง ๆ ท่ีพยายามคนหาวิธีการออก
อยูหลายสิบป คือกลุมประเทศในอเมริกาใต ไมสามารถออกไดกลายเปนสิ่งท่ียากมาก รวมถึงตัวอยางกรณีประเทศ
มาเลเซีย ประเทศจะหลุดพนจากการเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ในป ค.ศ. 2020 โดยใชมหาวิทยาลัยเปนตัวนํา 
เรื่องนี้จึงเปนประเด็นท่ีสองท่ีจะประชุมปรึกษาหารือในวันเสารและวันอาทิตย โดยใหคิดและมองยอนหลังไป 17 – 18 ป 
ท่ีผานมา ถึงภาระงานท่ีไดทําไปและมีสิ่งใดท่ีตองปรับปรุง มหาวิทยาลัยจะเปนเสมือนหัวรถจักรท่ีสําคัญในการแกปญหา
ท่ีสําคัญของประเทศ นับวาเปนประโยชนและโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจะปรับยุทธศาสตร 

ดร.สุเมธ  แยมนุน นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอไปวา การทําหนาท่ีสภามหาวิทยาลัย คนท่ีทําหนาท่ี
สภามหาวิทยาลัยนั้น มี 2 บทบาท บทบาทหลักคือ  

บทบาทแรก เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นและลงมติ ซ่ึงมติสภามหาวิทยาลัยนั้น
ถือวามีผลใชบังคับตามกฎหมายท่ีผูบริหารจะตองนําไปสูการปฏิบัติและบทบาททางออมคือการเขารวมเปน
คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองเรื่อง
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือการใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละบุคคลไปใหคําแนะนําชวยเหลือ
มหาวิทยาลัยอยางไมเปนทางการ เชื่อถือไดวากรรมการสภามหาวิทยาลัยยังเปนประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยดวย 
และสิ่งสําคัญคือ มีความตองการใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนผูประสาน เปนกระบอกเสียง 
เปนภาพสะทอนของสภามหาวิทยาลัยตอสังคมภายนอก และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หลายทานท่ีมีบทบาททางออมท่ีชวยใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจัก เปนท่ีไดรับความเชื่อม่ันจากสังคม แตสิ่งท่ีจะกลาว
ตอไปนี้เปนบทบาททางตรงที่สภามหาวิทยาลัยไดทํา ไดตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และเกิดผลในทางปฏิบัติ ตั้งแต
เดือนมีนาคม 2556 ถึงกรกฎาคม 2557 สภามหาวิทยาลัย มีการประชุม 17 ครั้ง มีการนัดประชุมพิเศษ 1 ครั้ง 
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาประชุมโดยเฉลี่ย 84.88 % จากกรรมการท้ังหมด 29 ราย ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
เปนการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพมากในดานการบริหารการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 5 ราย ถือวานอยมากเม่ือเทียบกับ
สภามหาวิทยาลัยแหงอ่ืน ๆ และไดอนุมัติแตงตั้งผูบริหาร โดยเฉพาะทานอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยเสนอ
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งรวมถึงอนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 6 ราย สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเรื่องการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามท่ีอธิการบดีเสนอนโยบาย ขณะสมัครเขารับการสรรหาดํารงตําแหนงอธิการบดี จํานวน 
8 ฉบับ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการเงินรายไดเพ่ือใหเกิดประโยชน
ในการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกดาน สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ) โดยบุคคลภายนอกเปนผูประเมินถือเปนการประเมิน
มหาวิทยาลัยดวย มีหลายประเด็นท่ีทางคณะกรรมการประเมินไดเสนอแนะไวก็จะนําข้ึนมาคิดทบทวน แตการประเมิน
คณบดีและหัวหนาสวนราชการ สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการไปประเมิน จะมีมิติการประเมินท่ีคลาย ๆ กัน
ทุกคณะ สภามหาวิทยาลัยเห็นคะแนนของผูทําหนาท่ีบริหารระดับ Middle Management มีคะแนนอยูในเกณฑ
ท่ีดีมาตลอด มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมินดวยตนเอง 
มีกรอบการประเมินทุกป สิ่งท่ีจะทบทวนลําดับตอไปเปนสิ่งท่ีสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปคือเรื่องการ
ประเมินเพ่ือสะทอนภาพการทํางานของสภามหาวิทยาลัย สิ่งท่ีนาประทับใจคือเรื่องการบริหารจัดการเงินรายได 
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ เปนประธานกรรมการ 
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ไดดูแลเปนอยางดี มีคณะทํางานไปบริหารจัดการเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะจากเงินรายได ดวยการปรับเปลี่ยน
แนวคิดการบริหารจัดการเงินลงทุนใหมหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนมีคาตอบแทนเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว 
รวมถึงการมอบอํานาจใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติการใชเงินรายไดเพ่ือเปนคาใชจายประจําป และการพิจารณา
การใหเงินรางวัลตอบแทนผูบริหาร จึงถือไดวาเปนการใชเงินรายไดท่ีคุมคาเกิดประโยชนในการบริหารมหาวิทยาลัย
ดานยุทธศาสตร Landmark ท่ีสําคัญในบทบาทของสภามหาวิทยาลัยคือการอนุมัติแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ตองใหความดีความชอบ (Credit) อธิการบดีที่เสนอแผนที่พยายามตอบโจทยที่นําเสนอขณะ
ขอรับการสรรหาเขาดํารงตําแหนงอธิการบดี นําทุกเรื่องมาบรรจุไวในแผน แผนนี้มี 4 ยุทธศาสตร เปนเปาหมาย
ท่ีจะพัฒนา ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2560 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรนี้แลวใหมหาวิทยาลัย
แปลงแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในเรื่องของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ซ่ึงมหาวิทยาลัยตอง
นําแผนฉบับนี้เพ่ือใชขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 และป พ.ศ. 2560 ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ตองประสานกับสํานักงบประมาณใหดี เพราะเม็ดเงินไดถูกกําหนดไวแลว 2.2 ลานลานเศษ และสภามหาวิทยาลัย
ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อเนนย้ําวา
สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับยุทธศาสตรอยางมาก คณะกรรมการชุดนี้อยูระหวางการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ไดระยะหนึ่งจะมีรายงานผลสัมฤทธิ์อยางเปนทางการตอสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ เพราะในดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร ถือเปนจุดสังเกต (Landmark) ท่ีสําคัญในการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยท่ีจะหยิบยกในหลายประเด็น
ข้ึนพิจารณาในเชิงนโยบาย ในเรื่องของการสงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการ (Work-integrated Learning : WiL) 
ซ่ึงผูรับผิดชอบเสนอมาในรูปของสหกิจศึกษา อธิการบดีจะตองระวังสหกิจศึกษาในแตละหลักสูตรการเรียนการสอน
ท่ีเปนสาระสําคัญในสาขาวิชานั้น ๆ และตองเนนวาการลงไปสหกิจศึกษา เพ่ือการพัฒนาทักษะจริง ๆ ของนักศึกษา 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอ Work-integrated Learning : WiL รูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 
สามารถจะทําได เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และสภามหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัย
มีระบบฐานขอมูลท่ีดี มีระบบการวิเคราะหและรายงานท่ีดี มีประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยตองการคือใหมหาวิทยาลัย
พัฒนาขอมูลใหรอบคอบทุกดานและชัดเจน เปนระบบโดยเฉพาะขอมูลนักศึกษาท่ีเขาใหม จนสําเร็จการศึกษาเปนขอมูล
ท่ีเปนประเด็นเชิงนโยบายท่ีมีผลกระทบ (interact) ตอการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารในมหาวิทยาลัย รวมถึง
การฝงตัวของอาจารยในสถานประกอบการตองเกิดผลประโยชนตางตอบแทน (win win) โดยเฉพาะแนวคิดของ 
ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน เรื่อง Talent Mobility ในประเด็นเชิงนโยบายและยุทธศาสตร 6 ดาน คือ การสงเสริม
งานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะไว 3 – 4 ประเด็น ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด คือการเชื่อมโยงงานวิจัย
และนวัตกรรมกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีถือวาเปนเรื่องเดียวกัน จึงเสนอวากลยุทธในการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัย
ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการทํางานท่ีเปน Layer Cluster ของภาคอุตสาหกรรม ท่ีเปนเปาหมาย
ในการพัฒนาประเทศ และ Layer ท่ีเปน Cluster of Excellent มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงควรเนน
เรื่องการสงเสริมงานวิจัยอยูในกลุมของนโยบายและยุทธศาสตรสําหรับเรื่องงานวิชาการและการผลิตบัณฑิต 
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร รวม 117 หลักสูตร เปนการปรับปรุงหลักสูตร 32 หลักสูตร หลักสูตรใหม 
6 หลักสูตร และปดหลักสูตร รวม 79 หลักสูตร ถือวาเปนการจัดหลักสูตรใหอยูในสาระบบ เหลือเฉพาะหลักสูตร 
ท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ มีอาจารยประจําหลักสูตร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติรวมท้ังสิ้น 1,783 ราย ปริญญาเอก 5 ราย ถามองเรื่องการผลิตบัณฑิต อํานาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัยยังอยูท่ี
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 17 เดือนท่ีผานมา ไดพิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ สรางความเจริญเติบโต
ใหมหาวิทยาลัยจะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับฝายบริหารท่ีจะนํามติสภามหาวิทยาลัยไปสูการบริหารและตัดสินใจ 
จึงขอเนนย้ําวามติสภามหาวิทยาลัยมีผลบังคับตามกฎหมายและสภามหาวิทยาลัยจะไมเขาแทรกแซงการทํางาน
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมีบุคลากรอยู 945 คน เปนบุคลากรท่ีมีวิชาการดีถือวามากท่ีสุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล แตในกลุมมหาวิทยาลัยใหม 52 แหง ตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อยูในเกณฑต่ํา เปนประเด็นท่ีตองพัฒนาแนวทาง ซ่ึงขณะนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อยูระหวางจัดทํา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมท่ี 1 หลักสูตรเชิงวิชาการเปน Academic Programs 
กลุมท่ี 2 หลักสูตรนักปฏิบัติ กลุมที่ 3 หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรในกลุมนักปฏิบัติจะแตกตางจากกลุมวิชาชีพ 
จึงทําใหการกาวสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในกลุมหลักสูตรตาง ๆ จะตองมีพ้ืนฐาน คุณสมบัติ ประสบการณ 
หรือผลงานทางวิชาการท่ีแตกตางกัน และอาจมีความเปนไปไดท่ีจะทําใหทิศทางการเขาสูในตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใชผลงานนวัตกรรมท่ีนําไปใชจริงและนําไปสูการปรับปรุง
การเรียนการสอนได จากการสังเกตตัวเลขนักศึกษายอนหลัง จํานวน 24,000 ราย ไมไดปรับตัวเลขเพ่ิมข้ึนพบวา
อัตราการแขงขันสูงข้ึนเรื่อย และสัดสวนของคนท่ีจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 กับคนท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
เขาเรียนใกลเคียงกัน แตมหาวิทยาลัยยังไมมีความหลากหลายในการผลิตบัณฑิตมากนัก ยังไมเกิดการผลิตบัณฑิต
สําหรับอุตสาหกรรมใหม สิ่งท่ีจะตองทําตอคือความหลากหลายของหลักสูตรและมุมมองเรื่องหลักสูตรนานาชาติ 
เรื่องงานวิจัย ดูงบวิจัยจะสะทอนศักยภาพดานการวิจัยท่ีมีจํานวนนอย และอธิการบดีไดตั้งกองทุนวิจัย ดูแนวโนม
งานวิจัยคาดวาจะดีข้ึน แตตองปรับทิศทางกระบวนการลงทุน จากท่ีศึกษาขอมูลงานวิจัยท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา
นําเสนอขอมูล 4 ประเภท คือ 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 
2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป  
4. จํานวนรางวัลหรือผลงานท่ีไดรับการยกยอง  
โดยภาพรวมมีแนวโนมท่ีดีข้ึนหลายประเภท และมองภาพในแตละดาน ท้ังเรื่องผลิตบัณฑิตและ

เรื่องของหลักสูตร 
 
ในสวนสุดทาย นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความเห็นในการทํางาน 17 เดือนท่ีผานมา ดวยการ

ประเมินตนเองโดยใชเครื่องมือตัวหนึ่งคือ University Governance Screening Card (UGC) เปนระบบ Benchmark 
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยแตละประเทศจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุปวามีความเหมาะสม
ท่ีจะนํามาใชได จึงนํามาใชกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยวิธีการของ UGC มีหลักการ 2 ตัวคือ 
ดู Self-governance ของมหาวิทยาลัยวามหาวิทยาลัยมี Autonomy ในตัวเอง เพ่ือจะทําหนาท่ี Self-governance 
ไดดีมากนอยเพียงใด และพบ Self-governance เปน Good Governance ดวยหรือไม โดยแบงออกเปน 5 มิติ  

มิติท่ี 1  กลาวถึงบริบทท่ัว ๆ ไป  
มิติท่ี 2  กลาวถึงทิศทางการบริหาร  
มิติท่ี 3  เปนเรื่อง Autonomy ความอิสระใน 3 ดานคือ วิชาการ ทรัพยากรมนุษย และการเงิน  
มิติท่ี 4  เปนความรับผิดชอบ Accountability คือความมีเหตุผล ความตั้งใจทําใหเกิดคุณภาพ 

เกิดประโยชนบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอสังคมหรือไม  
มิติท่ี 5  การมีสวนรวม รวมการตัดสินใจทุกเรื่องตั้งแตการวางแผนการตัดสินใจใชทรัพยากร

จนถึงการประเมินและการตัดสินใจในการปรับทิศทาง การบริหาร  
 
นายกสภามหาวิทยาลัยประมวลผลการทํางานสภามหาวิทยาลัยแหงนี้ 17 เดือน มองในภาพรวม

แสดงความพอใจเกือบทุกมิติ แตมีบางมิติตองปรับปรุง มิติท่ี 1 เรื่องพันธกิจและเปาหมาย ให 3.5 คะแนน ซ่ึงถือวาสูง 
มิติท่ี 2 ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ให 3 คะแนน เนื่องจากยังไมแนใจวาจากพันธกิจท้ังหมดมีการบริหารจัดการ
ใหมวลสมาชิกในมหาวิทยาลัยเห็นพองตองกันและยึดม่ันเปนหลักปฏิบัติในหนาท่ีท่ีตัวเองรับผิดชอบ เพ่ือนําพามหาวิทยาลัย
ไปในทิศทางเดียวกัน มิติท่ี 3 ความเปนอิสระ ให 3.5 คะแนน หมายความวาการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
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การบริหารจัดการของอธิการบดี การใชทรัพยากรเกือบจะไมมีปญหาในเชิง Autonomy มหาวิทยาลัยตัดสินใจได
ดวยตนเองเกือบเบ็ดเสร็จทุกเรื่อง ท้ัง ๆ ท่ียังมิใชมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มิติท่ี 4 ความรับผิดชอบตอสังคม 
ให 3 คะแนน เพราะยังมีประเด็นในสภามหาวิทยาลัยท่ียังมิไดกลาวถึงเชิงลึกในเรื่องคุณภาพของบัณฑิต คุณภาพ
ของการจัดการศึกษา ในความจริงในใจกําลังรออธิการบดีกําหนด Roadmap ของบัณฑิตนักปฏิบัติที่ชัดเจน 
การกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีชัดเจนดวยการรอตัวชี้วัดท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ซ่ึงอธิการบดีแบงเปน 2 กลุม 
คือ อัตลักษณท่ัวไป เนนทางดานภาษาและ ICT และอัตลักษณทางดานวิชาชีพ เนนองคความรูและทักษะทาง
วิชาชีพท่ีสามารถอธิบายตอสังคม วานี่คือบัณฑิตคุณภาพเปนผลผลิตท่ีจะเอ้ืออํานวยใหเกิดปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาประเทศได แสดงถึงความสําเร็จท่ีเรียกวาความรับผิดชอบ มิติท่ี 5 การมีสวนรวม ใหคะแนนลดลงจากมิติท่ี 4 
เรื่องการใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนแลวสะทอนภาพของมหาวิทยาลัยใหมากยิ่งข้ึน 
การวางแผนในการบริหารรับทราบผลกาประเมินและนําไปสูการปฏิบัติหรือปรับปรุงการปฏิบัติเนนเปนเรื่องท่ีตอง
นํามาทบทวนท้ัง 5 มิติ แตเม่ือเทียบผลการประเมินของ 3 มหาวิทยาลัยท่ีใชท้ัง 3 สภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีประเมินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะอยูในตําแหนง (Position) ท่ีดีกวา ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยมีความสนใจจะทําการ
ประเมินมหาวิทยาลัยตอตามแบบประเมินท่ีมีอยู เพ่ือวิเคราะหใหไดวาสิ่งท่ีเปนปญหา อุปสรรค ท่ีมหาวิทยาลัย
ตองนําไปปรับปรุงในเรื่องใด 

สุดทายขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานที่เขารวมประชุมและใหขอเสนอแนะ
ท่ีจะไปสูการปรับปรุงมหาวิทยาลัย วันนี้จึงขอสะทอนภาพท่ีไดจากมติท่ีประชุมท่ีทุกทานชวยกันสรางสรรค รวมถึง
บทบาทสวนบุคคลท่ีไดชวยมหาวิทยาลัยในอีกหลายมิติ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนภาระงาน
แตละบุคคลใหสําเร็จ และในวันพรุงนี้ประธานคณะกรรมการซ่ึงเปน Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัย
จะสะทอนภาพในมิติของคณะกรรมการ พรอมประเด็นขอเสนอแนะตอท่ีประชุมและอธิการบดีผานฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงบทบาทการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PowerPoint  ประกอบการบรรยาย  
ดร.สุเมธ   แยมนุน 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
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ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการอภิปราย 
“บทบาทของ Standing committees  

ของสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



26 
 

บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 

 
“อภิปรายบทบาทของ Standing committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปจจุบัน
และอนาคต ประเด็นตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการแลวและไมไดดําเนินการ รวมปญหาอุปสรรค” 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี   จุฬาวัฒนทล) 

2. คณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอน (รศ.ดร.สมชอบ   ไชยเวช) 
3. คณะกรรมการดานพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย (นายชุมพล   พรประภา) 
4. คณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ) 
5. คณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล 

 
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผูดําเนินการอภิปราย กลาวสวัสดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร
รวมพัฒนามหาวิทยาลัยทุกทาน ในชวงเชาวันท่ี 16 สิงหาคม 2557 เปนการอภิปรายบทบาทของ Standing 
Committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการแตละชุดไดดําเนินการและ
สะทอนมุมมองแนวคิด เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ และอธิการบดีมีความคิดหวังและเชื่อม่ันในการสัมมนาครั้งนี้ จะทําใหผูบริหารไดรับ
ทราบภาระงานและบริบทของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการถอดรหัสภาระงานท่ีได
ดําเนินการไปแลวควรจะพัฒนาปรับปรุงในเรื่องใด โดยไดรับความอนุเคราะหจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดเสียสละเวลาเพ่ือมาชวยพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหเปนแหลงผลิตบัณฑิต
เพ่ือพัฒนาประเทศในอนาคต การอภิปรายใชเวลา 3 ชั่วโมง จะแบงชวงเวลาใหประธานกรรมการแตละชุด
นําเสนอมุมมองแนวคิดรายละครึ่งชั่วโมง ซ่ึงมีคณะกรรมการ 5 ชุด ประกอบดวย  

1. ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล) ไดนําเสนอกอน  

2. ประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย 
ดร.สมชอบ  ไชยเวช) จะสะทอนมุมมองภารกิจตอการขับเคลื่อนของงานมหาวิทยาลัย  

3. ประธานคณะกรรมการดานพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย (นายชุมพล   พรประภา)  
4. ประธานคณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ)  
5. รองประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล)  
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชาวันนี้คิดวาเปนโอกาสดีท่ีจะไดนําเสนอมุมมอง
แนวคิดในลักษณะท่ีมีการแลกเปลี่ยน มีการแสดงขอคิดเห็นคิดเหมือนหรือคิดตางเพ่ือจะไดนําไปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
ไดรวมมือกันทํางานมาเปนระยะเวลานาน มีการประชุมหลายครั้ง การนําเสนอแนวคิดจะนําสวนที่สําคัญและ
มองไปขางหนา จึงขอเริ่มจากแผนยุทธศาสตรลําดับแรกท่ีอธิการบดีกลาวถึงมหาวิทยาลัยในอีก 3 ปขางหนา 
(พ.ศ. 2560) ท่ีจะเสร็จพรอมสมบูรณใชงานไดเต็มท่ี การท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยมืออาชีพท่ีจะผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
ในอนาคต (Professional University) เปนเสมือนเข็มทิศชี้ทิศทางไปดานผลิตบัณฑิตผูที่ปฏิบัติงานไดจริง 
ซ่ึงจะตางจากการผลิตบัณฑิตผูมีความรูวิชาการ ซ่ึงปจจุบันบัณฑิตเหลานี้ตกงานจํานวนมาก หลักการสําคัญของ
แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ (พ.ศ. 2557 – 2560) มียุทธศาสตร 4 ขอหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands - on) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยตองเปน
นักปฏิบัติ ตองปฏิบัติงานได 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (R&D) ซ่ึงขณะนี้พัฒนาเปน R&I Innovation 
มีความคลายคลึง มีความแตกตาง 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสงเสริมความเปนนานาชาติ (Internationalization) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการสมัยใหม (Modern Management) 
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ยึด 4 หลักดังกลาว และการนําสูแผนปฏิบัติการก็กําหนดไววาผลผลิตของมหาวิทยาลัยคือบัณฑิต
มืออาชีพ (Professional Graduate Personal Man Power) ซ่ึงคณะทํางานของมหาวิทยาลัยเสนอมุมมองในภาพนี้ 
จึงขอเรียนวาภาพนี้มีความหมายหลายอยาง คิดเปนแกปญหาเปน และยังสื่อสารได ถือเปนเรื่องหลัก แตยังมี
รายละเอียดเพ่ิมเติมอยางอ่ืนอีกในเอกสารยุทธศาสตร จึงขอเลือกจากเอกสารมานําเสนอ 1 สไลดเก่ียวกับเรื่อง 
Flagship ท่ีมีท้ังหมด 7 รายการ เริ่มจาก 

1. PROFESSIONAL COURSES  
2. PROFESSIONAL LAB 
3. PROFESSIONAL & EXCELENCE CENTER 
4. PROFESSIONAL TEACHERS  อาจารยท่ีเปนมืออาชีพ 
5. PROFESSIONAL GRADUATES  บัณฑิตมืออาชีพ 
6. PROFESSIONAL STAFFS  เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนมืออาชีพ 
7. PROFESSIONAL SERVICES 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี เกิดความสงสัยวาท้ัง 7 เรื่องมีแตเรื่องใหญ ๆ จะสามารถทําไดหรือ เหตุไมเลือกทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ท่ีสําคัญ ๆ กอน จึงขอเสนอใหลองคิดพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดจาก 7 ขอ อาทิ สิ่งสําคัญเรื่อง Professional Lab 
ตามเอกสารท่ีมีอยู 13 – 14 รายการ ซ่ึงเปนหอง Lab หรือเปน Excellent Center แลวนํามาประสานกับยุทธศาสตร
ท้ัง 4 ยุทธศาสตร  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) Professional Lab ก็สามารถเชื่อมโยงใหนักศึกษา
เกิดประสบการณจริง สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรไดมากข้ึน แตในอีกดานหนึ่ง ดานความตองการของตลาดและ
สังคมของเศรษฐกิจ ก็จะตองเชื่อมโยงกับ Professional Lab ได อาจจะเปนเรื่อง Professional Lab ดานอาหาร 
ดานสิ่งทอ และเชื่อมโยงกับหลักสูตรในแงของการปฏิบัติ จึงตองลองประสานดู  

ยุทธศาสตรท่ี 2 เรื่องวิจัยและนวัตกรรม ถานํามาโยงกับ Professional Lab จะผนึกกําลังกันได
เพ่ิมมากข้ึนดีกวาแยกออกตางหาก และเชื่อมโยงตอไป 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมความเปนนานาชาติ ดวยการนํานักศึกษาตางชาติมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือนํานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปตางประเทศดวยการทํา MOU หรือทําหลักสูตรรวมกัน 
หรือใหนักศึกษาไป Summer Camp, Summer Workshop หรือ Summer Internship ในประเทศเพ่ือนบาน 
เปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยอาจทําได 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการสมัยใหม ซ่ึงสามารถบริหารจัดการไดในหลายเรื่อง เชน หอง Lab 
หลักสูตร การวิจัยหรือนวัตกรรม แตถามหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ซ่ึงเปนผลผลิต
ท่ีมหาวิทยาลัยคิดวาจะตองทําใหดีและหาวิธีการท่ีจะทํา และเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 ไดเขารวมประชุมท่ีอ่ืน 
จึงขอนําผลจากการประชุมมานําเสนอใหทุกทานทราบจากภาพท่ีได Sketch ไว ประเด็นท่ีเสนอครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัย
มี Flagship 7 รายการ  

เรื่องท่ี 1 Flagship ท่ีสําคัญคือ ผลผลิตท่ีเปน Professional มหาวิทยาลัยจะตองหาวิธีการนํา
ยุทธศาสตรท้ัง 4 เขามาประกอบ โดยจะตองมีสื่อสําคัญคือ Professional Lab ซ่ึงหอง Lab อาจอยูภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิธีการท่ีจะทําใหเกิดบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) มีหลาย ๆ 
รายการท่ีพอจะทําไดเรื่อง STEM ท่ีผมไดพยายามสงเสริมใหมีเรื่องของ STEM คือการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร มาผสมผสาน สอนในลักษณะท่ีใหมีการบูรณาการเปนทิศทาง การเรียนการสอน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สงเสริมเรื่อง STEM Education 
ตั้งงบประมาณพิเศษ แลวให National Research National Science Foundation เปนผูดําเนินการในประเทศไทย 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานท่ีผมเปนประธานกรรมการ ก็ผลักดัน
ใหเกิด STEM Education ซ่ึงจากการไปศึกษาดูงานของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน เยอรมัน มีความ
แตกตางกันบาง แตหลัก ๆ ก็คือเสนอแตละวิชาเชิงบูรณาการ ซ่ึงขณะนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดดําเนินการแลวและมีผลงานบางอยางอยูในกระบวนการ จึงขอทราบวา
คณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยแหงนี้หรือเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีนี่จะใชลักษณะนี้อยางไร เพราะฉะนั้น 
Hands - on ท่ีจะสรางบัณฑิตนักปฏิบัติจะตองมีความสามารถท่ีจะทํา Innovation ได Innovation ท่ีเปนแนวคิด
หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยใหม ซ่ึงจะนําไปสูเรื่องท่ีจะกลาวคือ เรื่องของขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ และเรื่องของการสรางกําลังคนเพ่ือสงเสริมขีดความสามารถของประเทศ ซ่ึงเปน 1 ใน 6 
ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช จะเปนผูชวยเหลือมหาวิทยาลัย
ในการทํางานเรื่องนี้ 

ในเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ไดเผยแพรรายงานการจัดอันดับความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ประจําป 2012 – 2013 จากภาพสไลด Stage of Development เปนภาพกราฟ
ใยแมงมุม จะเห็นการจัดระดับการพัฒนาประเทศ ระดับท่ี 1 ท่ีเรียกวา Factor Driven เปนประเทศท่ีมีรายไดต่ํา 
ระดับท่ี 2 เรียกวา Efficiency Driven เปนประเทศท่ีอยูในระดับรายไดปานกลาง ท่ีเรียกวา Middle - Income 
ประเทศไทยอยูในกลุมท่ี 2 หากจะกาวสูระดับที่ 3 ตองเปน Innovation Driven คือผลักดันโดยใชนวัตกรรม
อันแสดงถึงประเทศท่ีกาวหนาแลว จากภาพกราฟใยแมงมุมนี้บงบอกวาประเทศไทยยังมีหลายสิ่งท่ีจะตองพัฒนา 
สิ่งหนึ่งก็คือ Innovation เพราะฉะนั้นถาประเทศไทยจะหลุดจากระดับประเทศกลุมท่ี 2 ไปสูกลุมท่ี 3 คือ จะหลุดจาก 
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Middle – Income Trap จะตองพัฒนา Innovation และความพรอมทางดานเทคโนโลยี (Technology Readiness) 
ดังไดกลาวแลว และชี้ใหเห็นวา STEM Education จะแกปญหานี้ หรือจะทํา CDIO (Conceive-Design-Implement-
Operate) หรือจะทํา Problem Based Learning (PBL) เพื่อความคาดหวังใหเกิดความสามารถเชิงนวัตกรรม 
แตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจะตองมีประสบการณการทํานวัตกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกอนท่ีจะสําเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญา เพราะประสบการณจากการทํานวัตกรรมจะเปนสิ่งที่ทําใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ไดทํางานมากข้ึน บัณฑิตนักปฏิบัติก็เปนคําตอบหนึ่งท่ีจะบอกวา Middle - Income Trap แกไดโดย Hands - on 
และมีขอมูลอีกขอมูลหนึ่งคือขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือพิมพท่ีแสดงใหเห็นวาขณะนี้ประเทศไทยภาคเอกชนลงทุน
ดาน R&D มากข้ึน ตัวเลขมีมูลคาเปนหนวยลานบาท ยกตัวอยางดานเคมี 3,600 กวาลานบาท จึงเกิดคําถามวา
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยหรือไม ขอตอบวาเกี่ยวของตรงที่วามหาวิทยาลัยจะใหมีบัณฑิตนักปฏิบัติ ควรอยูใน
ทุก Sector อาจเปนเรื่องของเคมี อาหาร ปโตรเลียม หรือ Machinery ถาบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรูเรื่องดังกลาว 
จะทําใหมีโอกาสสูงข้ึนท่ีจะเขาสูภาคเอกชน สิ่งนี้เปนเพียงเข็มทิศท่ีจะชี้บอกทิศทางท่ีจะกาวไป ดังนั้น การท่ีประเทศไทย
จะหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลางสูประเทศที่มีรายไดสูง ตองมี Innovation และ Professional Lab 
ของมหาวิทยาลัย ควรอยูในทุกดานท่ีกอใหเกิดความสมดุล ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยตองคิด คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะพิจารณาการทํางาน
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) จากทฤษฎีรูปสามเหลี่ยม ดูตามนั้นแลว
ชวยแนะนําแกไข ในบางเรื่องชาบางเรื่องเร็ว บางเรื่องหยุดอยูกับท่ี จากการมา Retreat ครั้งนี้หวังวาเปนการสราง
ความเขาใจรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และฝายบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ถึงจุดท่ีตองแกไขหรือหาทางออกและผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองสื่อสารใหทุกคนในทีมเดียวกันปฏิบัติไดพรอมกัน 
เขาใจซ่ึงกันและกันเปนอยางดีถือเปนเรื่องสําคัญ 

ประการสุดทาย จากภาพวงจรท่ีเริ่มตนจากการเตรียมการวางแผนจนกระท่ังถึงกระบวนการ
สุดทายคือ วิเคราะหเหตุผล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุงกระบวนการตามวงจร
แผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงสิ่งท่ีคิดวาเปนประเด็นคือสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดทิศทางการบริหารกับฝายบริหาร 
ผูปฏิบัติ และการติดตามอาจจะเชื่อมโยงกันไดและชวยกันแกไขวงจรดังกลาว โดยสรุปเปาหมายของมหาวิทยาลัย
คือบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้น เปาหมายนี้จะเกิดความสําเร็จได Professional Lab หรือศูนยปฏิบัติการ คือ 
การเปลี่ยนเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหเกิดการสราง
บัณฑิตนักปฏิบัติในทุกสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ 
 
กลาวขอบคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล ท่ีฉายภาพการเปนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสูสิ่งที่เปนอัตลักษณ คือ บัณฑิตนักปฏิบัติและ
การเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยจะตองสอนและวิจัยในทิศทางท่ีมุงเปาหมายใหเกิด Innovation & Technology 
เพ่ือจะไดสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูอนาคต จึงขอใหผูบริหารทุกราย
ตองชวยกันจําและรวมมือกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูอนาคต จึงขอใหผูบริหารทุกทานตองชวยกันจําและ
รวมมือกันขับเคลื่อน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และกลาวเชิญรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช นําเสนอแนวคิด
มุมมองในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช)  
ประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย  

 
ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย คณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกราย 

การเขารวมประชุมครั้งนี้ มีความตั้งใจท่ีจะนําเสนอประสบการณท่ีผานมา และมุมมองในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 
แตบังเอิญไดรับทราบขอมูลสําหรับแกปญหา (Input) ท่ีดีเลิศจากศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล 
แตมีความหมายท่ีซอนอยูท่ีจะตองพยายามเขาใจ (In Between the Line) สิ่งท่ีกลาวนั้น อยูเปนภาพรวมท่ีใหญกวามาก
และมีความสําคัญสูง ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งไดทํางานดานนี้มาเปนระยะเวลานานรูสึกไดวา
เปนเรื่องท่ีแกไดยากมาก จากประสบการณท่ีไดสําเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเรียนในเชิงวิชาการ 
งานวิจัยท่ีทําก็เก่ียวกับหลักสูตร Mechanic ซ่ึงใชไมไดกับประเทศไทย เมื่อเริ่มรับราชการไดรับคําสั่งใหบรรจุ 
ท่ีกรมอาชีวศึกษา ซ่ึงไมทราบถึงความหมายของอาชีวศึกษา แตตองสอนนักศึกษาสายอาชีวศึกษา จึงทําใหตองศึกษา
โดยปริยาย จากการท่ีไดเคยทํางานกับเยอรมัน ประมาณ 10 – 20 ป จึงเกิดเปลี่ยนความคิดในการพัฒนากําลังคน
อยางเสร็จสมบูรณ (Completely) จึงคิดวาการท่ีทําความหลากหลายแตกตางกันจะกอใหเกิดความคิดข้ึนเองและ
นํามาปรับใชกับสถานภาพเทคโนโลยีของประเทศไทย ซ่ึงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมสามารถนําโครงสราง
ของเยอรมัน หรืออเมริกามาใชในประเทศไทยได และจําเปนตองศึกษาถึงความแตกตางในระบบอุตสาหกรรมของ
ประเทศอเมริกา เยอรมัน เกาหลี และไตหวัน วาดีกวาประเทศไทยอยางไร ประเทศจึงมีรายไดประชากรตอหัวสูง 
การประชุมสัมมนา Retreat ครั้งนี้ จึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหนําเสนอประเด็นเรื่อง Middle - Income Trap 
หรือ MIT) เพ่ือตองการเห็นยุทธศาสตรเชิงเศรษฐกิจท่ีจะนําพาประเทศใหกาวพนจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 
เพราะยุทธศาสตรเชิงเศรษฐกิจจะนําการพัฒนากําลังคนไปสูเปาหมายหรือการพัฒนางานวิจัยไปสูเปาหมายไดโดย
ผูนําทางเศรษฐกิจของชาติ และผูบริหารมหาวิทยาลัยจะไดรับฟงความคิดในเชิงยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และ
นํามาพิจารณากําลังคน พิจารณางานวิจัยไปสูเปาหมายเพ่ือชวยประเทศชาติได เม่ือยอนกลับมาถึงเรื่องของหลักสูตร
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองรูวาเปาหมายทางเศรษฐกิจมีความสําคัญสูง ดังตัวอยางประเทศไตหวัน ท่ีตั้งเปาหมาย
และก็พัฒนาตามเปาหมายเปนระยะ ๆ ในป พ.ศ. 2510 เนนเรื่องเดียวเทานั้น คือกําลังคนทางเทคนิค จะเห็นวา
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๆ SME ท้ังหลายท่ีผลิตชิ้นสวนอุปกรณดานชางมีอยูมาก ซ่ึงประเทศไทยยังทําไมไดถึงแม
จะมีอาชีวศึกษาและเปนไปไมไดท่ีอาชีวศึกษาจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และเม่ือไดรับเชิญ
จากอธิการบดีใหชวยเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) การศึกษาดานนี้ตรงกับความคิดที่มีอยูแตมั่นใจวา
คงไมตรงกับอาจารยท้ังหลายในมหาวิทยาลัย ไมตรงกับนายกสภามหาวิทยาลัย จากการเขารวมประชุมวิชาการท่ีผานมา
ไดกลาวถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร เชน แปรรูปทุเรียนทอด การทําแปงโกกิ ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมแตไมมี
เทคโนโลยีท่ีนาสนใจ และเปน Hands - on แตไมมี Innovation จึงตองปรับความเขาใจกันใหมกับอาจารยทุกราย 
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และตองแขงขันเม่ือเปดประตูสูอาเซียน (AEC) ใหได จึงตองเรงพัฒนาคนใหมี Innovation ท่ีจะขายไดและแขงขันได 
อาจารยทุกรายตองมีความคิดเชนนี้ท่ีตรงกัน อาจารยอยูในวงการศึกษาจะตองมองยุทธศาสตรการแขงขันทางดาน
อุตสาหกรรมอยางรอบดาน ตองมองภาพรวม คือ มองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาคน และมอง R&D 
จึงตองการท่ีจะเรียนวาอาจารยตองคิดเรื่องหลักสูตรใหม จากการท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้มีภารกิจท่ีดูแล
เรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนเรื่องท่ียากเพราะกระทบกับผลประโยชนของอาจารย
จํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงจึงตองใชเวลา สําหรับเรื่องการเรียนการสอนยังมิไดมีการจัดประชุมเพ่ือแกปญหา
การเรียนการสอน ในเรื่องหลักสูตรตองมีการปรับปรุงทุก 4 ป การปรับปรุงจะตองมีการประเมินผลวาบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตองการหรือไม นักศึกษาสําเร็จการศึกษามีงานทําตามตองการและมีปญหาหรือไม ตอจากนั้นจึงปรับปรุง
หลักสูตร แตในสวนของหลักสูตรใหมขอใหอาจารยไปทําการสํารวจความตองการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม 
หลักสูตรจะตองมีสิ่งใดบาง หองปฏิบัติการจะตองลงทุนมากเทาไร หลักสูตรใหมจะตองมีหลักการพ้ืนฐานดังกลาว 
และยอมรับรวมกันเปนอันดับแรก อันดับท่ีสอง หลักสูตรในสาขาท่ีใกลเคียงกันและเปดสอนคลายกันใหแตละคณะ
พยายามใหความรวมมือทําหลักสูตรรวมกันไมใหเกิดความซํ้าซอนกัน ซึ่งถือวาเปนเรื ่องท่ีนาเปนหวงและ
ปรับเปลี่ยนไดยาก เพราะทําใหบุคคลบางคนสูญเสียประโยชนสวนตัวไป สิ่งท่ีตองการทําตอไปคือการ Training 
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรจากประสบการณดานหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวิชาชีพท่ี Training จะมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันกับ
อธิการบดีและไมเห็นดวยท่ีใหอาจารยไปฝงตัวในสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการจะไมยอมใหเทคโนโลยีกับ
อาจารยอยางแนนอน จึงตองการใหทุกทานมารวมกันพิจารณาใหมถึงวิธีการท่ีจะวัดอาจารย อาจารยจะตองศึกษา 
เรียนรู หาโอกาสเรียนรูอยางสมํ่าเสมอทีละข้ันตอน โดยเฉพาะงานปฏิบัติในอาชีพท่ีตองสอนท่ีนักศึกษาตองการ 
สิ่งนี้ถือเปนอุดมการณท่ีอาจารยทุกทานตองยึดถือเปนอุดมการณ และสิ่งท่ีตองการทําตอไปคือโรงเรียนเตรียม
วิศวกรรม ซ่ึงเด็กท่ีจะมาเรียนในมหาวิทยาลัยตองไมใชเด็กประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบเกา เพราะไม
สามารถเรียนตอได เพราะพ้ืนฐานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรออน จึงตองเปลี่ยนเปนเตรียมวิศวกรรมศาสตร เปน
มัธยมปลายสายเทคโนโลยี ซ่ึงมี 2 สาย สายวิทยาศาสตร สายอักษรศาสตร โดยเปลี่ยนตัวหนึ่งเปนสายเทคโนโลยี 
มี 3 สาขา และมีความคิดวาสามารถจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรไดภายใน 4 ป ความสําคัญจึงอยูท่ีเปลี่ยน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหเปนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจะตองเปนผูริเริ่ม
ใหเกิดข้ึนและทําใหไปในทางท่ีมหาวิทยาลัยตองการ คือ เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ตามแบบท่ีไดกลาวขางตน
ท่ีเปน Hands - on ระดับเทคโนโลยีท่ีแขงขันกับประเทศอาเซียนได ขอบคุณครับ 

 
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ 

 
รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช ไดเลาประสบการณจริงท่ีใหท้ังความรูและประสบการณ 

โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งท่ีทานไดขับเคลื่อนมาโดยตลอดและวันนี้มหาวิทยาลัยตองมาทบทวน
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) ท่ีเปนท้ังนวัตกรรม ดวยความพยายามตั้งใจไมทําใหผิดหวัง รวมถึงการท่ีมหาวิทยาลัย
จะตองเปนสวนหนึ่งของการกาวขามกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT) 
ซ่ึงตองสรางคนและผลักดันการสรางงานใหกับประเทศ คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการดานการพัฒนา
นักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบทบาทโดยตรงกับสิ่งท่ีเปนทุนมนุษยของประเทศ โดยติดตามการทํางานของ
มหาวิทยาลัยดานกิจการนักศึกษา กราบเรียนเชิญนายชุมพล  พรประภา ประธานคณะกรรมการ 

 
 
 



37 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล  พรประภา)  
ประธานคณะกรรมการดานการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย  

 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหาร และเจาหนาท่ีทุกทาน 

จากการท่ีเขามานั่งในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนระยะเวลานานถึง 7 ป สิ่งท่ีผูเขารวมประชุม
อยางสมํ่าเสมอในสภามหาวิทยาลัยกลาวถึงคือ  

1. มหาวิทยาลัยไทยใชผูทรงคุณวุฒิไมคอยเปนและไมคอยคุมคา 
2. การท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ 22 ชุด ฝายบริหารมหาวิทยาลัยมักตอตาน 

และเม่ือผูทรงคุณวุฒิเขาไปดูแลการทํางานภายในมหาวิทยาลัยอยางใกลชิดมักถูกมองวาเกินอํานาจ 
3. สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจสั่งอธิการบดีไดโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมาย

และตองปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยหลายแหงไมปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงทําให
เขาใจไดวาสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสรางครูมาเปนขาราชการท้ังหมด ซ่ึงแตกตางไปจากอาจารยมหาวิทยาลัย
ในประเทศอเมริกา ขาราชการไทยเปนขาราชการท่ีมีกฎ ระเบียบมากมาย เพราะในชวงที่ทํา Student Affair 
รองอธิการบดีท่ีทํางานดวยไมคอยศรัทธาหาวากาวกาย ทําใหงานเดินไปไดนอย และฝายบริหารไมคุนเคยกับอํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัยงานบางเรื่องจึงสะดุด สมัยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
คณะกรรมการชุดนี้ไดดําเนินการสิ่งใดและจะทําสิ่งใดตอไป และพยายามเนนในเรื่องท่ีเสนอแนะใหฝายบริหาร
ดําเนินการ ซ่ึงดําเนินการไปแลวประมาณ 14 – 15 เรื่องในชวง 10 เดือนท่ีผานมา อยางเชนเรื่อง Soft Skills 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสําเร็จการศึกษาแลวตองมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดประสาน
ศูนยภาษา AUA เขามาในมหาวิทยาลัย ฝากอธิการบดีชวยติดตามดวยวาไดเผยแพรไปท่ัวมหาวิทยาลัยแลวหรือไม 
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ICT เม่ือสักครูศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล ไดกลาวถึง Profession Service 
การใหบริการแบบมืออาชีพในบริบทของสภามหาวิทยาลัย จึงตองพยายามเนนย้ําใหใช ICT ใหเกิดประโยชน
ในการบริหารจัดการกับนักศึกษา เจาหนาท่ี และผูบริหาร เพ่ือชวยในดานการสื่อสารอยางรวดเร็ว สามารถตัดสินใจ
สั่งการไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ และเม่ือนํา ICT มาบริหารจัดการพบวามีปญหามากจึงปรึกษารองอธิการบดี
ใหชวยกรองเรื่องและสราง Line ใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ชุดหนึ่ง Line ท่ีควรจะรับทราบขาวกรองท่ีรวดเร็วสักประมาณ 10% ของฝายบริหารท่ีรับรู หรือ 4% ก็ไดเรื่องท่ีริเริ่ม
ตอมาคือการทําเรื่องบันทึกสมุดกิจกรรม Activity ของนักศึกษา Value Added ท่ีนักศึกษานํามาโชวนายจางได 
คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลวตองการอะไร ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล 
ไดกลาวถึง STEM ทางสายวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร จึงขอกลาวถึงสายมนุษยศาสตร สายสังคมศาสตร 
จํานวน 30 หนวยกิต ท่ีใหคงอยูไมถูกตัดออกจากหลักสูตร ปญหาเกิดจากสังคม การแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
รอบ ๆ มหาวิทยาลัยหลายแหง ซ่ึงรานขายสิ่งเสพติด มิไดปฏิบัติตามกฎหมาย จึงใหมหาวิทยาลัยตรวจสารเสพติด
นักศึกษาบอยข้ึนโดยยอมเสียคาใชจาย แตมีอีกเรื่องหนึ่งท่ีเปนปญหาและยังแกไมตกเปนปญหาของจังหวัดปทุมธานี 
คือเรื่องหอพักนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติ (Operate) จัดตั้งไมถูกตองตามกฎหมาย และเจาหนาท่ีของจังหวัดท่ีดูแล
เรื่องหอพักแจงวาไมสามารถดูแลไดท่ัวถึงทุกแหง และสอเจตนาคอรัปชั่น มหาวิทยาลัยจึงตองพยายามปลูกฝง
ใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เชื่อม่ันความดี ความชั่ว บาป และบุญทางศาสนาทุกศาสนาดวยการฝงใหเขาไป
ในสมองนักศึกษา มิใชเพียงแตสอนเทานั้น แตจะตองสอนจนกระท่ังนักศึกษาเชื่อและนําไปปฏิบัติ มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป และไมลวงละเมิดตอผูอ่ืน  

4. การผลักดันเรื่องการตรวจสุขภาพนักศึกษาท่ีเขาใหมปท่ี 1 รวมถึงปท่ี 2 ถึงปท่ี 4 เก่ียวกับโรคตา 
โรคติดตอ ขณะนี้เริ่มดําเนินการตรวจไปแลว  
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5. การดูแลเรื่องสระวายน้ํา สนามเทนนิส โรงยิม ไดพยายามดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีดี 
ไดมาตรฐาน เปนท่ีพึงพอใจแกนักศึกษา  

6. การจัดรถดวยการใหขอมูลจะซ้ือจะเชาหรือสรางใหม ขณะนี้มีรถวิ่งรับสงนักศึกษาบริการฟรี  
7. การจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา สงเสริมการไปตางประเทศของนักศึกษา และใหขอสังเกต

กอนสงนักศึกษาไปตางประเทศ ตองมีการปฐมนิเทศ (Orientation) นักศึกษากอนไปเก่ียวกับองคความรูของ
ประเทศท่ีจะเดินทางไปใหนักศึกษาทราบวาไปเพ่ืออะไร เตรียมตัวอยางไร จะไปดูงานเรื่องใด เม่ือกลับมาแลวตอง
ทํารายงานเสนอตอประธานคณะกรรมการวาไดไปเรียนรูอะไรมา และนํามาใชประโยชนอยางไรตอตนเอง ตอคณะ 
และมหาวิทยาลัย ขอเรียนวาคณะท่ีสงนักศึกษาไปฝกเปนผูนําท่ีประเทศอินโดนีเซีย ยังมิไดรายงาน 

8. ทุนการศึกษา ซ่ึงไดแจงอธิการบดีแลว และทราบวาเริ่มตนป 2557 และมหาวิทยาลัยตั้งเปาหมาย
ในป 2560 มีทุนการศึกษา 10% ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด คาดวาจะมีทุนการศึกษาประมาณพันกวาทุน 
ภารกิจท้ังหมดท่ีไดดําเนินการรวมถึงสิ่งท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล 
และรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช กลาวขางตน ขอเรียนใหทราบวาในขณะท่ีสรรหาอธิการบดีไดปรึกษา
รวมกับกรรมการตลอดเวลา อันดับแรกคือมองผลประโยชนแหงชาติ (National Interests) อันดับท่ีสองตองมอง
การแขงขันระดับชาติ (National Competitiveness) ดูความสามารถของมหาวิทยาลัยแตละดานวาสามารถท่ีจะแขงขัน
กับมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนไดเพียงใด อันดับแรกท่ีตองดูคือในกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง ในกราฟ
ใยแมงมุมท่ีทานศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล นําเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อยูในจุดใด และอีก 8 แหง อยูในจุดใด ดูความแตกตางท่ีอยูเหนือกวาหรือต่ํากวา และอาจเทียบกับมหาวิทยาลัยแหงอ่ืน 
โดยตั้งเปาหมายวาจะ Benchmark กับใครตองตั้งเปาหมายไวสัก 2 แหง และพยายามไลตามใหทัน 

9. ใหมหาวิทยาลัยจัดแผนการพัฒนานักศึกษาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะโจทย
เรือ่งการพัฒนาการลดพลังงานเรื่องไฟฟา ตองอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงผลลัพธเม่ือลดพลังงานได มหาวิทยาลัย
ประหยัดคาใชจายไดแลว ผลลัพธจะกลับคืนสูมหาวิทยาลัย สูนักศึกษาไดอยางไร และตองการใหนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้สามารถทํา 5 ส. เปนแลวเพ่ือใหคิดเปนใหทํา QC Circle ดวย และกอนจบการศึกษา
จะตองใหนักศึกษาทํา One Page Report หรือ Exclusive Report เม่ือประชุมแลวจับประเด็นใหไดและสามารถ
ทํารายงานใหคนอ่ืนเขาใจไดใน 1 หนา  

10. ไดดําเนินการปลูกจิตสํานึกการชําระเงินคืนกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได
ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย Post ลงใน Website ถึงความเปนคนดีและ
เปนคนไมดี  

11. การทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตป 1 ถึงป 4  
12. พยายามใหนักศึกษายายทะเบียนบานมาอยูในมหาวิทยาลัยในหอพักเพ่ือใหองคการบริหาร

สวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เห็นความสําคัญของมหาวิทยาลัย เพราะเขาจะไดรับเงิน
สนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ตามรายหัวของประชากรในพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาทองถ่ินไดเพ่ิมมากข้ึน  

13. มาตรการรับนองใหม มีความรุนแรงลดนอยลงโดยทํามาตรฐานใหดีข้ึน 
14. การบริหารจัดการเงินฝากของนักศึกษาไดมีรายไดดอกเบี้ยสูงข้ึนจากเดิม 100,000 บาท 

เปน 400,000 บาท และหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีภาระงานท่ีตองดําเนินตอไปอีกมาก จะพยายาม ใหดีข้ึน และหารายได
ใหมากข้ึน  
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ 
 

  อธิการบดีกลาวถึง การที่ไดรวมประชุมกับประธานคณะกรรมการดานการพัฒนานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัยทราบวา ประธานเปนผูเอาใจใสกับการบริหารดวยความหวงใยในตัวนักศึกษา ซึ่งไดมีการ
นํานโยบายเรื่องการจัดตั้งกองทุนนักศึกษาเขาสูท่ีประชุมและมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนนักศึกษา 
พรอมท้ังมีระเบียบมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ ขณะนี้อยูระหวางการขับเคลื่อนในตัวนักศึกษาที่ระเบียบ
ยังเบิกไมได ซ่ึงเรื่องตาง ๆ ท่ีกลาวขางตนมหาวิทยาลัยพยายามดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ คาดวา
จะเห็นผลการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนกอนนักศึกษาจะสําเร็จออกจากมหาวิทยาลัย รวมถึงการหารายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีประธานคณะกรรมการอีกหนึ่งรายท่ีมีบทบาทสําคัญมาก จากการประชุมคณะกรรมการชุดนี้
มหาวิทยาลัยไดรับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ) 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ)  
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   
 

  ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย (พิเศษ) 
ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ) กลาวขอบคุณ และแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมิไดใช PowerPoint ท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางวนิดา  ปอนอย) เตรียมมาโดยใหผูเขารวมประชุมนําไปศึกษาดวยตนเอง 
และแจงใหทราบวากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 3 ราย คือ นายชุมพล  พรประภา นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ 
และพลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานการเงินในมติตาง ๆ เปนผูเสนอความคิดเห็น นอกจากนั้น
ยังมีอธิการบดีเปนกรรมการ ซ่ึงถือวาชวยไดมาก จะทําใหความเห็น หลักการตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการนําเสนอกลั่นกรอง
ไดรับการทักทวงวาสามารถทําไดหรือไมหรือมีเง่ือนไข ขอจํากัดอยางไร หากเห็นชอบก็นําไปสูการปฏิบัติ ทําใหกรรมการ
รูสึกสบายใจท่ีประชุมไปแลวเกิดประโยชนมิสูญเปลา สวนรองอธิการบดี (ดร.วิชัย  พยัคฆโส) เปนผูไดรับการ
แตงตั้งดูแลทางดานวางแผน รองอธิการบดี (นางวนิดา  ปอนอย) ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ และผูอํานวยการกองคลัง 
(นางอลิสา  โรจนธนานันต) ซ่ึงการประชุมทุกครั้งเปนกรรมการรวมอยูดวย จะกลาวถึงบทบาทและหนาท่ีของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ี 2 อยางคือ กํากับดูแล (Steering) ทางดานการเงิน
และใหคําปรึกษา (Advisory) ดังนี้ 

1. บทบาทการกํากับดูแล (Steering) ทางดานการเงิน จะทําการกลั่นกรองเรื่องเก่ียวกับการเงิน
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

2. บทบาทในการใหคําปรึกษา (Advisory) เก่ียวกับการเงินแตไมมีอํานาจในการบริหารจัดการการเงิน 
จึงขอทําความเขาใจกับสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย ไมมีอํานาจในการสั่งอนุมัติหรือตัดสินใจหรือดําเนินการในเรื่องใด ๆ ท้ังสิ้น อํานาจการตัดสินใจ
และสั่งการอยูท่ีอธิกรบดี ในเรื่องนี้ไดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และระเบียบการเงินฉบับเดิมเคยใหอํานาจบางสวนอยูกับ
คณะกรรมการการเงินอนุมัติ ซ่ึงภายหลังไดแกไขระเบียบดังกลาวแลวท้ังหมด     

หนาท่ีอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยนั้นจัดอยูในกลุม 
(Classify) คณะกรรมการสนับสนุนท่ีมิใชฝายปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพราะภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
คือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีสนับสนุนใหนโยบาย
และเปาหมายท่ีกําหนด โดยสภามหาวิทยาลัยหรือฝายบริหารปฏิบัติการได และในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT) นั้น คิดวาบทบาท
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ภารกิจของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถกาวไปถึงในจุดนั้น จึงขอกลาวถึง
ทิศทางการปฏิบัติท่ีผานมาวาไดดําเนินการสิ่งใดไปบางและจะดําเนินการตอไปอยางไร โดยจะกลาวถึงกรอบความคิด 
(Concept) สวนรายละเอียดการดําเนินการใหศึกษาในเอกสารที่ฝายเลขานุการสงใหทุกทาน ทิศทางที่เปน
เรื่องใหญเรื่องหนึ่งท่ีคิดวาคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองสงเสริม สนับสนุน (Facilitate) 
ตอนโยบายท่ีจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพราะเปนนโยบายท่ีไดรับการยอมรับแลวโดยประชาคมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิ่งท่ีทําใหนโยบายนี้สําเร็จ ฝายการเงินจะตองสนับสนุน 

ประการท่ีสอง คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองสงเสริมมหาวิทยาลัย
ใหมีอิสระทางวิชาการและทางการเงิน (Academic and Financial Autonomy) ตามความเปนจริง ความอิสระ
ทางการเงินจะเปนเง่ือนไขบังคับกอนเปนประเด็นและสิทธิ์ที่จะรับรอง (Ensure) วาความอิสระทางวิชาการ 
(Academic Freedom) เปนเรื่องท่ีคอนขางดีอยางกวางขวางไมคอยมีอุปสรรค เม่ือตองการมีอิสระทางดานวิชาการ
ก็ตองรับรองวามีอิสระทางการเงิน  

ในเชิงนโยบายคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มีแนวคิดในเรื่องการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ อาทิ ดานรายได คือการเงินของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องหารายได
แบงออกเปน 3 สวน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปนท่ียอมรับแลวในสภามหาวิทยาลัย คือ พยายามเพ่ิมสัดสวน
ของรายไดท่ีมหาวิทยาลัยหารายไดเองใหมากข้ึนและลดการพ่ึงพางบประมาณ ซ่ึงเดิม 70 : 30 มหาวิทยาลัยหารายได 
30% พ่ึงงบประมาณ 70% ปจจุบัน 60 : 40 ซ่ึงถือวาพัฒนาไดดีข้ึนกวาเดิม จึงคิดวาจะใหมีเปาหมายท่ีชัดเจนวา
มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมสัดสวนในเรื่องนี้ตลอดไปอยางนอยก็ประมาณ 50 : 50 หรือถาหากรายไดท่ีมหาวิทยาลัยหาเอง 
ไดมากกวาก็จะเปนการม่ันใจถึงความเจริญรุงเรือง มั่นคงถึงความเปนอิสระในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยได 
สิ่งนี้ถือเปนนโยบายหนึ่งท่ีประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับทราบและยอมรับแลว สําหรับ
รายไดท่ีมหาวิทยาลัยหาเองแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ  

1. คาเลาเรียน  
2. จากการวิจัยและการใหบริการเชิงวิชาการ  
3. ดอกผลของทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
ใน 3 สวนนี้มีสวนทีหนักไปทางท่ีเปนรายไดท่ีเก็บจากคาเลาเรียนซ่ึงเปนธรรมชาติของมหาวิทยาลัยไทย 

จึงมีความคิดท่ีวาควรตรวจสอบ ติดตาม (Monitor) การเปลี่ยนแปลง 3 สัดสวนนี้เชิงนโยบาย และมีเปาหมายใหเพ่ิม
สัดสวนของรายไดจากการวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ รวมถึงรายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีมีอยู
เปนพันลาน หากบริหารจัดการดีจะเกิดดอกผลมากข้ึน กอใหเกิดรายไดมากข้ึนและในทายท่ีสุดก็จะพบวาคาเลาเรียน
จะเปนสัดสวนท่ีนอย มหาวิทยาลัยก็จะสามารถใหการศึกษากับสังคมไดโดยไมตองคํานึงถึงการวิพากษวิจารณ
ของสังคมดวย เพราะนักศึกษาท่ีมาเรียนสวนใหญเปนผูมีรายไดปานกลาง ดังนั้น การบริหารจัดการท่ีจะเพ่ิมสัดสวน
ของรายไดตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ดวย 

สวนนโยบายทางดานรายจาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 
เจาหนาท่ีและอาจารยสวนใหญเปนขาราชการในอดีต ปจจุบันมีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ
เปนผูท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนผูท่ีคํานึงถึงสวนรวมเปนหลัก แตขาราชการมักจะมีรูปแบบ (Style) การเปน
ขาราชการท่ีมีความเขมงวดตอกฎระเบียบ มีความไมยืดหยุน (Inflexibility) ไมกลาเสี่ยง จึงมักออกกฎระเบียบ
ในลักษณะคลาย ๆ กับการใชจายเงินงบประมาณ ซ่ึงความจริงในทางความคิดเห็น (Concept) เงินท่ีมิไดรับมาจาก
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยสามารถออกฎระเบียบเองได เพื่อใชจายแตกตางจากกระทรวงการคลังได 
แตตองมีเหตุผล มีความคุมคา สามารถตรวจสอบได มีคําอธิบายไดเม่ือถูกสอบถาม และตองคํานึงถึงหลักความโปรงใส
และความยุติธรรม ดังนั้น จึงคิดวาเราจะตองเปลี่ยนความคิดของคน โดยเฉพาะคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในฝายการคลัง
ใหมีความคิดท่ีกลายกรางกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยใหมีหลักเกณฑแตแตกตางจากกระทรวงการคลังได 
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ในนโยบายทางดานการบริหารทรัพยสิน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชื่อคณะกรรมการชุดนี้ คือ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จากการอานรายงานท่ีเรียกวางบดุล จะมีสินทรัพยและหนี้สิน ซ่ึงในเชิงบัญชี
ของบริษัทจะวิเคราะหวา สินทรัพยจะแยกออกมาเปนสินทรัพยหมุนเวียนกับสินทรัพยไมหมุนเวียน แตของมหาวิทยาลัย
จะแยกออกเปน 2 ประเภท คือ Financial Asset กับ Non-Financial Asset แตใหเขาใจวาเปนสินทรัพยท่ีเปนตัวเงิน
และทรัพยสินท่ีไมใชเปนตัวเงิน เชน อาคาร ท่ีดิน เปนกิจการ อาทิ สถานีวิทยุ หอพัก เปนตน แตสินทรัพยท่ีเปนตัวเงิน
คือเงินฝากธนาคารทุกประเภทพันธบัตรหรือเงินลงทุนในกองทุน เหลานี้ถือเปนสินทรัพยทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวทิยาลยั ตองการท่ีจะวิเคราะหวาสินทรัพยทางการเงินของมหาวิทยาลัย
มีจํานวนท้ังหมดเปนพันลานบาทจะปรากฏในท่ีตาง ๆ ซ่ึงตัวเลขของการรายงานสินทรัพยทางการเงิน มีครบถวนแลว 
แตยังไมสมบูรณ ซ่ึงสินทรัพยท่ีมิใชตัวเงินท่ีสามารถบริหารใหเกิดรายได เชน ท่ีดิน กิจการ 2 ประเภท ท่ีสภามหาวิทยาลัย
ใหความสนใจนอย และมหาวิทยาลัยรายงานนอย หากบริหารจัดการสินทรัพยอยางดี ทั้งสินทรัพยที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน จะกอใหเกิดรายไดอีกกระแสหนึ่งและควรจะเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ เพราะมหาวิทยาลัยแหงนี้ดีในแตละป
มีสวนเกินของเงินไหลเขามากกวาเงินไหลออก เพราะฉะนั้นเงินสะสมจะมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ถาสภามหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ท่ีชัดเจนใหเพ่ิมเงินสะสมใหมหาวิทยาลัยบริหารใหถูกวิธี เงินรายไดดอกผลจะไลแขงกับเงินรายไดคาเลาเรียน และ
ในท่ีสุดเงิน 2 ประเภทนี้รวมกันจะเปนเงินรายไดสะสมท่ีจะสามารถลดสัดสวนของการพ่ึงพาเงินงบประมาณแผนดินได 

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มอบนโยบายในเรื่องการบริหารสินทรัพย
ทางการเงิน ในการวิเคราะหกระแสหมุนเวียนเงินสด (Cash Flow) กรณีท่ีมีเงินสดมีระยะเวลาสามารถนําเงินไปลงทุน
เพ่ือกอใหเกิดดอกผลได ในเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ป หรือ 3 ปขางหนา ใหนําเงินไปลงทุนโดยกําชับมหาวิทยาลัยวา
ตองใหแนใจวานําเงินไปลงทุนแลวตองไมกระทบตอสภาพคลองในการดําเนินการตามภารกิจปกติได คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พยายามใหคําปรึกษาดานการนําเงินไปลงทุนในกองทุน โดยจางผูบริหาร
จัดการเงินกองทุนเปนผูบริหารจัดการ ใชเวลายาวนานจนกระท่ังเปลี่ยนสมัยอธิการบดีเกาไป อธิการบดีรายใหม 
(รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ไดประกาศใชระเบียบตามคําเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ปจจุบันนี้จากรายงานผลการดําเนินงานประมาณ 3 – 4 เดือน มหาวิทยาลัยมีเงินลงทุน
ในกองทุน 2 กองทุน กองทุนละ 250 ลานบาท รวม 500 ลานบาท ซ่ึงมีรายไดดอกผลสูงกวาเทาตัว ประมาณ 5 – 6% 
ซ่ึงเดิมไดรับประมาณ 3% ถาดํารงสภาพนี้ตอไปจะทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึน 5 – 6% ตอป แตอยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยปองกันความเสี่ยงดวยการไมนําเงินไปลงทุนตอความสุมเสี่ยง และตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
จึงขอชมเชยอธิการบดีท่ีมีความกลานําเงินสวนหนึ่งไปลงทุน โดยใหผูจัดการกองทุนจากภายนอกเปนผูบริหารให 
ซ่ึงเงินลงทุน 500 ลานบาทนั้น สามารถลงทุนซ้ือหุนไดไมเกิน 20% ท่ีเหลือตองลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเสี่ยงนอย 
การท่ีมหาวิทยาลัยลงทุนซ้ือหุนไมเกิน 20% ไดรับดอกผลมากกวาเดิมเทาตัว ก็เพราะวาผูบริหารกองทุนมีความ
เปนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายในการบริหารถือวาเปนความคุมคาอยางมาก ขณะนี้ภาพทางดานการ
บริหารทรัพยสินไดขยับตัวไประดับหนึ่งหลังจากหยุดชะงักมาเปนเวลานาน และจากการประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท่ีเพ่ิงผานพนมา อธิการบดีทราบผลการยืนยันตัวเลขดอกผลท่ีเพ่ิมข้ัน ทําใหรายไดเพ่ิม
มากข้ึน และเขาใจวาอธิการบดีอยูระหวางดําเนินการจัดทํารายละเอียดเพ่ือนําเนอตอสภามหาวิทยาลัยในการขออนุมัติ
เพ่ิมวงเงินตั้งกองทุนใหมอีก 2 กองทุน ซ่ึงจะตองทําดวยความระมัดระวัง แตก็ไมควรอนุรักษนิยม (Conservative) จนเกินไป  

สําหรับเรื่อง Financial Data and Reporting คือ ขอมูลทางการเงินและการรายงานทางการเงิน 
เรื่องนี้เปนเปาหมายหนึ่งท่ีพยายามปรับปรุงใหเปนปจจุบัน (Up to Date) ทันสมัย ทันเวลา ใหสามารถปดบัญชี
ไดทุกรอบเดือนมีรายงานไดทุกรอบเดือน และใหวางระบบใหเปนระบบงาน ซ่ึงเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ ควรออกมาในรูปลักษณ
ท่ีเอ้ือตอการใชขอมูลใชรายงานนั้นมากําหนดนโยบาย ซ่ึงปจจุบันไดพัฒนามาเกือบดีแลว ตัวเลขเหลานี้ท่ีทําเปนประจํา
แลวหยิบยกข้ึนหารือในรูปแบบเชิงนโยบายได ก็จะบอกทิศทางวามหาวิทยาลัยมีจุดออนจุดแข็งอยางไร และจะตองแกปญหาท่ีใด 
และแกปญหาอยางไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะบริหารธุรกิจ มีอาจารยท่ีเชี่ยวชาญ
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ดานบัญชี การเงิน และการจัดการ ทําการสอนนักศึกษาไปเปนผูบริหารธุรกิจ จึงควรใหอาจารยผูมีความรูมาเปนผูบริหาร
จัดการบัญชี การเงิน ใหเปนระบบเชนเดียวกับการสอนนักศึกษาใหไปเปนผูบริหารธุรกิจระดับชาติ แตระบบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยกลับไมเปนระบบสากลหลายมหาวิทยาลัยเปนเชนนี้ จึงตองเริ่มตนจากมหาวิทยาลัยดวยการนําความรู
ท่ีสอนมาใชพัฒนาท้ังระบบบัญชี แบบรายงานการเงินพัฒนาระบบขอมูล ซ่ึงตองทันสมัย พ่ึงพาได เชื่อถือได และ
ตองเอ้ือเฟอตอการวิเคราะหเชิงนโยบาย 

ประเด็นตอไปคือเรื่อง Financial Good Governance คือ ธรรมาภิบาลในเชิงการเงิน ในความเปน
ขาราชการดวยการที่มีกฎระเบียบปฏิบัติงานมาก จึงคิดวาไมสามารถทุจริตได แตก็ตองขอเนนวาตองปฏิบัติตอ
ในเชิงของการท่ีตองคํานึงถึงความคุมคา ความมีเหตุผล ตรวจสอบได อธิบายได มีความโปรงใส และความยุติธรรม
ในการปฏิบัติงานการเงินตอไป 

สําหรับเรื่องการออกจาก Middle - Income Trap ประเทศไทยถือเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง
มาเปนระยะเวลายาวนาน แตการท่ีจะออกจากกลุมประเทศรายไดปานกลางข้ึนไปสูประเทศร่ํารวย (High Income Country) 
เปนเรื่องยากมาก เพราะมีปจจัยหลายอยาง อีกท้ังยังอยูนอกเหนือความสามารถของสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากเปนเรื่อง
ของประเทศท่ีมีปจจัย ตัวประกอบของประเทศหลายเรื่องท่ีเปนอุปสรรคตอการท่ีจะเปนประเทศท่ีมีรายไดร่ํารวย 
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไมสามารถแกปญหาอุปสรรคนั้นไดหรืออาจไดก็เพียงเล็กนอยเทานั้น อาทิเชน การมีงานทํา ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การใชประโยชนของท่ีดิน เครื่องจักรทุกเครื่องไดใชงานทุกเครื่องอยางเต็มท่ี และทุน ซ่ึงสถานภาพ
การพ่ึงพาทุนของประเทศไทยไดเปลี่ยนเปนสงออกทุน และไทยกําลังหาท่ีลงทุนในตางประเทศ และเรื่องทุนก็ตองใชประโยชน
จากการลงทุนใหเต็มท่ี ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการแกไขไดเพราะโจทยของการออกจากกลุมประเทศ
รายไดปานกลางเปนโจทยขอใหญ แตในบรรดาตัวประกอบ (Factor) ตัวหนึ่งท่ีกลาวขางตน คือเรื่อง Student Resource 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของ Human Resource ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย จะเก่ียวของกับการพัฒนาคนท่ีมี 
Product Activity ต่ําไปสู Product Activity สูง คือ ผลิตภาพของคนซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูผลิตนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
จะเก่ียวของท้ังระบบ Formal Education และ Informal Education ถาหากมหาวิทยาลัยบริหารจัดการ Formal 
Education ใหดีก็จะสามารถเพ่ิม Product Activity ได ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองตั้งเปาหมายท่ีจะเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน (Labor Productivity) ทุกหนวย สามารถมีผลผลิตท่ีมีมูลคา (Value) สูงข้ึน มหาวิทยาลัยจึงควรทําหนาท่ีใน
การสอนนักศึกษาท่ีมีผลิตภาพต่ํา เพราะยังไมมีทักษะ ไมมีเทคโนโลยี และยังขาดทักษะ Hands - on Skills และ 
Professionalism ใหเปนผูท่ีมีผลิตภาพสูงข้ึน เพราะฉะนั้นโจทยในเรื่องนี้จะตองเปนเรื่องของวิธีการสรางหลักสูตร 
รวมถึงมหาวิทยาลัยจะตองจัดระบบการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรและพฤติกรรมการสอนของอาจารยแตละคน
มีความเก่ียวพันกัน ในเรื่องนี้จะตองหาจุดเนนท่ีจะทํา และเปนสวนท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการไดตอไป ขอบคุณครับ 
 

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ 
 

ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย (พิเศษ) 
ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ) หลายครั้งท่ีทานไดนําเสนอแนวคิดตาง ๆ ในที่ประชุม พยายามใหมหาวิทยาลัยคิดและ
ใหมหาวิทยาลัยตัดสินใจ จากการท่ีไดเขารวมประชุมจะพยายามจดจําในหลายเรื่องท่ีจะใชในแนวทางการบริหาร
เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในทางการเงิน และพยายามปรับปรุงระบบบัญชีท่ีมีรูปแบบสมัยเกาใหเปนรูปแบบบัญชีท่ีมีขอมูล
รายงานเปนปจจุบันและทันสมัยใหม ถือวามหาวิทยาลัยแหงนี้โชคดีท่ีมีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ 
เขามาชวยกํากับดูแลและสอนการบริหารงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ถือวาเปนความโชคดีของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี การบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีตองมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งท่ีแนะนําใหมหาวิทยาลัยระวังอยู 
2 เรื่องคือ การเงินของรัฐ และกฎหมายของรัฐ กฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสิ่งท่ี
มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติและเอ้ือตอการทํางานในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากพลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล รองประธานคณะกรรมการ
ดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล)  
รองประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย   
 

เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สิ่งท่ีไดรับฟงวันนี้ไดรับความรูมาก ในฐานะท่ีไดทํางานเปนนักบริหาร นักวางแผนท่ีมากกวานักกฎหมาย ขอเรียนวา
ประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (นายสูบุญ  วุฒิวงศ) ติดราชการจึงปฏิบัติหนาท่ีแทน 
ในเรื่องของกฎหมายเปนเรื่องที่ใกลตัว อาจารยทั้งหลายที่เปนขาราชการหรือผูที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เม่ือปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาดจะอางวาไมทราบกฎ ระเบียบ กติกาของมหาวิทยาลัย และไมสามารถยกข้ึนกลาวอางได 
จะตองไดรับโทษ ซ่ึงในบางครั้งมิใชผูกระทําผิดแตตองรับโทษ ประเทศไทยเปนนิติรัฐ ปกครองดวยกฎหมาย 
บริหารราชการแผนดินดวยกฎหมาย สิ่งเหลานี้ไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได ถึงแมจะเปนผูนํา ผูบริหาร 
อธิการบดี คณบดี ก็ดี ทานตองรูกฎหมายและไมมีทางปฏิเสธได ทานจะตองใฝรูในเรื่อกฎหมาย นับจากสถานการณ
บานเมืองในปจจุบัน ใหสังเกตประธานคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูท่ีมีความเฉลียวฉลาด ศึกษาเรื่อง
กฎหมาย มีวิธีท่ีทําใหสถานการณคลี่คลายไปในแนวทางท่ีตองการได ดวยการประกาศกฎอัยการศึกท่ัวประเทศ 
ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมา 100 กวาปแลว การประกาศใช
กฎอัยการศึกใหเหตุผลของการยึดอํานาจ จะเห็นไดวาการยึดอํานาจมีกระบวนการวิธีการยึดอํานาจตามกฎหมาย 
ท่ีคอนขางชัดเจน สิ่งแรกท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ประกาศคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รวมถึงการมีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ สิ่งนี้คือกฎหมาย ท่ีใชบริหารประเทศ ขณะนี้ 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กําลังดําเนินกระบวนการตอไปดังที่ไดรับทราบวา รองศาสตราจารย 
ดร.สมชอบ  ไชยเวช และรองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (ดานการศึกษา) ถือเปนการจัดระเบียบงานในการปฏิรูปประเทศดวย
การตั้งสภานิติบัญญัติ และสภาปฏิรูปแหงชาติ 11 ดาน รวม 550 คน และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
เปนผูคัดเลือกครั้งสุดทายใหเหลือ 250 คน องคกรนิติบุคคลสามารถเสนอรายชื่อไดตามแบบฟอรม คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนผูทําหนาท่ีเปนเลขานุการ วันนี้ไดรับมอบหมายในการเปนตัวแทนคณะกรรมการดานกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยจึงขอเรื่องที่เปนกฎหมายที่เกี่ยวของทุกคน ทุกคนสามารถสมัครไดและหากไดรับการคัดเลือก 
ก็จะไดมีสวนรวมในบทบาทการปฏิรูปประเทศ จากประสบการณในการเขารวมการปฏิวัติไดรับมอบหมายใหอยู
ฝายการวางแผนและยึดอํานาจไดสําเร็จจากมวลชนสนับสนุน สิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นเขาใชอํานาจกฎหมายในการ
ดําเนินการ จึงเรียนใหทราบวาจะตองรูกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือท่ีจะสามารถทํางานในหนาท่ีไดถูกตอง 
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดานกฎหมายชุดนี้มีองคประกอบครบถวนสมบูรณ ซ่ึงประธานคณะกรรมการ
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถดานกฎหมายระดับสูงและดํารงตําแหนงประธานศาลอุทธรณ ภาค 8 ในฐานะท่ีเปน
รองประธานก็ใชความรูความสามารถดานบริหาร เสนาธิการมาชวย และมีคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน นิติกร
ของมหาวิทยาลัย และมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรา  โพธิ์พวง) เปนเลขานุการ
คณะกรรมการชุดนี้ดวย จึงเชื่อวาคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดนี้มีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยคงไมขาดตกบกพรองทุกคนมีความพรอม เปนการคัดเลือก
บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีมีความเหมาะสม จึงเรียนใหทราบวาการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานมีความจําเปนและสําคัญ 
ดังนั้น การปฏิรูปประเทศจะลมเหลวหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสภาปฏิรูปแหงชาติเปรียบไดกับสภามหาวิทยาลัย
ท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ มีองคประกอบครบถวน
สมบูรณ หนาท่ีของคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดนี้มีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 
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1. ใหคําปรึกษา เสนอแนะทางดานกฎหมายในทุกเรื่อง คณะกรรมการดานกฎหมายพรอมท่ีจะ

ใหคําแนะนําเก่ียวกับทิศทางในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ขอใหใชประโยชนจากคณะกรรมการใหเต็มท่ี 
เชื่อวาคณะกรรมการมีความพรอม การมองงานดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย มติของสภามหาวิทยาลัย
มีผลบังคับตามกฎหมาย ไมปฏิบัติตามไมได มติของสภามหาวิทยาลัยเม่ือออกแลวมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตาม
หามมิใหเรื่องใดเรื่องหนึ่งหายไป ผูบริหาร อธิการบดี คณบดี ทุกทานตองปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้น การดําเนินการออกคําสั่งใหม ยกเลิกคําสั่งใหปฏิบัติตามฝายกฎหมายแนะนํา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
ประกาศ ท่ีเกาลาสมัย ใหมหาวิทยาลัยนํามาปรับปรุงขอแกไข ยกเลิกเพ่ือออกฉบับใหม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข
ตองเกิดข้ึนตลอดระยะเวลา กฎหมายตองปรับปรุงใหเขากับสถานการณปจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลง การศึกษาเปลี่ยนแปลง 

2. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการดานกฎหมาย มีหนาท่ีเอ้ืออํานวยประโยชนใหฝายบริหารนโยบาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยสนองนโยบายฝายบริหาร ดําเนินการไปสูเปาหมาย ตองพยายามหาแนวทางท่ีจะทําใหกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ สามารถกาวเดินไปไดในสวนของมหาวิทยาลัย อธิการบดีก็สามารถขอความชวยเหลือจากฝายกฎหมาย 
และตองเอ้ืออํานวยการบริหารของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายใหได กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ออกมาเพ่ือบังคับใช
กับการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับทุกฝาย ถาการบังคับใชมีปญหาก็ตองปรึกษาฝายกฎหมาย
เพ่ือหาทางออก ทุกสิ่งอยางมีทางแกปญหาไมทางตรงก็ทางออม จึงตองมีการตีความ และตอนสุดทายของกฎหมาย
จะใหผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด จะเห็นวากฎหมายท่ีออกจะตองเอ้ืออํานวยประโยชน นายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี ฝายบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีปญหา คณะกรรมการกฎหมายพรอมท่ีจะ
ใหคําแนะนําในการทํางานของมหาวิทยาลัย 

3. ภาระงานท่ีคณะกรรมการดานกฎหมายดําเนินการไปแลว มีผลงานดังนี้ 
 

 ป 2556 ป 2557 รวม 
หมวดขอบังคับ 3 ฉบับ 2 ฉบับ  5 ฉบับ 
หมวดระเบียบ 3 ฉบับ 8 ฉบับ 11 ฉบับ 
หมวดประกาศ 5 ฉบับ -  5 ฉบับ 

รวมท้ังส้ิน 21 ฉบับ 
 
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ 

 
 ขอขอบคุณ พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล รองประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงเปนนักยุทธศาสตร นักบริหาร ผูมีความเขาใจในการจัดการบริหารจากประสบการณ เปนนักบริหารท่ีมองกฎหมาย
ท่ีบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทุกครั้งท่ีมีการประชุม ไดใหขอคิดเพ่ือหาทางออกเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังมีนายสูบุญ  วุฒิวงศ ประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงเปนผูมีความเชี่ยวชาญดนกฎหมายรวมใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ขอบคุณครับ 

เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ในชวงสุดทายขอใหเวลาเล็กนอยเพ่ือใหผูเขารวม Retreat และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดซักถามและตอบคําถาม เพ่ือจะไดไปดําเนินการตอในชวงบาย 
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การถาม – ตอบ คําถาม จากการอภิปรายบทบาทของ Standing Committees 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน) 
 

ถาม : คณะกรรมการดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จะมีแนวทางท่ีจะเปดหลักสูตรท่ีนําไปสู
วิชาชีพการปฏิบัติอยางแทจริงหรือไม 
 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนที่ทราบกันอยูแลววามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เปนมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แตหลักสูตรท่ีใชสอนอยูในมหาวิทยาลัยเปนหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ
ท่ีเปนนักวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตรดานสถาปตยกรรมศาสตร เพราะหลักสูตรท่ีเปนประเด็นปญหาเรื่องกฎหมาย 
จากประสบการณท่ีใกลชิดในอาชีพสถาปนิก และวิศวกรสองอาชีพนี้ถือวาเปนเรื่องสําคัญมากในการพัฒนาประเทศ 
และท่ีผานมามีความขาดแคลนบุคลากรสายปฏิบัติอยางมาก เพราะวากฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบันรับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาดานการออกแบบ (Design) แตไมมีกฎหมายรับรองวิชาชีพการปฏิบัติในสายงานนี้ จึงขอเรียนถาม
คณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย มีแนวทางหรือไมท่ีจะเปดหลักสูตรท่ีนําไปสู
วิชาชีพการปฏิบัติอยางแทจริง อาจไปพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ป 3 ป 4 ตอจากนั้น ผลักดันไปยังสภาวิชาชีพ 
เพ่ือใหแกกฎหมายรับรองหลักสูตรวิชาชีพนักปฏิบัติ เพราะขณะนี้เปนเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกไขกฎหมาย  
 

ประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย  
(รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช) 
 

ตอบ : การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรท่ีใชสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีเปนหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ท่ีเปนนักวิชาการ ใหเปนหลักสูตรนักปฏิบัติทางวิชาชีพอยางแทจริงนั้น มหาวิทยาลัยแหงนี้ทําไดยากมาก เพราะมี
องคประกอบท่ีวางรากฐานมาเปนระยะเวลานานถึง 40 – 50 ป มีลักษณะการวางแผนท่ีมิไดมองการผลิตกําลังคน 
แตมองในเชิงการศึกษา จึงเปนเรื่องยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนท่ีฝงรากลงลึก การจะเปลี่ยนแปลงได
ตองใหผูท่ีดําเนินการอยู โดยเฉพาะอธิการบดี คณบดีทุกทานมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงเอง จึงจะสามารถ
กระทําได เพราะเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) คือ 
จัดการกับกลไกสวนประกอบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงคิดวาตัวเอง
เปนท่ีปรึกษาท่ีตองการใหเกิดสิ่งท่ีตองการจะใหเกิด แตการท่ีจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นตองใหอธิการบดีและ
ผูบริหารท้ังหลาย จึงเปนหนาท่ีของอธิการบดีท่ีจะตองดําเนินการตอไปใหได 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน)  
 

 ประเด็นแรกท่ีพลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน ยกข้ึนมานี้เปนเรื่องใหญมิใชเฉพาะท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท่ัวท้ังประเทศ ซ่ึงทุกคนกลาวเสมอวาองคกรวิชาชีพขณะนี้มีอยู 13 องคกร ควรจะทําหนาท่ี
กํากับดูแลในเรื่องของความประพฤติ การปฏิบัติของนักวิชาชีพท่ีอยูภายใตองคกรนั้น ๆ แตทุกองคกรกาวล้ําเขามา
ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงบางองคกรเม่ือกาวล้ําเขามาแลวทําใหพัฒนาการทางวิชาการดอยคา 
การผลิตบัณฑิตไมเปนไปตามเปาหมายท่ีควรจะเปน แตมีองควิชาชีพท่ีประสบความสําเร็จดังตัวอยางดานวิทยาศาสตร
สายสุขภาพท่ีมีอยู 7 องคกร ในแตละองคกรกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีแตกตางกันท้ังหมด เพ่ือใหไปสงเสริม (Serve) 
งานบริการสุขภาพหลักของประเทศ ดังนั้น องคกรสถาปนิกมีองคกรเดียว แตถาทํางานไมไดจะตองใชคนท่ีอยูใน
ระดับปฏิบัติดวย จะตองมีองคกรมาสรางนักปฏิบัติ เขียนกําหนดเกณฑกติกาใหแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม
องคกรวิชาชีพก็ยังมีความจําเปนอยู 
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ประการท่ีสอง คือ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเปนปญหา ซ่ึงประธาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) ไดพยายามเปลี่ยนแปลง
เรื่องเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัติของครูอาจารยท่ีเปนอัตลักษณของแตละสถาบัน โดยปรับใหมีความ
หลากหลายรูปแบบตามจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา และตองไมใชเกณฑท่ีวัดดานวิชาการอยางเดียวเทานั้น 
จะตองใหความสําคัญตอการปฏิบัติดวย ซ่ึงมาตรฐานหลักสูตรจะตองครอบคลุมไปถึงเรื่องมาตรฐานการปรับเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของครูอาจารยท่ีอยูในหลักสูตรรูปแบบ (Track) ท่ีแตกตางกัน อาจารยจะตองสามารถสราง
ผลงานเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยได เพราะเปนผูทําคุณประโยชนตอองคกร ซ่ึงหลักสูตร
จะแบงออกเปน 3 รูปแบบ (Track) ประกอบดวย 

- รูปแบบท่ี 1 คือ Track ท่ีมีโปรแกรมเนนดานวิชาการ รูปแบบนี้เนนท่ีผลงานทางวิชาการ 
ผู ท่ีประสงคเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูการดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ใหเขาใน Track  

- รูปแบบท่ี 2 คือ Track ในรูปแบบ Professional โปรแกรมกับ Academic โปรแกรม ขณะนี้
ใชมาตรฐานเดียวกันเพียงแตเปลี่ยนชื่อ ดังนั้น สายวิศวกรรมศาสตรจะเรียกวาเปน professional แตเกณฑเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการยังเปน Academic ท้ังหมดไมปรับ 

- รูปแบบท่ี 3 คือ Track ท่ีมีหลักสูตรเนนทางดานนักปฏิบัติ จะตองมีระบบรองรับเสนทาง
ความกาวหนาของอาจารยในสายนี้ได ซ่ึงขณะนี้คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เปนผูกําหนดตําแหนงทางวิชาการ แตคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปนผูกําหนดมาตรฐานทางหลักสูตร 
ท้ังสองกลุมนี้กําลังจะมารวมกัน 

 ประการท่ีสาม ปญหาจากศักดิ์ศรีทางวิชาการของคน 2 กลุม คือ ศักดิ์ศรีครูอาจารยท่ีจะสราง
บัณฑิตนักปฏิบัติกับศักดิ์ศรีของครูอาจารยท่ีจะสรางนักวิชาการไปแขงขันระดับนานาชาติ ท่ีมีมุมมองจากสังคม 
  3 ประเด็นนี้ เปนประเด็นท่ีตองปรับรื้อท้ังหมด ขณะนี้มีสัญญาณแลว แตการท่ีจะทําไดจริง ๆ 
จะตองมีผูนําเสนอถึงเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรท่ีกําหนดไวในสัดสวนภาคปฏิบัติกับภาควิชาการ ภาคทฤษฎี 
รวมถึงอาจารยควรมีองคประกอบอยางไร ซ่ึงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง มีทิศทางไปในแนวทาง
เดียวกันในเรื่องของ Practical Program ซ่ึงจะตองนําเสนอท้ังเรื่ององคกรวิชาชีพ เรื่องมาตรฐานหลักสูตร และ
ศักดิ์ศรีทางวิชาการ ตอที่ประชุมไปพรอมกัน มหาวิทยาลัยจึงตองเปนฝายเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (กกอ.) จึงคิดวาทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูถูกแลว แตตองทําใหละเอียดข้ึน และตองขอปกปอง
อธิการบดี มิใหคิดคนเดียว โดยขอใหท่ีประชุมชวยระดมความคิดเพ่ือใหไดทิศทางและแนวทาง ขอบคุณครับ 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช) 
 

 การเปดหลักสูตรการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน จะตองเปดตามวิสัยทัศน (Vision) 
ของรัฐบาล เปดตามความตองการของรัฐที่เห็นวาจําเปนก็จะเปด เชน หลักสูตรภาคอุตสาหกรรมการตอเรือ 
เม่ือหมดความจําเปนก็ปด ซ่ึงตางจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จะเปดหลักสูตรการศึกษา
ตามความตองการของผูบริหารการศึกษา และเสนอเปดแลวไมสามารถยกเลิกขอปดไดเพราะจะทําใหอาจารย
ไมมีงานทํา จึงมีความคิดวาการไดรับมอบหมายภาระหนาท่ีในการทํางานครั้งนี้ มีความตองการท่ีจะเสนอวารัฐ
ตองมีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ และกําหนดกําลังคน
ท่ีตองการเชนเดียวกับท่ีประเทศเยอรมันดําเนินการ ขอบคุณครับ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล  เท่ียงธรรม)  
 

 ในปจจุบันนี้หนวยงานราชการหรือมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะ No Action Talk Only (NATO) 
คือ ชอบพูดมากกวาที่จะทํา แตในระยะหลังจะมีการเปลี่ยนจาก NATO เปน AFTA (Action First Talk After) 
มีการลงมือทํากอนแลวจึงพูดในภายหลัง จากการท่ีไดเขาชวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดพยายาม
สงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน ฮอลแลนด ทําใหนักศึกษามีประสบการณ 
รวมท้ังทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและไดพยายามแกไข และขอเสริมเรื่องสภาวิชาชีพ ในบางครั้งเปนสภากีดกันวิชาชีพ 
และขอเรียนวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพ เม่ือมีปญหาตองชวยกันแกไข 
และพยายามสงเสียงเพ่ือใหรัฐบาลรับฟงปญหา และยินดีท่ีจะชวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอไป 
แมวาจะมิไดเขารวมประชุมในสภามหาวิทยาลัยก็ตาม ขอบคุณครับ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยณัฐ  แกวสกุล)  
 

 ขออนุญาตสะทอนภาพ Hands - on ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยท่ีขับเคลื่อนโดยอธิการบดี 
เปนท่ีทราบกันดีแลววาหลักสูตรมีสัดสวนของชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติตลอดหลักสูตร 30 : 70 หรือ 40 : 60 
แลวแตละกลุมวิชา สิ่งท่ีนาเปนหวงคือชั่วโมงปฏิบัติ นักศึกษาปท่ี 1 และ 2 ตองมีชั่วโมงปฏิบัติและไดฝกปฏิบัติ
ในหองปฏิบัติการ 1 คน ตอ 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยจะตองใชงบประมาณจํานวนมากเพ่ือบริหารจัดการครุภัณฑท่ีทุกคณะ
มีเหมือนกัน โดยใหใชครุภัณฑไดครบท้ัง 5 วัน ดวยการมอบนโยบายใหแตละคณะปฏิบัติและบูรณาการรวมกัน 
  เรื่องท่ีสอง มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรตอเนื่องท่ีรับนักศึกษาท่ีจบระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนนักศึกษากลุมท่ีตลาดแรงงานในประเทศมีความตองการมาก และมิควรตัดตอนนักศึกษา
ท่ีจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 มาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ท่ีมหาวิทยาลัยจะทําใหขาดแรงงานระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมข้ึน ควรใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปนผูผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หากมหาวิทยาลัยจะรับควรรับนักศึกษาจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แลวมาตอปริญญาตรี
อีก 2 ป ขอบคุณครับ 
 

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
 

  เรื่องท่ีผูชวยศาสตราจารยณัฐ  แกวสกุล เสนอขอฝากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ณ วันนี้ มหาวิทยาลัย
อาจตองกลับมาพิจารณาเรื่องความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตรในบางสาขาวิชา คิดวาอาจทําหลักสูตรตอเนื่อง 
2 ป บางหลักสูตร บางสาขาวิชาท่ีมีองคกรวิชาชีพ มีหนวยกิตบังคับท่ีขยับไมได จึงทําไดบางสาขาวิชา 
 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยธีรวัลย  วรรธโนทัย)  
 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร เคยเปดสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง ในขณะที่พลเรือเอก 
ฐนิธ  กิตติอําพน เปนประธานสภาสถาปนิก แตไดปดไปเนื่องจากเหตุผลท่ีสภาสถาปนิกไมอนุญาตใหคณะเปด 
ในความเปนจริงคณะเปดสอนสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง ซ่ึงไดรับวุฒิทางการศึกษา คือเทคโนโลยีบัณฑิต 
และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน สวนใหญปฏิบัติหนาท่ีท่ีปรึกษาอยูหนาไซดงาน ดังนั้น จึงคิดวาเปนหนาท่ีของ
สภาสถาปนิกท่ีจะตองชวยผลักดันหลักสูตรท่ีเก่ียวกับงานบริหารการจัดการงานกอสราง เพราะคณะมีความตองการ
ผลิตบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการงานกอสราง แตติดขัดท่ีขอบังคับของสภาสถาปนิกหลายอยาง รายละเอียดหนวยกิต
ในหลักสูตรท่ีจัดสงใหจะถูกสภาสถาปนิกสกัดก้ันไว จึงเห็นดวยท่ีจะใหเปดหลักสูตรนี้ ซ่ึงคณะเคยทําสาขานี้มากอน
ในสมัยท่ีพลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน เปนนายกสภาสถาปนิก ขอบคุณคะ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน)  
 

  การเพ่ิมเปดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการงานกอสรางเปนสิ่งท่ีดี แตสถาปนิกไมสามารถรับรองได
เพราะไมอยูในพระราชบัญญัติ และขณะนี้มีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สิ่งท่ีตองการท่ีจะทําคือการผลักดัน
ใหแกพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดข้ึน และไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติตอนายกสภาสถาปนิกแลว จึงขอใหคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเตรียมตัวเรื่องนี้ไวดวย และขอเรียนถามคณบดีถึงเรื่องการดําเนินการในเรื่อง
ออกนอกระบบ ไดเตรียมจัดทํายกรางขอบังคับ ระเบียบ ท่ีใชในการบริหารงาน การออกนอกระบบของคณะท่ีอยู
ภายใตการกํากับของรัฐ จะแตกตางจากคณะท่ีอยูภายใตระบบราชการ รวมถึงสิ่งท่ีจะตองแสดงใหเห็นวิธีการจะเชิญ
บุคคลภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีชื่อเสียง จะมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนแตกตางจากขาราชการ เพื่อเปนสิ่งจูงใจ
ใหบุคคลเหลานั้นเขามาในมหาวิทยาลัย ก็จะสรางชื่อเสียงใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร วามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
เขามาบรรยายอยูตลอดเวลา รวมถึงการควบคุมโครงการ (Project) ดวย 

สําหรับเรื่องการเงินและทรัพยสินของสภามหาวิทยาลัย ไดอยูในคณะกรรมการชุดนี้มาตลอด 
ในเวลา 3 ปแรก พยายามผลักดันเรื่องการนําเงินไปลงทุนโดยจางบริษัทภายนอกเปนผูบริหารจัดการ ปรากฏวา
ประสบความสําเร็จในสมัยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) เห็นตัวเลขชัดเจน มีรายได
ดอกเบี้ยแตกตางเปน 2 เทา สวนเรื่องอสังหาริมทรัพยท่ีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ เสนอนั้น 
มหาวิทยาลัยมีอสังหาริมทรัพยตาง ๆ จํานวนมาก จึงขอเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย และอาจมีคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษาก็ได การบริหาร
ทรัพยสินตองดูแลทรัพยสินทุกรายการของมหาวิทยาลัย จะนําใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึนมาอีก ขอบคุณครับ 
 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยธีรวัลย  วรรธโนทัย) 
  
  ดําเนินการยกรางระเบียบเรียบรอยแลว รอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 25 กันยายน 2557 
  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  ผดุงศิลป)  
  

  สืบเนื่องจากประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยไปรับชวงนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึงไดเคยทักทวงถึง
ความไมเหมาะสมตั้งแตเริ่มตน ดังท่ีรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช ไดกลาวขางตนเก่ียวกับนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมมีความพรอม โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมถึง
การทักทวงเรื่องระบบการเรียนการสอนจาก 7 3 2 เปน 6 3 3 ซ่ึงระบบเดิมนักเรียนจะมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
มากกวา และการเปดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยไดนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเปดโรงเรียนในระหวางท่ีมีการระดมความคิดยังไมสิ้นสุด เพราะในท่ีประชุม
สวนใหญมีความเห็นวาควรเปดเปนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร จึงทําใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในบางเรื่อง 
และในเรื่องของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งตองใหผูสอบมีความรูมีประสบการณ
ในการปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริง แตปรากฏวาอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ไมเคยลงมือปฏิบัติสอนนักศึกษาในหองปฏิบัติการเลย จึงทําใหอาจารยผูสอนเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางสายงาน 
Professional กับ Academic มหาวิทยาลัยจึงตองรับทราบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และตองพยายามหาวิธีการ
แกไขตอไปดวย ขอบคุณครับ   
 

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ 
 

ขอขอบคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุมในภาคแรก ขอบคุณครับ 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการบรรยายพิเศษ 
หัวขอ “Thailand Excellence 2030  

และบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” 
 
 

ดร.สุเมธ   แยมนุน 
นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
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บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 

 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน)  

บรรยายพิเศษหัวขอ “Thailand Excellence 2030 และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” 
 
  การอภิปรายของประธานคณะกรรมการ 5 ชุด เปนประธานคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งใหทําหนาท่ีสําคัญ ตามความเปนจริงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 22 ชุด ประธาน
คณะกรรมการท่ีทําการอภิปรายในภาคเชาถือวาเปนตัวแทนของคณะกรรมการท้ัง 22 ชุด ซ่ึงมีความสําคัญตอการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในหลายเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหแตงตั้ง แตมีหลายชุดที่แตงตั้งจากความจําเปน
ใหทําหนาท่ีท่ัว ๆ ไป และมีประเด็นท่ีประธานคณะกรรมการแตละชุดกลาวถึงเม่ือภาคเชา และตองนํามาพิจารณาตอ
อยางนอยเพ่ือใหไดขอสรุปในทิศทางของมหาวิทยาลัยท่ีควรจะมุงกาวตอไป ซ่ึงหลายเรื่องยังไมมีขอยุติ และมีประเด็น
ท่ีสําคัญท่ีรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช และศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล นําเสนอข้ึน
ในท่ีประชุม ถึงแมวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ในระบบอุดมศึกษาของประเทศ 
การปรับตัวของมหาวิทยาลัยอาจทําใหเกิดผลกระทบตอระบบการพัฒนาของประเทศไมมากนัก แตมหาวิทยาลัย
ก็ยังจะตองดําเนินการอยู เพ่ือมิใหตกอยูในขายละเวน จึงขอนําเสนอในกรอบความคิดโครงการตาง ๆ ซ่ึงในความจริง
มี 3 โครงการใหญ 2 โครงการเกิดข้ึนในสมัยอดีตท่ีเปนเลขาธิการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
แตอีก 1 โครงการเกิดข้ึนเม่ือปลายป พ.ศ. 2556 และตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ดวยเหตุนี้จึงตองกลาวถึงเรื่อง 
Thailand Excellence 2030 สวนหนึ่งเปนแนวคิดของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพราะทําหนาท่ีเหมือน
คณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีพิจารณาโครงการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอ และใหการอนุมัติโครงการ
พรอมขอเสนแนะใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ) 
ไปปรับปรุงโครงการเพ่ือบูรณาการ 3 โครงการเขาดวยกัน ท่ีใชชื่อเรียกวา “โครงการ Thailand Excellence 2030” 
จุดสําคัญของการปรับโครงการ 3 โครงการมาบูรณาการกัน โดยงบประมาณท่ีขอตั้งไวเดิม และเปนโครงการใหญ
จะมี 3 โครงการ วงเงิน 140,000 ลานบาท มีนัยสําคัญซ่ึงสอดคลองกับสิ่งท่ีกลาวถึงเม่ือภาคเชา การนําเสนอโครงการ
ของนักการศึกษามักใชเหตุผลเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนความตองการของมหาวิทยาลัยมิใชความตองการ
ของประเทศ จึงมักถูกถามคําถามวาเหตุใดจึงไมใชโจทยของประเทศเปนตัวตั้ง และในท่ีสุดก็ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูรับผิดชอบการบูรณาการ 3 โครงการ ประเด็นของโครงการ เปาหมายของโครงการ จากภาพจะเห็นวาใชโจทย
ของประเทศเปนตัวตั้ง ในสาระของโครงการมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีซับซอน แมแตการใชจายเงินก็ทับซอนในเรื่อง
เดียวกันจึงเปนเหตุใหเกิดโครงการลักษณะนี้ข้ึน ในภาพสไลดจะเห็นซีกซายและซีกขวา ซีกซาย คือ Competitiveness 
ซีกขวา คือ Capacity Building หมายความวามีการแบงแยกกลุมสถาบันอุดมศึกษาชัดเจน เพราะฉะนั้นโครงการ 
Thailand Excellence 2030 จะใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยใหมและมหาวิทยาลัยเกาเทา ๆ กัน ภาพนี้เปน
ภาพท่ีบูรณาการแลว ซ่ึงโครงการใหญ 3 โครงการ แบงเงินเปน 3 สวนคือ สวนท่ีหนึ่ง 25,000 ลานบาท สวนท่ีสอง 
47,000 ลานบาท สวนท่ีสาม 68,000 ลานบาท รวมเปน 140,000 ลานบาท  ซ่ึงกลุมมหาวิทยาลัยเกาตองการ
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พัฒนาไปสู World Class University ในขณะเดียวกันตองสรางขีดความสามารถการดําเนินการของประเทศใหสูงข้ึน 
และในภาคเชาศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล นําเสนอภาพใยแมงมุมในขอมูลของ World Economics 
Forum จะเห็นจุดท่ีเปนจุดออน 3 จุด และยกข้ึนมา 2 จุด จุดออนท่ี  คือเรื่อง Innovation กับจุดท่ี 2 คือเรื่อง 
Technological Readiness และเสนอแนะวา STEM จะชวยได จุดออนอีกตัวท่ีสําคัญมากคือ Higher Education 
เปนตัวปญหาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทําใหคะแนนตัวชี้วัดของประเทศตกต่ํา 
เม่ือเวลาประเมินสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูประเมินชี้ใหเห็นถึงความเก่ียวของกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหลายประเด็น เชน จากการประเมินของสถานประกอบการวาผลผลิตอุดมศึกษานั้น
เปนประโยชนตอการงานพัฒนางาน หรือใชไดตามความประสงคหรือสามารถใชประโยชนและมีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพเพียงใด ดังนั้น จึงมิใชเฉพาะ Innovation หรือ R&D ดังนั้นเรื่องอุดมศึกษากลายเปนเรื่องใหญ และ
เปนประเด็นสําหรับกลุมมหาวิทยาลัยใหม 52 แหง มีศักยภาพท่ีไมสามารถสรางการแขงขัน (Competitiveness) ได 
แตตองทําการเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) ใหมากท่ีสุด จากมุมมอง 3 โครงการนี้ทําใหเกิดการบูรณาการ 
ซ่ึงคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มอบใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากลับไปคิดใหเกิดการบูรณาการ
อยางแทจริง จึงขอนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับโครงการใหญ จะมี 3 โครงการ วงเงิน 140,000 ลานบาท คือ 
  โครงการท่ี 1 โครงการท่ีพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหไดมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
การเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ระยะเวลา 5 ป ใชงบประมาณ 68,000 ลานบาท มหาวิทยาลัย
กลุมใหม ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ 3 แหง วัตถุประสงคของโครงการคือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยศึกษาจากสัดสวนของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติปริญญาเอกมีจํานวนนอย การปรับปรุงตําแหนง
ทางวิชาการมีจํานวนนอยก็เพ่ิมงบประมาณใหมากข้ึน รวมถึงการพิจารณาอาจารยประจําหลักสูตรตองใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน และสิ่งสําคัญท่ีสอดคลองกับแนวคิดคือเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมมีเปาหมายของตนเอง 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ เนนการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนการผลิตและพัฒนาครู 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนนการพัฒนาเทคนิคและการปฏิบัติ (บัณฑิตนักปฏิบัติ) 
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

พิจารณาตามวัตถุประสงคของแตละมหาวิทยาลัย 
ใน 2 ปแรกจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถาบันละ 200 ลานบาท และอีก 3 ป 

จะจัดสรรงบประมาณเปน 2 สวน คือ 60% จัดสรรใหกับโครงการท่ีเสนอ สวน 40% จากการประเมิน สําหรับ
โครงการนี้เปนโครงการระยะยาว 5 ป จะเนนการพัฒนาสมรรถนะโดยเฉพาะเรื่องภาษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย การปรับปรุงหลักสูตร การสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก งบประมาณ 47,000 ลานบาท โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมปริมาณอาจารยท่ีจบปริญญาเอกในระบบ
อุดมศึกษา ท้ังมหาวิทยาลัยกลุมเกาและกลุมใหม เปาหมายสําคัญคือจัดสรรทุนปริญญาเอก ในชวง 15 ป จัดสรรให
มหาวิทยาลัยกลุมใหมประมาณ 7,000 ทุน และมหาวิทยาลัยกลุมเกา ประมาณ 9,000 ทุน และจัดสรรทุนพัฒนา
นักวิจัย 3,275 ทุน และทุนสมรรถนะ 1,500 ทุน ผานเครือขายท้ังในและตางประเทศ 

โครงการท่ี 3 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสูมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 
งบประมาณ 25,000 ลานบาท มีเปาหมายสําคัญมุงท่ีสรางกําลังคนระดับสูงเพ่ือการแขงขัน คือ ใหการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยกลุมเกาท่ีมีศักยภาพอยูแลว สรางความเขมแข็งทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาอาจารย บุคลากร 
สิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีวิธีการสรางเครือขายมหาวิทยาลัยไทย (Consortia) ระดับสาขาวิชา (Subject Area) 
ท่ีเปนตัวตอบสนองความตองการของประเทศ โดยจะใชระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเปนตัวกํากับ การจัดสรร



51 
 

ทรัพยากร และประเมินผลในทุก ๆ มิติของโครงการ และใช University Ranking เปนเครื่องมือพัฒนาและใชเปน
ตัวประเมินดวย ซ่ึง 3 โครงการนี้อยูในกระบวนการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีแลว และจะสงกลับมาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบูรณาการกันใหได และไดรับมอบหมายใหเปนผูประสาน 3 โครงการนี้ ภายใตชื่อ
โครงการ Thailand Excellence 2030 ซ่ึงจากการเขารวมประชุมคณะกรรมการไดวางกรอบความคิดเพ่ือพัฒนา
อุดมศึกษาไทยใหตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ เพราะเปนจุดท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีคําสั่งในเรื่อง
การลงทุนอุดมศึกษาจะตองตอบไดวาสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากเพียงใด คณะกรรมการไดพยายาม
ชี้ใหเห็นวาโครงการนี้มีองคประกอบ 5 ประการ 

องคประกอบท่ี 1 การสรางความเขมแข็งในดานความรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
องคประกอบท่ี 2  การสรางคุณภาพของกําลังคน คือ ทุนมนุษย 
องคประกอบท่ี 3  การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยบางกลุมตองเนน 

(Focus) ในเรื่องนี้ 
องคประกอบท่ี 4  การเสริมศักยภาพความแข็งแกรงใหกับมหาวิทยาลัย 
องคประกอบท่ี 5  ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 
จาก 5 องคประกอบของโครงการสามารถกําหนดผลผลิตออกมาเปน 7 ผลผลิตในเบื้องตนคือ 
ผลผลิตท่ี 1  ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและนวัตกรรมท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิตท่ี 2 ปริมาณและคุณภาพของบัณฑิตและนักวิชาการชั้นสูงท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิตท่ี 3  โครงการชวยเหลือและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญและอุตสาหกรรม SME 

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
ผลผลิตท่ี 4  โครงการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
ผลผลิตท่ี 5  โครงการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 
ผลผลิตท่ี 6  ระบบการประเมินมหาวิทยาลัยไทยเพ่ือการพัฒนา 
ผลผลิตท่ี 7  ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา เพ่ือการบริหารและการพัฒนาท่ีถูกตอง สมบูรณ 

 
โครงการ Thailand Excellence 2030 ใชเงินงบประมาณ 140,000 ลานบาท จะกอใหเกิดผลลัพธ

และผลกระทบ โดยตองการเห็นผลลัพธ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และทองถ่ิน 
2. การแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และทองถ่ิน 
3. มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งเทียบเทาระดับโลก 
4. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และทองถ่ิน 

 
 จากผลลัพธท่ีเกิดข้ึนอาจจะสงผลกระทบ ดังนี้ 

1. ประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง 
1) 12,000 USD 
2) เพ่ิม GDP อันเนื่องมาจาก R and D 
3) เพ่ิม GDP – SMEs จาก 36% เปน 50% 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. ลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
4. ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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การลงทุน 140,000 ลานบาท แลวยังไมสามารถตอบไดวาตัวเลขผลกระทบจะเกิดข้ึนหรือไม
อยางไร และท่ีประชุมไดเสนอวิธีการดําเนินการพัฒนาตอ และสิ่งท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุมคือ 

• เรื่องของการกําหนด Cluster of Excellence (COE) ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จะตองทําใหได และมี 2 ระดับคือ 

1. ระดับอุตสาหกรรม จะตองกําหนดใหไดวากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือการพัฒนา
ประเทศนั้นมีอะไรบาง 

2. ระดับสาขาวิชาท่ีเรียกวา Subject Area ท่ีมุงตอบโจทยระดับอุตสาหกรรมเปาหมาย 
มหาวิทยาลัยท่ีมี Subject Area อยูจะตองปรับตัวเองเพ่ือใหตอบสนองตอทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหได 

• ประเมินศักยภาพทางวิชาการระดับสาขาวิชา และขีดความสามารถในการแขงขันท้ังระดับโลก
และระดับภูมิภาค 

• กําหนดศักยภาพของมหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนา เพ่ือตอบสนองความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และชุมชน 

• จัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยแตละกลุมตามศักยภาพ และทิศทาง 
การพัฒนา 

• พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหารและการวางแผนอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตั้งแตระดับสถาบัน 
ระดับเครือขาย และระดับประเทศ 

• พัฒนาระบบ Rating (Ranking) มหาวิทยาลัยตามเง่ือนไขการพัฒนา 
 

จากตัวอยางกรอบความคิดท่ีไดทําการวิเคราะหมหาวิทยาลัยจะพบวา โจทยปญหาของประเทศ 
คือ Cluster of Development การพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม ทองถ่ิน ยังไมทราบจํานวนกลุม Cluster 
และกลุมท่ีมีความเปนไปไดสูง และลุมท่ีทําใหประเทศไทยหลุดพนจากความเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 
รวมถึงความสามารถของแตละ Cluster of Excellence ของแตละมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันในเรื่อง
ความเปนเลิศ (Excellence) ในแตลาขาวิชา จึงขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยจะตองประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ คณาจารย งานวิจัย 
และนวัตกรรม แลวคนหาจุดเนน (Focus) ท่ีมหาวิทยาลัยเกงและมีความเชี่ยวชาญในระดับสาขาวิชาในดานท่ีตอบโจทย
ของมหาวิทยาลัยไดวามีคณาจารยเปนเลิศ นักศึกษาเปนเลิศ ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเปนเลิศ พรอมท่ีจะ
ชวยสาขา SMEs ในแตละกลุมไดเปนการสรางพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม SMEs และเปนการเตรียมความพรอม 

เม่ือภาคเชาในท่ีประชุมไดหารือกันในเรื่องการปรับทิศทางการผลิตบัณฑิต ทิศทางการวิจัย รวมท้ัง
บริการวิชาการใหเขมแข็งเพ่ือตอบโจทยของประเทศ จากการบรรยายโครงการ Mega Project ทําใหท่ีประชุมทราบวา
มีกลไกของรัฐที่มีแนวคิดที่ทํานองเดียวกันกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยคิดจะทํา และเขาหากมหาวิทยาลัยสามารถ
ทําลวงหนาไปได เม่ือโครงการนี้เริ่มดําเนินการจริง มหาวิทยาลัยก็จะอยูในตําแหนงท่ีรูทัน และก็สามารถจะเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ได และเม่ือภาคเชามีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ  

ประเด็นท่ี 1 เรื่อง Hands - on ท่ีมีแนวคิดไมตรงกันและวิธีปฏิบัติเปนประเด็นท่ีควรหาคําตอบรวมกัน 
หาแนวคิดรวมกันถือวาเปนการแกปญหาเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยถือวาเปนความถูกตอง ในสวนที่ 2 
เรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของหลักสูตรตอเนื่องกับหลักสูตรเทียบโอนหากเปนปญหาอุปสรรคในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
จะตองแกไขในภาพของสภามหาวิทยาลัย และควรคิดรวมกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คิดวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะตองยอมรับฟง จึงตองหารือกันใหชัดเจนและพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน 
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ประเด็นท่ี 2 เรื่อง Financial Autonomy ซ่ึงทานประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ไดนําเสนอวามหาวิทยาลัยไมเคยวิเคราะหการเงินมหาวิทยาลัย 
ลักษณะท่ีทานวิเคราะหการเงินในอุดมศึกษามีมิติในการมองในการบริหารจัดการเรื่องการเงินเพ่ือใหเกิดผลประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย ประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของการเงินก็คือ ความมีอิสระทางการเงิน (Financial Autonomy) การสราง
ความมีอิสระทางการเงินใหกับมหาวิทยาลัยจําเปนตองดูหลาย ๆ มิติ ขอยุติการนําเสนอเทานี้ ขอบคุณครับ 
 
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
 

 ขออนุญาตเรียนตอท่ีประชุม กอนเดินทางมาประชุม 2 วัน มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมผูบริหารระดับสูง 
ในบริบทเรื่อง Cluster ท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีรองศาสตราจารยสุจิระ ขอจิตตเมตต 
เปนประธาน และผูชวยอธิการบดีท้ังหมดเขาตรวจสอบการดําเนินการของแตละกลุม Cluster 6 Cluster โดยตรวจสอบ
ใน 3 เรื่องคือ  

1. ความครอบคลุมของ Cluster  
2. วิธีการขับเคลื่อนของ Cluster ถึงใหเปนบริบทตอ Hands - on หรือเชิงนโยบายตอการเรียน

การสอนและปฏิบัติ และการวิจัย 
3. หาวิธีการปรับปรุงแกไขในการบริหารและการจัดการ Cluster และคาดหวังวาจะเห็นรูปแบบ

การขับเคลื่อน Cluster หรือจะมี Cluster เหมือนกับวาจะเพ่ิมมาอีก 1 Cluster ในบริบทการดําเนินงานท้ังหมด 
ไดเห็นบริบทของ Cluster สําเร็จ กําลังจะสําเร็จ และปญหาท่ีพบในแตละ Cluster และมหาวิทยาลัยมีการประชุม
ติดตามผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน เพ่ือสรางความเขาใจเชิงนโยบายกับผูบริหารและขับเคลื่อนองคาพยพ
ไปดวยกันอยางตอเนื่อง และมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการวางแผนลวงหนาสําหรับอาจารยท่ีเกงดานวิจัย แตไมสามารถ
ลงมาสอนการปฏิบัติใหนักศึกษา โดยสรางใหอาจารยมีความสุขและมีเสนทางการเจริญเติบโตท้ังหนาท่ีการงาน
และวิชาการไปพรอม ๆ กัน เพราะบัณฑิตนักปฏิบัติจะขาดอาจารยท่ีเกงดานวิจัย และทฤษฎีไมได จากประสบการณ
สมัยเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีมหาวิทยาลัยแหงนี้ ทําใหมองเห็นเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยจะใชเปนจุดเนน 
(Focus) ในกลุม Cluster ซ่ึงสิ้นเดือนนี้คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหเขาตรวจสอบทานละ 1 Cluster 
จะตองรายงานถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนพรอมแนวทางการแกไข เพราะเปนสิ่งสําคัญและจําเปน เนื่องจาก 1 ตุลาคม 2557 
มหาวิทยาลัยจะตองจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการในแตละกลุม Cluster ซ่ึงตามมติท่ีประชุมผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณดวยการระดมเงินงบประมาณไปในการสรางหองปฏิบัติการ 
(Lab) การสรางเครื่องมือการเรียนการสอน ขณะเดียวกันตองแปลงทรัพยสินใหมีมูลคาเพ่ิม เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิม
อีกทางหนึ่ง เพ่ือนํามาใชบริหารจัดการภายใตงานวิชาการดวยการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวนักศึกษา เม่ือสําเร็จแลว
ออกไปทํางานและภาษีจะไหลกลับเขามหาวิทยาลัยทางออม 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล) 
 

  นายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอเรื่อง Thailand Excellence 2030 เปนโจทยท่ีทาทายประเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เปนสวนหนึ่งของประเทศ และเปนโจทยท่ีภาคเศรษฐกิจและสังคม
จะสามารถทําได ซ่ึงทุก ๆ มหาวิทยาลัยจะตองคิดเรื่องของ Cluster ตาง ๆ เหลานี้ จึงขอเรียนวามหาวิทยาลัย
ไมตองรอใหประเทศมาบงบอกบงชี้ จากทัศนคติท่ีมองเศรษฐกิจของประเทศและตัวขอมูล ขณะนี้ชี้วัดวาภาคเอกชน
ใหความสนใจในสิ่งใด แตถามหาวิทยาลัยมอง Cluster ใหญ ๆ ก็คือเรื่องสุขภาพถือวาเปน Cluster ใหญแลว 
เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ซ่ึงจะขยายผลในเรื่อง Health Care 
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บริการใหกับสุขภาพของประเทศไทย Cluster ท่ีสอง เปนเรื่องอาหารและโภชนาการ เปนสวนท่ีประเทศไทยมีชื่อเสียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงตองมองวา
จะผลิตบุคลากรเขาไปใน Cluster นี้ ในสวนไหนและมากนอยเพียงใด Cluster ท่ีสาม เปนเรื่องชนบทจะเจริญเติบโต
กลายเปนจังหวัดใหญ Cluster นี้คือ Cluster การกอสราง ซ่ึงตองใชสถาปนิกออกแบบในทุกดาน ท้ัง 3 Cluster 
เปน Cluster ท่ีมหาวิทยาลัยควรจะใชเปนจุดเนน เพราะเปนโจทยท่ีทาทายของประเทศ และมหาวิทยาลัยมีคณะ
ท้ัง 3 คณะท่ีเปดสอนนักศึกษาอยูแลว นอกจากนั้นแลวประเทศไทยมีภูมิศาสตรท่ีตั้งท่ีเปนศูนยกลางกลุมประเทศอาเซียน 
จึงอาจเลือกทํากลุม Cluster เรื่องคมนาคม (Logistic) การขนสง หรือเรื่องพลังงาน (Energy) เพราะเปนเรื่องสําคัญ
ท่ีจะกาวออกจากกลุมประเทศท่ีมีรายไดปานกลางหรือเรื่องการเกษตรแตตองเปนการเกษตรแบบกาวหนาใชพ้ืนท่ีนอยลง 
เพราะชนบทจะกลายเปนเมือง มหาวิทยาลัยจึงควรลงลึกในรายละเอียดของจุดเดนจุดดอยในแตละ Cluster 
เพ่ือจัดลําดับ (Priority) ของ Cluster ท่ีมีความสําคัญและตอบคําถาม Thailand Excellence Project ได  
  ประเด็นท่ีสอง เม่ือกลาวถึง Thailand Excellence Project ความเปนจริงความเปนเลิศ (Excellence) 
ของประเทศไทย จะตองพูดถึง Thailand in ASEAN เพราะประเทศไทยมีจุดเดนและจุดดอยหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
การผลิตกําลังคน และการเตรียมความพรอมมิไดนึกถึงขอบเขตแผนท่ีประเทศไทย และเม่ือกลาวถึงดานการศึกษา 
สถาบันการศึกษาในตางประเทศจะเขามาเปดสถาบันการศึกษาในประเทศทางทวีปเอเชีย และผูสําเร็จการศึกษา
ไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน สามารถเรียนในประเทศไทยแตไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
London ประเทศอังกฤษ และทําใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอาจจะตองยุบรวมกัน เพราะฉะนั้นความคิด
การบริหารจัดการ การบริการ จะมีลักษณะแบบเดิมไมไดอีกแลว จึงขอใหทุกทานคิดใหกวางและคิดใหไกล 
เพราะมีหลายอยางท่ีไมสอดคลอง (Fit) กับโครงการดังกลาว 

ประเด็นท่ีสาม การจัดทํา Professional Lab เปนศูนยกลางของการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands - on) ซ่ึงดานหนึ่งเชื่อมโยงกับหลักสูตร อีกดานหนึ่งเชื่อมโยงกับความตองการ (Demand) ของตลาดท่ีเปนจริง 
มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวิชาชีพกําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กําหนด และสิ่งสําคัญตองกําหนดใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานดวย เพ่ืออนาคตจะไดมีนักศึกษาเลือก
ท่ีจะมาเรียนมหาวิทยาลัยแหงนี้ เพราะผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน จึงคิดวามีหลายมิติท่ีตองคิด
อีกหลายเรื่อง เพราะฉะนั้น 6 Clusters มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ Cluster ในลักษณะใดก็ถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของประเทศ สิ่งนี้เปนภาพท่ีเสนอแนะวิธีการคิด สวนวิธีการดําเนินการมหาวิทยาลัยคงตองดําเนินการตอไป 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล  พรประภา) 
 

 จากภาพการมองของศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล เปนภาพในเชิงบวก 
จึงเสนอความคิดวามหาวิทยาลัยควรมองไปอีก 15 ปขางหนา (ค.ศ. 2015 – 2030) ในเรื่องของสิ่งทอ (Textile) 
ในบริบทของ ASEAN ประเทศไทยมิใชประเทศท่ีมีคาแรงงานถูกท่ีสุดใน 10 ประเทศ มหาวิทยาลัยจึงตองมองเรื่อง
ของสิ่งทอ (Textile) สามารถพัฒนาใหเขากับเสื้อผา (Garment) หรือแฟชั่น (Fashion) ไดหรือไม มิฉะนั้นสิ่งท่ีทําอยู
จะลาสมัย เรื่องตอมาคือเรื่องของการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงควรหารือกันเรื่องการใชพ้ืนท่ีดิน
ท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยรังสิต มาทําประโยชนในการสรางรายไดท่ีมีมูลคามากกวา และยายคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มาตั้งท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ไดหรือไม เพราะคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารจัดการ
การเรียนการสอนไมทันภาพเอกชน อนาคตอาจหาผูเรียนไมได สําหรับอุตสาหกรรมรถยนตอีก 15 ปขางหนา ก็จะตกลง
ประเทศอินโดนีเซียจะผลิตรถยนตตามประเทศไทยทันและมีราคาถูกกวา ประเทศไทยอาจปรับเปลี่ยนไปเปนอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนเครื่องบิน อุตสาหกรรมเครื่องบินเปนสิ่งม่ีตองคิดตองปรับเพ่ือความอยูรอด อาจารยท่ีทําการสอนในมหาวิทยาลัย
บางวิชาจะตองไปเรียนรูสิ่งใหมเพ่ือท่ีจะสอนวิชาอ่ืนท่ีใกลเคียงกันเพ่ือใหอาชีพท่ีอาจารยทําการสอนอยูรอดได ขอบคุณครับ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช) 
 
  เม่ือมองเห็นตัวเลข 140,000 ลานบาท คิดวาเปนเรื่องท่ีนากลัว จากประสบการณเม่ือ 20 ปเศษ
ท่ีผานมาพวกเราท่ีเปนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรท้ังหลาย บอกวาประเทศไทยไมมีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตองสรางเทคโนโลยีใหมากข้ึน รัฐบาลจะตองลงทุนในศูนยโลหะแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซ่ึงการลงทุนใชเงินหลายหม่ืนลานบาทใน 20 ปเศษท่ีผานมา อีกทั้งยังไมทราบวา
เม่ือลงทุนแลวมีการติดตามประเมินผลวาเกิดผลลัพธอยางไร จึงเห็นวาการที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณ
เพ่ือการลงทุนควรจะตองมีการติดตามประเมินผลดวย และสิ่งท่ีนาเปนหวงคือการจัดองคกรในการท่ีจะพิจารณา 
เพราะในอดีตเม่ือ 30 – 40 ปที่ผานมา ไดเริ่มงานวิศวกรรมศาสตรที่สภาพัฒน ไมสามารถหา Job Profile 
ของการวางแผนกําลังคนได แสดงวาไมมีการวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไมใชวัฒนธรรมของไทย 
วัฒนธรรมของไทยคือการเกษตรและประเทศไทยก็มิไดควบคุมเรื่องพื้นที่การเกษตร แตในดานอุตสาหกรรม
ใครจะสรางอุตสาหกรรมอะไรก็ไดยอมเปนไปได เพราะจะมีปญหา 3 สวนท่ีขาดหายไปคือ Triangle of Development 
ประกอบดวย 

1. Growth 
2. Sustainability ของสิ่งแวดลอม 
3. Societal Policiness 

 
 ท้ัง 3 ตัวนี้จะเห็นไดถาทําอุตสาหกรรม เนื่องจากขาดการวางแผน ซ่ึงตางจากไตหวันและสิงคโปร 

การทําอุตสาหกรรมจะมีการวางแผนท่ีชัดเจน วางแผนท้ังระบบท้ังภาครัฐและภาคเอกชน แตอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยขาดการวางแผนท้ังระบบทุกอยางเปนราชการท้ังหมดและไมมีการประเมินผล ก็จะไมเกิดประโยชน
ตอประเทศ การทําอุตสาหกรรมของประเทศไตหวันมีกระบวนการผลิตและมีระบบการควบคุมจากสวนกลาง 
และมีเปาหมายการผลิต ทุก 10 ป จะมีการวางแผนสํารวจอุตสาหกรรมเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดแลว
นําไปวิจัยและสงเสริมมหาวิทยาลัยทําการวิจัย ซ่ึงตางจากการทําอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไมมีการวางแผนควบคุม
ท่ีชัดเจนไมมีเปาหมาย ขาดการสงเสริมงานวิจัย จึงนาเปนหวงงบประมาณ 140,000 ลานบาท จะเหมือนกับอดีต 
40 ปท่ีผานมา เวนแตจะมีความสามารถท่ีจะบริหารในเชิง Central Planning ได จึงขอเรียนวาเห็นดวยกับการวางแผน
จากสวนกลางใน Strategic Industry แตไมเห็นดวยกับวิธีคิด ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PowerPoint  ประกอบการบรรยาย  
ดร.สุเมธ   แยมนุน 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
“ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาเชิงยทุธศาสตร” 

 
  
 
 

รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ   ปนปฐมรัฐ 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี                                          
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บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
  บรรยาย “ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร” 
 

 สิ่งท่ีตองการแจงใหท่ีประชุมทราบวาในชวงระยะเวลา 9 เดือนท่ีอธิการบดีและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูบริหารในคณะและผูอํานวยการในสวนตาง ๆ ไดดําเนินการคือการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยวิเคราะหอัตลักษณ ความเชี่ยวชาญ
และโอกาส รวมถึงจุดออนท่ีจะพัฒนา สิ่งท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยโชคดีคือไมตองเริ่มงานจากศูนยแตเริ่มจากการตอยอด 
จากของเดิม ภายใตบริบทท่ีทําไดกําหนดวาระเรงดวนท่ีจะดําเนินการเรงดวนภายใน 9 เดือน ซ่ึงขณะนี้กําลังจะครบ 
1 ป จากภาพผลการวิเคราะหตําแหนงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวน 
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 จากภาพกราฟสีแดง (6 รอบเดือน) ในเรื่อง Hands - on นั้น
ขับเคลื่อนยากอาจจะเปนสิ่งไหนท่ีตองมาตกผลึกกันท้ังในเรื่องโครงสรางหลักสูตร กระบวนการดําเนินงาน ไดพยายาม
ปรับปรุงหลักสูตรและกําหนดชั่วโมงปฏิบัติใหเปนในสิ่งท่ีนักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงมิใชเพียงนิยาม และเม่ือพิจารณา
ยุทธศาสตรของความเปนนักวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมองเห็นแนวทางของการท่ีจะเพ่ิมข้ึนไดและเปนผลสัมฤทธิ์ 
และสวนที่เปนยุทธศาสตรที่ตองดําเนินการตอคือความเปนนานาชาติ และมองเห็นตัวเลขที่นอยใน 6 เดือน 
เปนเรื่องของ Hands - on และตอจากนั้นจะติดตามผลในเดือนท่ี 9 ซ่ึงพบวาทุกเรื่องเริ่มขยายตัวข้ึนภายใต
หลักสูตร รวมถึงวิธีการสอน การประเมิน รวมถึงการรวมมือกับ SME และภาคอุตสาหกรรม และการบริหาร
จัดการงบประมาณภายในและภายนอกใหกับนักวิจัยหนาใหม และมีกองทุนในการพัฒนาบุคลากรและกองทุนวิจัย
หรือพัฒนานักศึกษา ทําใหสามารถสรางผสมผสานงานวิจัยและสิ่งท่ีเปนนานาชาติอยางบูรณาการไปได และ
ขณะนี้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเริ่มเติบโตข้ึน 

 
- ยุทธศาสตรท่ี 1  Hands – on : การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  
 
จากการดําเนินงานภายใตรูปแบบของบัณฑิตนักปฏิบัติถือเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และ

เชื่อม่ันไดวาไดดําเนินการในแนวทางท่ีถูกตองเชนเดียวกับแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยแลว และสิ่งท่ีสําคัญบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตองคิดเปนทําเปน แกปญหาได สื่อสารได สามารถสรางนวัตกรรม
ไดดวยการใชชองทาง (Track) ในสวนที่จะไปขับเคลื่อนของ SME หรือลดความเหลื่อมล้ําของภาคอุตสาหกรรม 
จึงมั่นใจวาเมื่อกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรจํานวนชั่วโมงรายวิชาที่ตองจํากัดหลักสูตรที่ปรับปรุงตามท่ี
ไดออกแบบ (Design) ไว ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมด 58 หลักสูตร และไดมีการบูรณาการ
ภายใต Cluster แตละหลักสูตรจะไมเกิดความซํ้าซอน และจะตองบูรณาการอาจารยท่ีมีความแตกตางกันภายใน
มหาวิทยาลัยดวย การกําหนดกรอบหลักสูตรจะมีการสอบสมรรถนะโดยแยกเปน 2 กลุม คือ สมรรถนะท่ัวไป เปน
สมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหนักศึกษาทุกคนท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย อาทิ ภาษา ICT3 และ Soft skills 
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ตาง ๆ และกําหนดใหนักศึกษาทํา Project โดยนําโจทยมาจากภาคอุตสาหกรรมบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอน 
คาดวาอีก 3 ปจะเห็นผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) เพราะวันนี้แนวทางในการขับเคลื่อนในเรื่องหลักสูตร
ไดถูกพัฒนาใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ภายใน 9 เดือน มีอยูชัดเจน และมีการฝกอบรมอาจารยท่ีเปน
ทรัพยากรภายในของมหาวิทยาลัยใหมีความชํานาญและเขาใจในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตอยอดในเรื่อง Work-Intergraded Learning (WIL) 
ดวยการคิดวิเคราะหสหกิจศึกษากับการฝกประสบการณในสถานประกอบการท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
โดยเลือกภาคอุตสาหกรรมท่ีตรงกันประมาณ 300 แหง และแบงเปน 4 กลุมตามความหลากหลายของหลักสูตร
ท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเปนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสังคม และทางดานศิลปะ ใหเลือกตามความเหมาะสม 
และแบงออกเปน 2 กลุม คือไปฝกประสบการณทางสถานประกอบการ และไปสหกิจศึกษาในสวนนี้ท่ีมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดท่ีบงชี้วาจะทําใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ในเรื่องของการพัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยพยายามพัฒนาอาจารยใหมีการฝงตัวภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือไปเรียนรูประสบการณจริงในภาคอุตสาหกรรมมีความจําเปน เพราะเปนจุดออนของมหาวิทยาลัยท่ีอาจารย
เรียนจบปริญญาเอก แตขาดประสบการณดานการปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยจะตองบริหาร
จัดการรูปแบบของการไปฝงตัวใหมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน พรอมท้ังใหจัดสงรายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ถึงแมวาอาจารยบางทานจะไปแลวแตไมไดเกิดประโยชนก็จะตองดําเนินการตอไปดวยการปรับกระบวนการใหอาจารย
ไดมีโอกาส และมีประสบการณกับภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 

เรื่องของหองปฏิบัติการพ้ืนฐานและข้ันสูง มีความพรอมและรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
มหาวิทยาลัยพยายามพัฒนาหองเรียน ดวยการสํารวจกระบวนการเรียนการสอน หองเรียน หองปฏิบัติการ และ
มอบนโยบายการเปดใชหองปฏิบัติการ (Lab) เวลา 09.00 – 18.00 น. เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใชหองปฏิบัติการ
ไดอยางเต็มที่ทุกชวงเวลาที่วางเวนจากการเรียน โดยมหาวิทยาลัยจัดทําเปนหองปฏิบัติการ (Lab) รวมและ
หอง Lab กลาง ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพรอมประมาณ 79% หรือประมาณ 264 หอง จากจํานวน 332 หอง 
โดยมหาวิทยาลัยใชงบประมาณ งบยุทธศาสตร 85 ลานบาท นําสวนหนึ่งไปพัฒนาหองปฏิบัติการหอง Lab 
หองเรียนอัจฉริยะ เพ่ือเปนการนํารองวาอาจารยท่ีสอนดีในวิชาท่ีเปนวิชารวม และนักศึกษาสอบตกจํานวนมาก 
เพ่ือลดจํานวนเปอรเซ็นตนักศึกษาลาออก เชน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดยมุงไปท่ีหอง Lab ภาษาอังกฤษ 
ใหนักศึกษามีการใชเรียนรูดวยตนเองมากข้ึนและพัฒนาอาคารเรียนรวมไวสําหรับอาจารยท่ีสอนดี ๆ โดยสามารถ
บันทึกข้ึนเว็บไซตไดเม่ือสอนจบหรือนักศึกษาสามารถเขาใชศึกษากอนเวลาเรียนก็ได โดยจัดไวท่ีคณะวิทยาศาสตร 
คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร คณะละ 1 หอง ในอนาคตจะจัดใหมีทุกคณะ 

เรื่องของการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ (Lab) ใหเปนหนวยงานในกํากับเพ่ือรับงานจริงใหอาจารย
และนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงเพ่ือรับงานจริงใหอาจารยและนักศึกษาไดในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย
จะจัดสรรงบประมาณลงไปยังโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ 7 ศูนย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอยูเดิม 2 ศูนย คือ 
ศูนยพัฒนาบุคลากรเพ่ืออุตสาหกรรมและปโตรเคมี และศูนยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี
แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปโตรเคมี จะพัฒนาปรับปรุง
เปนท่ีเรียนรวมท้ังคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร สําหรับ 7 ศูนย จะเปนสวนท่ีใชการเรียน
การสอนในสวนท่ีเปนหองปฏิบัติการ (Lab) รวมและใชอบรมผูประกอบการหรืออบรมนักศึกษาท่ีมีความตองการเรียน 
เพ่ือจะเตรียมความพรอมกอนจบออกไปประกอบการ 

สําหรับเครือขายจากสถานประกอบการ อยูในเกณฑมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพ เกณฑในการผลิตบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกสถานประกอบการมา 312 แหง เปนเครือขายหรือ
ภาคสถานประกอบการท่ีจะตองสรางท้ังระบบสหกิจหรือฝกงานและผูประกอบการท่ีจะตองสรางท้ังระบบสหกิจ
หรือฝกงานและผูประกอบการ  
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มหาวิทยาลัยไดพยายามแกไขการดําเนินการใหเกิดประโยชนตอการท่ีนักศึกษาไดฝกประสบการณ 
ดังตอไปนี้   

1. นักศึกษาผานการทดสอบทางดานภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 500 หรือเทียบเทา อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําแผนการอบรมและจัดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  

2. นักศึกษาสอบผานมาตรฐานดาน ICT 3 ดําเนินการอบรม TCT 3  สําหรับนักศึกษา มีนักศึกษา
เขารวม 625 คน สอบผานท้ัง 3 โมดูล และไดใบประกาศ 353 คน คิดเปน 6.48%  

3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
75.25% (ปการศึกษา 2556)  

4. ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ “บัณฑิต
นักปฏิบัติมืออาชีพ” 85.25% (ปการศึกษา 2556)  

5. ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 84.60% 
(ปการศึกษา 2556) 

 
- ยุทธศาสตรท่ี 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 งานวิจัยเปนสิ่งท่ีเปนท้ังโอกาสและเปนจุดท่ีควรจะพัฒนา มหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีมีศักยภาพ

จํานวนมาก เพียงแตจํานวนอาจารยตอการทําวิจัยเปอรเซ็นตยังนอย แตมีตัวเลขท่ีนาดีใจอยู 2 – 3 ตัว คือ  
1. ผลงานวิจัยท่ีไปตีพิมพ จํานวนท่ีไปใชประโยชนท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 243 เรื่อง 
 
2. การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรเพ่ิมมากข้ึน ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะตองเรงใหอาจารยสราง

ผลงานใหเพ่ิมมากข้ึน และมหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาไดเสนอผลงานในระดับชาติ 
และนานาชาติ โดยผานกองทุนวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา ในระยะเวลา 9 เดือน โดยรีบเรงรางระเบียบและ
ดําเนินการ แตยังมีขอติดขัด และมหาวิทยาลัยพยายามแกไขระเบียบของมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอการบริหารจัด
การเงินรายไดเปนสวนหนึ่ง ซ่ึงมีอนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน และลิขสิทธิ์ 160 เรื่อง 

3. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม และตอบโจทยใหกับประเทศ 16 เรื่อง 

4. อาจารยและนักศึกษาเขามาประชุมนําเสนองานวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 437 คน 
5. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 66 เรื่อง 
6. หนวยงานท่ีมีวารสารวิชาการอยูในดัชนีการอางอิง วารสารไทย 2 หนวยงาน คือ คณะบริหารธุรกิจ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร มีวารสารวิชาการออนไลน 4 ฉบับ 
7. ผลงานวิจัยของผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เผยแพรในวารสารวิชาการ

หรือฐานขอมูลในหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท 186 เรื่อง และปริญญาตรี 
297 เรื่อง  

8. มีแหลงทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดจากองคกรภาครัฐ/เอกชนสถานประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 15 แหลงทุน งบประมาณสนับสนุน 21,950,893 บาท ทิศทางของการวิจัยท่ีเกิดข้ึน 
อาจารยสง Proposal มามีท้ัง Concept แนวความคิดทฤษฎีเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะตองพยายามแกปญหา
เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพและไปใชประโยชนใน SME ในงานวิจัยหรือชุมชนทองถ่ิน 
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- ยุทธศาสตรท่ี 3 Internationalization : สงเสริมความเปนนานาชาติ 
 

1. การสงเสริมความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพยายามสงเสริมนักศึกษาปสุดทายเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนฝกประสบการณกับมหาวิทยาลัย/องคกรในตางประเทศ จากการติดตามรายงานผลจากตัวนักศึกษา 
พบวานักศึกษามีประสบการณใหม มีความสามารถดานภาษาเพิ่มขึ้น มีความมั่นใจในการเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศ 

2. นักศึกษาตางชาติท่ีมหาวิทยาลัยรับเขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยและพยายามเพิ่มยอดการรับ
ใหมากข้ึน 

3. อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดินทางไปแลกเปลี่ยน/
ฝกประสบการณมหาวิทยาลัย/องคกรในตางประเทศ 

4. อาจารยและบุคลากรตางชาติเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขณะนี้
บุคลากรตางชาติท่ีมาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยมี 14 ราย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัย
อยางมาก ท้ังดานทุนและความรวมมือในงานวิจัยและสิ่งตาง ๆ  

 ภายในระยะเวลา 9 เดือน มีสัญญาณบางสัญญาณตอการบริหารจัดการ ในมุมมองของนักศึกษา
ยุทธศาสตรมีสัญญาณตอความสําเร็จมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาหลายเรื่อง โดยเฉพาะกองทุน กฎ ระเบียบ หลักสูตร
ท่ีเปนความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันการศึกษาในตางประเทศ มีหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรรวม 3 หลักสูตร และ
มีจํานวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปนเจาภาพ เจาภาพรวมหรือเปนคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 11 กิจกรรม และมีจํานวนกิจกรรมภายใต 
MOU ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมหาวิทยาลัย และองคกรตางประเทศ จํานวน 2 กิจกรรม 
ซ่ึงในอดีตมีการลงนามความรวมมือ แตสวนใหญมิไดดําเนินการตอจึงถือวาเปนจุดอนของมหาวิทยาลัย ทุกครั้ง
ท่ีเดินทางไปลงนามความรวมมือกับตางประเทศจะระวังใหมากในเรื่องของการไดรับผลประโยชนตอมหาวิทยาลัย
มิใชสูญเปลา และไดทํา List MOU 1 MOU จะกระจายไปไดท่ัวทุกคณะ ท้ังนักศึกษาและคณาจารย ขณะนี้ไดเริ่ม
ขยายผลมาก สําหรับเรื่องของระดับความสําเร็จอยูในระดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศไทย โดยการประเมินของ Webomelrics และไดมีการประเมินครั้งลาสุดอยูในลําดับท่ี 5 ในกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ วันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนลําดับท่ี 1 อยูลําดับท่ี 11 
ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตวันนี้อยูในลําดับท่ี 6 คงเปนผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานมาเปนเวลา 9 เดือน 
หรือ 1 ป เปนผลงานของทุกทานท่ีอยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนสิ่งท่ีเปนกําลังใจ 

 
- ยุทธศาสตรท่ี 4 Modern Management :  การบริหารจัดการสมัยใหม 

 
ภายใตยุทธศาสตรของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยดําเนินการวางแผน คือ 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 การจัดสรรตําแหนง  
การบรรจุบุคคลเขาสูตําแหนง ซึ่งแบงเปน 2 กลุม กลุมคนที่ทําหนาที่อยูเดิมไปสอบแลว

บรรจุใหเปนขวัญและกําลังใจ อีกกลุมเปนบุคคลภายนอกสอบบรรจุเขามาสังกัดอยูในมหาวิทยาลัย กลุมอาจารย
มีอัตรา 166 อัตรา บรรจุแลว 66 อัตรา คงเหลือ 100 อัตรา 

1.2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 
 เม่ือมหาวิทยาลัยบรรจุอัตราอาจารยแลว ไดเรงรัดใหอาจารยท่ีเขาเกณฑทําผลงานเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยมหาวิทยาลัยใชสัญญาในเชิงบังคับ 
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3 ป ทําการประเมินอาจารย และมีกระบวนการอบรมอาจารยและสายสนับสนุนในเรื่องกฎ ระเบียบ การเขียน
งานวิจัยใหเปนนักวิจัยหนาใหม ซึ่งอาจารยทุกคนตองทํา ถือไดวามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขจัดการภายใต
งานวิจัยการวิชาชีพเปนกระบวนการจัดการใหมใหพ้ืนฐานแนนและใหความสนใจตอการฝกทักษะของบุคลากร
ท้ังฝายวิชาการและฝายสนับสนุน รวมถึงดําเนินการจัดทําสมรรถนะรายบุคคล (IDP) โดยจัดสรรเงินงบประมาณ
ใหมากข้ึนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปบางสวนแลว
จากจํานวนบุคลากร 1,198 คน คิดเปนรอยละ 64.62%  

1.3 การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร 
การฝกอบรมใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเปนหนาท่ีการงานเฉพาะวิชาชีพ นอกจาก

บุคลากรระดับตนและระดับกลางแลว มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร โดยในปหนา
จะดําเนินในรายละเอียดใหมากข้ึน เพ่ือใหบุคลากรระดับบริหารเปนผูบริหารท่ีดีในอนาคต ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดสงบุคลากร
เขาอบรมในหลักสูตรผูบริหาร จํานวน 16 คน 

1.4 สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการศึกษากระบวนการวิธีการจัดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย จากมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพิจารณาถึงสาเหตุท่ีอาจารยในมหาวิทยาลัยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการไดนอย เนื่องมาจากศักยภาพของอาจารยตอการทําผลงานทางวิชาการจําเปนตองมีพ่ีเลี้ยง 
และอีกสวนหนึ่งจะตองจัดการเรื่องของระบบกระบวนการ ข้ันตอนของการดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร ผูตรวจผลงาน 
คณะกรรมการจัดประชุมคุณภาพของงานวิชาการ คุณภาพของอาจารย และไดมอบหมายรองอธิการบดี 
(ดร.วิชัย พยัคฆโส) ไปดําเนินการปรับใหเสร็จภายใน 6 เดือน ในกระบวนการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย อาจารยในคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตร มีตัวเลขการตีพิมพ
อยูใน Scorepus 121 เรื่อง จึงเนนไปท่ี 2 คณะนี้ เพราะมีตัวเลของการเติบโตทางดานคุณวุฒิคอนขางสูง 
รวมถึงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนดวย จึงใหรองอธิการบดีดานวิชาการและวิจัย รองอธิการบดีดานบริหาร 
ไปติดตามดูแลอยางใกลชิดวาการเขาสูตําแหนงผลงานทางวิชาการจะมีการสงเสริมสนับสนุนกันอยางไร และจะ
ติดตามผลการสงเสริมอาจารยท่ีครบกําหนดทําผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยใหสําเร็จ จํานวน 384 
คน   

1.5 วัฒนธรรมองคกร 
การท่ีมหาวิทยาลัยตองการใหนักศึกษามี Soft Skill มีสังคมทีดี อาจารยในฐานะผูสอน

นักศึกษาเปนแมพิมพ ก็จะตองมีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีดวย อาจารยเกงนักศึกษาเกง อาจารยดีนักศึกษาดี 
วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งท่ีถายทอดจากบุคลากรภายใน บุคลากรทุมเทเสียสละ ระดมการทํางาน วัฒนธรรมองคกร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากนี้ไปจะเปนวัฒนธรรมองคกรตอการแขงขันในการขับเคลื่อนและ
มีความเชื่อวาการมาทําหนาท่ีอธิการบดี มิไดปรากฏเพียงเชิงตัวเลขปลายทางแตนาจะไดวัฒนธรรมองคกรท่ีดีดวย 

1.6 ทุนศึกษาตอ/อบรม 
ทุนการศึกษาท่ีขณะนี้อาจารยในมหาวิทยาลัยกําลังศึกษาปริญญาเอก จํานวน 95 คน 

และปริญญาโท จํานวน 10 คน ซ่ึงเปนทุนการศึกษาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ จากการประชุมปรึกษาหารือ
ในเรื่องของอาจารยลาศึกษาตอแลวมีจบการศึกษา จึงเกิดปญหาการฟองรองทางกฎหมาย ซ่ึงท่ีประชุมเสนอความเห็น
ในเรื่องของการนําอาจารยผูที่ศึกษาตอไมจบแตมีความสามารถทํางานไดดีใหกลับมาทํางาน ควรผอนผันเรื่อง
การฟองรอง แตภายใตกฎหมายมหาวิทยาลัยไมมีอํานาจท่ีจะกระทําได จึงพยายามบริหารจัดการเพ่ือยึดหยุน
ใหอาจารยสามารถมาทํางานใหมหาวิทยาลัยได 
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2. การพัฒนาฐานขอมูลกลางเพ่ือการตัดสินใจ 
ในเรื่องของการพัฒนาฐานขอมูลกลางเพ่ือการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยพยายามทําฐานขอมูล

เพื่อการตัดสินใจ โดยไดจัดเตรียมหองเสร็จเรียบรอยแลว และจัดทําระบบ MIS พรอมที่จะดําเนินการได
ภายในเดือนสิงหาคม 2557 

3. การพัฒนาและบริหารจัดการเงิน – งบประมาณ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงระบบตาง ๆ ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหม 8 ฉบับ ขอบังคับใหม 

6 ฉบับ และแกไขประกาศ  1 ฉบับ 
ในการจัดการเรื่องกองทุน ซ่ึงมีกองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุน

สงเสริมงานวิจัย การจัดการกองทุน ยังขับเคลื่อนไปไดชา เปนการบริหารกองทุนภายใตกฎ ระเบียบ หรือธรรมาภิบาล 
จึงมีความลาชา เปนการบริหารกองทุนภายใตกฎ ระเบียบ หรือธรรมาภิบาล จึงมีความลาชา ในสวนของกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยจัดสรรดวยทุนสงเสริมงานวิจัยใหกับอาจารยผูนําเสนอโครงการวิจัย ผานคณบดีรายละ 30,000 บาท 
เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยใหขับเคลื่อนไป และทําใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเติบโต และนอกจากนั้น
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถตีพิมพเผยแพรมีโอกาสท่ีจะไดเขารวมในงานวิจัยระดับนานาชาติตาง ๆ ได 

4. การพัฒนารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน 
การพัฒนารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยดําเนินการแลว 2 – 3 เรื่อง คือ 

การลงทุนการจัดการกองทุนสวนบุคคล 500 ลานบาท คาดวาจะมีผลตอบแทนข้ันต่ํารอยละ 5 มากกวาฝากธนาคาร 
และตองการมีรายไดจากการบริหารทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย และรายได จากการท่ีอาจารยไปรับงานจากภายนอก 
ซ่ึงมีทิศทางท่ีจะทําใหรายไดของมหาวิทยาลัยสูงข้ึน รวมถึงรายไดจากซุมอาหารไดดําเนินการใหนักศึกษาไดรับ
ประทานอาหารในราคาถูกและมีคุณภาพดี จากสัดสวนตัวเลขงบประมาณจากรายไดอ่ืนคาดวาอีก 2 ป เงินรายได
ของมหาวิทยาลัยกับเงินงบประมาณจะเทากัน 50:50 และมหาวิทยาลัยไดรวบรวมรายไดจากการจัดการทรัพยสินไว
ในหนวยเดียวกันมีรายรับ 207 ลานบาท จากเดิม 185 ลานบาท นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย มีโครงการจัดพิมพ
และเผยแพรหนังสือตําราเรียนโดยความรวมมือระหวางภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
บริหารจัดการรายไดแบงใหมหาวิทยาลัยรอยละ 15 และคาดวาในอนาคตรายไดท่ีมหาวิทยาลัยหาไดสูงกวารายได
งบประมาณจากรัฐบาล  

5. การพัฒนาดานกายภาพ 
การพัฒนาดานกายภาพ มหาวิทยาลัยดําเนินการดานกายภาพท่ีประหยัดพลังงานในเรื่องของ

หลอด LED ซ่ึงดําเนินการในชวงท่ีหลอดไฟในตลาดมีราคาต่ําลง และพิจารณาเปลี่ยนหลอดไฟในแตละอาคารท่ีเหมาะสม 
พรอมท้ังใหสํารวจเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 915 เครื่อง ท่ีใชงานเกิน 15 ป แลวใหทําการติดตั้งใหมเพ่ือประหยัดพลังงาน 
รวมถึงการจัดทํา Green University และรถไฟฟาเปนแผนซ่ึงมหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการ 

6. การพัฒนา Excellence Center 
ในเรื่องการพัฒนา Excellence Center มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยเปนท้ังศูนยความเปนเลิศ

ทางวิชาการ (Excellence Center) หองปฏิบัติการ (Lab) และหองเรียนรวม โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ประเมินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 

 การใชเงินรายไดสะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังส้ิน 123,966,400 บาท 
 

 มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินรายไดสะสมจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 23,966,400 บาท 
ในการจัดทําโครงการพัฒนารถไฟฟาตนแบบ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ในปนี้มหาวิทยาลัยจะลงทุนในเรื่อง Excellence Center โดยจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ใหกับ 10 คณะ 1 วิทยาลัย เพ่ือลงทุนครุภัณฑหองปฏิบัติการ  
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 การใชเงินรายไดสะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 
 การใชเงินรายไดสะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางอาคาร

และปรับปรุงพ้ืนท่ีพิพิธภัณฑบัว และจะดําเนินการในเรื่องของ Excellence Center ในเรื่องของครุภัณฑ และ
ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร 
และอาคารเทคโนโลยีนวัตกรรมและฝกปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมเฉพาะทาง 

 ผลงานจากการดําเนินงานในฐานะอธิการบดีในระยะเวลา 9 เดือน ถึง 1 ป ไดดําเนินการหลายเรื่อง
มีสิ่งที่นาพอใจคือ การจัดลําดับมหาวิทยาลัยใน World Rank ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ขยับขึ้นมาอยูในลําดับท่ีดีข้ึน ในสวนท่ีเปนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยท้ังหมดเดิม อยูลําดับท่ี 40 ขยับข้ึนมาอยู
ลําดับท่ี 21 มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขยับจาก 21 เปนลําดับท่ี 6 และสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ใหความสนใจท่ีจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหประเทศไทยกาวขามจากกับดักรายไดประเทศปานกลาง (Middle – Income 
Trap หรือ MIT) โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร คือ 

1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. การวิจัยและนวัตกรรม 
3. สงเสริมความเปนนานาชาติ 
 
จากการท่ีไดรับโจทยจากท่ีประชุม Country Strategy เปนโจทยท่ีแตละคณะจะตองรับไปดําเนินการ

ในแตละเรื่อง เพราะการผลิตกําลังคนกับงานวิจัยท่ีไปสงเสริม SME หรือนวัตกรรมทองถ่ิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แหง มีสวนรวมทั้งประเทศ ดังที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ไดกลาววาเปนพลังท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะทํานวัตกรรมสูการขับเคลื่อน SME หรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกทานท่ีชวยสงเสริมสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา 
และจะตองทํางานกันตลอดเวลา จะทําใหผลสัมฤทธิ์เหลานี้มีความยั่งยืน และจะเห็นผลในอีก 3 ป ขอบคุณครับ 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายวีระศักดิ์  วงษสมบัติ) 
 

 ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอแสดงความคิดเห็นจากสิ่งท่ีไดรับฟงและ
ประมวลภาพท้ังหมดแลวและขอใหอธิการบดีทําใจใหสบาย มิตองกังวลมากเก่ียวกับหนาท่ีหลักของมหาวิทยาลัย 
คือผลิตบัณฑิตและนักศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพและมีหนวยงานอ่ืนมาประเมินวิธีการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยถือวามีเปาหมายและทิศทางท่ีถูกตองแลว 
เพียงแตมหาวิทยาลัยควรเชิญสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มาชวยกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตนักปฏิบัติ
ท่ีมหาวิทยาลัยผลิตนั้น สถานประกอบการตองการใหบัณฑิตมีความรูความสามารถดานทักษะในเรื่องใด เพ่ือให
เกิดความชัดเจน ซ่ึงปจจุบันนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกําหนดวาในแตละอาชีพมีอยู 7 ระดับ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตองกําหนดในหลักสูตรใหชัดเจนวาระดับปริญญาตรี บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) นี้ 
ในแตละสาขาจะอยูในระดับใด ตองมีทักษะใดบาง อัตราคาจางเทาไร ในแตละสาขาจะมีอัตราคาจางไมเทากัน 
มหาวิทยาลัยจึงตองทบทวนการสรางหลักสูตรฐานสมรรถนะดวยการสอบถามสถานประกอบการ พรอมขอรับขอเสนอแนะ
แลวนํามาปรับปรุงใหเกิดความชัดเจน 
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 ในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนท่ีอาจารยทําผลงานทางวิชาการเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงการตอบสนองตอคุณภาพของนักศึกษาดวยวาการเลื่อน
วิทยฐานะของอาจารยหรือตําแหนงตาง ๆ สามารถสะทอนกับคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษา และคุณภาพ
ของนักศึกษา การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจะตองตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 
และบัณฑิตไดรับเงินเดือนอยูในระดับท่ีสังคมอยูไดอยางมีความสุข จึงขอเรียนวาเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย
คือผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงตอง
ตรวจสอบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรและตองสอบถามเจาของอาชีพตัวจริง แลวจึงทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ทําหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงความยากอยู ท่ีการปรับใช (Modify) กับสภาพเศรษฐกิจสังคม ความตองการจริง ๆ 
เพราะฉะนั้นการท่ีจะเรงทําใหอาจารยทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ขอใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงการทําใหนักศึกษา
มีคุณภาพดีมากอนเรื่องอ่ืน เพ่ือใหอธิการบดีทํางานงายข้ึน เหนื่อยนอยลง ขอบคุณครับ 
 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  ศิลวัตร) 
 

 ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะท่ีเปนคณบดี แผนท่ีนําเสนอในท่ีประชุมเปนแผนท่ีดีทุกมิติ แตคิดวา
การทําแผนไปสูการปฏิบัตินาเปนหวง เพราะมองในเรื่องวาเปนอุดมการณอาจารยทุกคนตองทํางาน และทํางานเปนทีม 
แตอาจารยจะทําเฉพาะเรื่องท่ีไดประโยชนเทานั้น เพราะฉะนั้นจะตองทําทุกวิถีทางท่ีทําใหอาจารยมองวาเกิดประโยชน 
โดยเฉพาะเรื่องคาตอบแทน คาสอนพิเศษ อาทิ ใหบุคคลภายนอกมาสอน อาจารยในมหาวิทยาลัยจะเสียประโยชน 
เรื่องอาจารยท่ีสอนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง แตคิด 1 ชั่วโมง ซึ่งเรื่องเหลานี้กอใหเกิดความขัดแยง รวมถึงเรื่อง
การประเมินอาจารย ซ่ึงแตละคณะมีระบบการประเมินท่ีแตกตางกัน มหาวิทยาลัยจึงควรมอบนโยบายท่ีมีความชัดเจน 
และพัฒนาบริหารจัดการเชิงระบบ เพ่ือชวยใหคณบดีสามารถทํางานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
 
รองอธิการบดี (ดร.วิชัย  พยัคฆโส) 
 

 กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย การเสนอความคิดเห็นของผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  ศิลวัตร 
ในประเด็นท่ีเสนอเม่ือมหาวิทยาลัยทํายุทธศาสตรโดยการมีสวนรวม หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานรับทราบในทุกเรื่อง 
และหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานมีหนาท่ีตองไปบริหารจัดการทีมของตนเองตามขอตกลงในท่ีประชุม โดยเฉพาะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีจะตองบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในคณะดวยการสรางความเขาใจ ทําใหทุกคน
มีใจรักองคกรทํางานเพ่ือมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลง จึงตองใหความสําคัญ
กับบุคลากร โดยยึดถือเปนเปาหมายหลักและมี Road Map คือ  

1. สงเสริมใหเปนคนเกงคนดีมีศักยภาพ เพ่ือสรางผลผลิตใหกับมหาวิทยาลัย 
2. สงเสริมเรื่องคาตอบแทนหรือสวัสดิการดานอ่ืน ๆ เพ่ือรักษาคนดีคนเกงไวใหได เพราะฉะนั้น

ระบบ Performance Evaluation จะเปนระบบท่ีตองนํามาใชเพ่ือใหคนดีคนเกงอยูได และระบบนี้มิไดมุงเนน
เพ่ือจะข้ึนเงินเดือนอยางเดียว แตจะดูจุดออนบุคลากรแตละคนเพ่ือท่ีจะพัฒนามิไดมุงหวังใหออกจากองคกรแหงนี้ 
จึงขอเรียนวาเรื่องของการบริหารจัดการภายในคณะของทุกคณะทุกหนวยงานตองหาแนวทางวีการบริหารจัดการใหได
และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PowerPoint  ประกอบการบรรยาย  
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการบรรยายพิเศษ  
“บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อน

ประเทศไทยออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง 
(Middle - Income Trap หรือ MIT)” 

 
 
 

ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  ควูัฒนาชัย 
ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน.                                                        

และที่ปรึกษาอาวุโสอธกิารบดี มจธ. 
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บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

ท่ีปรึกษาเลขาธิการ สวทน. ท่ีปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มธจ. (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย)  
 บรรยายพิเศษ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคล่ือนประเทศไทยออกจากกับดัก

กลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT)”   
 

 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักกลุมประเทศรายได
ปานกลาง (Middle – Income Trap หรือ MIT)  

การออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง หรือ Middle – Income Trap (MIT) 
เปนปรากฏการณทางเศรษฐกิจ “กับดักของประเทศรายไดปานกลาง” ซ่ึงเปนชื่อท่ีนักเศรษฐศาสตรของธนาคารโลก
คือ Dr.Indermit Gill และนักวิชาการสหรัฐอเมริกา คือ Dr.Hami Kharas (Brookings Institution) คือ สภาพ
ของประเทศกําลังพัฒนาท่ีเริ่มขยับตัวจากความยากจน สรางรายไดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสงออกได
เลื่อนข้ันรายไดเฉลี่ยจากกลุม “รายไดรับกลาง – ลาง” (Lower – Middle Income) ข้ึนมาเปน “รายไดระดับกลาง – บน” 
(Upper – Middle Income) โดยพิจารณาจากรายไดประชาชาติตอจํานวนประชากรตอหัวตอปเปนตัวจําแนก 
จํานวน 3 กลุม คือ รายไดต่ํา รายไดปานกลาง และรายไดสูง กลุมประเทศที่มีรายไดต่ํา คือ มีรายไดต่ํากวา 
3,000 เหรียญตอหัวตอป รายไดปานกลาง 3,000 – 13,000 เหรียญตอหัวตอป มีอยู 108 ประเทศ กลุมรายไดสูงกวา 
13,000 เหรียญตอหัวตอป ถือวามีรายไดสูงมี 20 ประเทศ จะเห็นไดวาประเทศท่ีพัฒนาจากระดับรายไดปานกลาง
มาเปนประเทศร่ํารวย หลุดพนจากกับดักไดสําเร็จมีไมมากนัก ไดแก ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต และฮองกง 
ท่ีใชยุทธศาสตรอิงอยูบนอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูงมาเก่ียวของ 

 ประเทศไทยเอเชียหลายประเทศท่ีใช Middle – Income Trap เปนเปาหมายท่ีจะขยับกาวไปสู
ประเทศท่ีร่ํารวย ไดแก จีน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน ดังนั้นประเทศไทยจึงตองวางแผนวาในอนาคต 
15 – 20 ปขางหนา หากตองการกาวข้ึนไปเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงจะตองพัฒนารายไดไปทุกภาคสวน 

 

ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการออกจาก MIT 
 

1. ผูนําทางการเมืองมีวิสัยทัศนและมุงม่ันในการพัฒนาประเทศ 
2. ระบบ วทน. (STI) ท่ีเขมแข็ง 
 R&D (รัฐ + เอกชน)   Tech. Transfer 
 Innovation     HRD 
 STI infrastructure  Enabling Environment 

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4. ภาคอุดมศึกษาท่ีเขมแข็งและเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับภาคอุตสาหกรรม 
5. องคกรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
6. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีขนาดใหญพอท่ีจะสามารถผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูงท่ีแขงขันได

ในตลาดโลก 
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7. อ่ืน ๆ เชน ระบบ IP, โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการเงิน ฯลฯ 
8. การปรับทิศทางการบริหารจัดการระบบ วทน. ของรัฐใหเนนท่ีการสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม

เปาหมายในการกําหนดแนวทางการสรางความเขมแข็งของ วทน. อยางจริงจัง 
 

สรุปสถานภาพทาง วทน. ของประเทศไทย 
 

1. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารนานาชาติและการอางอิงในฐานขอมูลสากล (ดัชนีวัดพ้ืนฐาน) 
ป 2010 

2. การลงทุนวิจัยและการพัฒนา (% ของ GDP) ป 2011 
3. การลงทุนวิจัยและพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของเกาหลี 
4. จํานวนบริษัทท่ีมีอยูในกลุม Global Fortune 500 (The World 2013 Largest Corporations)  
5. คุณภาพของนักเรียนอายุ 15 ป จากการสอบ PISA 2012 ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตออนาคต 

การลงทุนการศึกษาของไทยเปนสิ่งท่ีนาเปนหวง 
6. ประเทศไทยยังจดสิทธิบัตรนอยมาก ซ่ึงสะทอนขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศ 

 

ยุทธศาสตรในการออกจาก MIT ของประเทศท่ีมีเปาหมาย และประเทศท่ีไดออกจาก MIT แลว คือ ประเทศมาเลเซีย 
และประเทศจีน 

 

1. วิสัยทัศนและการสรางความเขมแข็งใหระบบ วทน. 
2. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 
3. แผนพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนาขีดความสามารถดานนวัตกรรม 
5. การสรางความเขมแข็งและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. แนวโนมของความสามารถทางนวัตกรรมใน US EU และเอเชียตะวันออก 
7. ขอมูลเก่ียวกับการไดรับสิทธิบัตรของจีนจาก US 
8. ยุทธศาสตรในการสรางความเขมแข็งและยกระดับของภาคอุตสาหกรรมโดยการสงเสริมและ

กําหนดมาตรการหลายดาน 
9. แนวโนมความสําเร็จในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีนจากขอมูลท่ัวไป 

 

บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคล่ือนประเทศไทยออกจาก MIT 
 

1. สถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยในเกาหลีใตและไตหวัน ขณะออกจาก MIT 
2. ความเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมของไตหวัน 
3. กลไกท่ีชวยเชื่อมโยงของภาคอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงริเริ่มโดยหนวยงานสนับสนุน

ทุนวิจัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางแหง 
4. สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 
5. แนวคิดดานการเตรียมความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการสนับสนุนใหประเทศ

ออกจาก MIT 
6. ความทาทายตอสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเพ่ิมบทบาทท่ีจะสรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรม

เพ่ือสนับสนุนใหประเทศออกจาก MIT 
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บทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการออกจาก MIT ของประเทศไทย 

• การผลิตบุคลากรเพ่ือสรางความเขมแข็งในภาคอุตสาหกรรม 
1. ประเทศอุตสาหกรรมมีระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตร/อาชีวศึกษา 

และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความจําเปนมากสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) 
2. ประเทศเยอรมันและไตหวัน ซ่ึงมีอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเขมแข็ง มีระบบการผลิตบุคลากร

สําหรับภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและยืดหยุน 
 ผลิตวิศวกร 2 ประเภท 

1. ประเภทวิชาการ (Academic Education System) 
2. ประเภทท่ีเนนทักษะ (Technological and Vocational Education System) 
 ผลิตชางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ท่ีมีคุณภาพและพอเพียง 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนมหาวิทยาลัยกลุมเดียวท่ีสามารถผลิตวิศวกรท่ีเนนทักษะ 

ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยไทยอ่ืน ๆ ท้ังหมด ผลิตบุคลากรแบบวิชาการ 
4. แนวทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ในภาพรวม 

- เนนการดําเนินการท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
- พัฒนาอาจารยใหเหมาะกับการทํางานสรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรม 
- ปรับหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงอาจารยใหเหมาะสม 
 การผลิตบุคลากร 

- ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีเนนทักษะ 
- ใหภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมในการผลิตบุคลากร 
- ผลิตบุคลากรท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการ 
 การวิจัย 

- เพ่ิมสัดสวนอาจารยท่ีทําวิจัยอยางจริงจัง 
- เนนทําวิจัยประยุกต (Applied Research) และพัฒนาเทคโนโลยี (Experimental 

Development) 
- ใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับภาคเอกชน 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ  ไชยเวช) 
 

 ตามท่ีไดกราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ใหมีการสัมมนาในเรื่อง Middle – Income Trap 
หรือ MIT เนื่องจากตองการใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตระหนักถึงเรื่องการศึกษา 
ตองเปนสวนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจและสังคม ถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด และขอเรียนใหทราบวา สิ่งท่ีทํามาในอดีต 
ในบางครั้งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ การดําเนินการทําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแลวไมเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจท่ีเห็นไดชัด เนื่องจากมีปญหาไมไววางใจท่ีจะลงทุนตอไป และไมทราบวาการลงทุน 20 กวาปท่ีผานมา
หนวยงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) หรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดทําการ
ประเมินผลกระทบ (Impact) หรือไม จากการบรรยายท่ีศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย นําเสนอบน 
PowerPoint เปนการเปรียบเทียบระหวางประเทศไตหวัน สิงคโปร เกาหลี ไดกาวขามกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง 
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(Middle – Income Trap หรือ MIT) ไดแลว เพราะเนื่องจากเม่ือ 30 ปท่ีแลวกอนท่ีจะออกจาก MIT ได ประเทศ
ไตหวันเนนอุตสาหกรรมท่ีทําดวยโลหะ (Metal Industry) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการผลิตท้ังหมด เปนสิ่งท่ีประเทศ
ไตหวันผลิต ประเทศไทยเปนผูใชเทคโนโลยีของประเทศไตหวันมากกวาผูผลิต จะเห็นวาความเขมแข็งของประเทศ
จะตองสรางบนพ้ืนฐานของ Metal Industry ท้ังหมด และจากการศึกษาดูงานกับประเทศเกาหลีเห็นไดวา MIRDC 
(Metal Industry Research and Development Center) ใหความรูกับ SME ของประเทศเกาหลี ซ่ึงขณะนี้ไดตั้ง 
Research Center เพ่ือทําการวิจัยในแตละชวง (Stage) ของการพัฒนาและมีความกาวหนายิ่งข้ึน 

 สําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัยสวนใหญเนนการวิจัยเรื่องตาง ๆ เพื่อนําไปตีพิมพเปนผลงาน
ทางวิชาการ จะไมมีขอบเขตจํากัด ซ่ึงแตกตางจากประเทศเกาหลีจะตีกรอบการวิจัยชัดเจนตั้งแตเริ่มตน เนนเรื่องเดียว
คือ สวนประกอบ (Material) ดวยเหตุดังกลาวจึงเรียนวา การทําอุปกรณหรือสวนประกอบท่ีเปนโลหะจําเปนตองใช 
Metalworking และรูสึกดีใจท่ีศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย เสนอความคิดเห็นสวนใหญเปนสิ่งท่ีเห็นพอง
ดวยท้ังหมด และคิดวาการท่ีประเทศไทยจะกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางไดนั้น จะตองระดมทรัพยากร
ทุกภาคสวนในทุกเรื่อง ซ่ึงการนําเสนอเรื่อง MIT เพ่ือใหทุกทานเห็นภาพรวมกัน และใหอาจารยท้ังหลายมีความเขาใจ
ถึงการทํา Hands – on เพ่ือจะพัฒนาอุตสาหกรรมใหเขมแข็งข้ึนเทานั้น และสิ่งสําคัญไดเห็นยุทธศาสตรท่ี
นาสนใจของท้ังสองประเทศเปนตัวอยาง ดังนั้น อาจารยในมหาวิทยาลัยจึงตองปรับวิธีการทํางานดานวิชาชีพให
ขามคณะ ขามสาขาวิชาใหได เพราะสิ่งนี้ถือเปนกับดักท่ีใหญและลึกมาก ขอบคุณครับ 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล  พรประภา) 
 

 อาจารยนักสิทธิ์  คูวัฒนาชัย เนนเรื่อง Manufacturing นักเศรษฐศาสตรก็บอกวาถาแบงไว 3 พวก 
Manufacturing Service Industry และ Agriculture Manufacturing Per Capita สูงมากแตใชคนไมมาก 
Service Industry ใชคนมาก และก็รายไดดีพอสมควร รองมาจาก Manufacturing สวนภาคการเกษตรท่ีเราใชคน 
จํานวน 40% แตได GDP เพียง 9% เพราะเรายังอยูตรง Low Material ถาทําอยางมิตรผลก็ดี ทําอยาง CP ไมไดขาย
ขาวเปนตัน จึงขอฝากไวดวยวา วิทยาศาสตรเทคโนโลยีนั้นสามารถใชไดกับ Service Industry และก็ทางดานเกษตรดวย 
ตองการจะใหมีท้ัง 3 ประเภทโดยไมเนน Production เพียงอยางเดียว เพราะ Production สวนใหญในประเทศไทยนั้น
เปนของตางชาติ ถาจะชวยอุตสาหกรรมรถยนต ตองดูวาจะชวยคนตางชาติหรือคนไทยท่ีทําชิ้นสวนใหตางชาติได 
ขอบคุณครับ 
 
ท่ีปรึกษาเลขาธิการ สวทน. ท่ีปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ. (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย)  
 

  ประเทศสามารถออกจาก MIT ไดตองเริ่มตนดวยการทํา Manufacturing ตัวอ่ืนจะทําหลังจากท่ีพัฒนา
ไประดับหนึ่งแลว แลวถาทํา Manufacturing ทางดานอุตสาหกรรมเกษตรก็ชวยเกษตรดวย ประเทศท่ีใช Service 
อยางเดียว เชน ประเทศกรีก เม่ือทําจริงแลวปรากฏวาลําบากมาก เมื่อนักทองเที่ยวไมมี กรีกก็เศรษฐกิจแย 
ไมมีลวงหนาไมมีอะไรเลย เพราะวาไปพัฒนา Base on Service อยางเดียว ขณะนี้มาเปนแนวโนมเยอรมัน
เปนประเทศท่ี Manufacturing แข็ง เศรษฐกิจดีท่ีสุดในโลก เพาะประเทศอ่ืนอังกฤษหมดแลวไมคอยทํา และคิดวา
ตัวเองก็เกงแลว สหรัฐอเมริกาก็มีแนวโนมจะตามอังกฤษไปพัฒนาดาน Service ท้ังหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนจุดหนึ่ง
ท่ีตอง Balance พอสมควร เพราะวาตองดูสถาบันการผลิตท่ีเขมแข็ง ทําสินคาท่ีมูลคาสูงขายไดแขงขันไดในตลาดโลก 
เปน Condition ท่ีจําเปน ถาทําตรงนี้ไมไดประเทศออกจากกับดักไดยากมาก ท่ีจะออกไป อยูดี ๆ จะไปทํา Service เลย
จะคอนขางจะกลวง ๆ คือไมมีอะไรเปนฐาน และยังคงตองพัฒนาดานการเกษตร ขณะนี้ในแผนท่ีจะพัฒนา สวทน. 
ไดนําเรื่องการเกษตรเปนเรื่องสําคัญ เพราะถือวาการเกษตรเปนความสําคัญของประเทศเรา 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน) 
 

 การบรรยายนําเสนอของศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย ถือวาชัดเจนตรงเปาหมาย และ
คิดวาเปนสวนหนึ่งท่ีจะผลักดันใหออกจากกับดักได แตเนื่องจากรอบแรกอาจารยพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค 
ผมอยูในยุคเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีรัฐบาลใหโจทยมาท่ีจะทําเศรษฐกิจสรางสรรค ตอนนั้นผมอยูองคการมหาชน
ท่ีชื่อวา OKMD รับโจทยจากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) ใหทําเศรษฐกิจสรางสรรค แตก็เปนท่ีนาเสียดาย
เศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทยซ่ึงเปนทางออกทางหนึ่ง เพราะวาวันหนึ่งเราจะขายสินคาโดยใชแรงงานหรือ
ใชการทําซํ้านั้นหมดเวลาแลว ตองใช Design เขาไปสูในธุรกิจทุกประเภท และคนไทยก็เปนนักเศรษฐกิจสรางสรรค
ท่ีถือวาเกงมากสําหรับคนไทย สินคาและบริการคอนขางจะสรางสรรคแตเนื่องจากการสนับสนุนจากรัฐบาลในชวงนั้น
มีความกาวหนาในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ ตั้งอยูเกือบ 3 ป ก็ไมเกิด คณะกรรมการเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 
ท้ัง ๆ ท่ีไปดูงานท่ีประเทศเกาหลี ไตหวัน และจีน ในสวนที่มีการพัฒนาดานตาง ๆ แตสิ่งที่ยังยืนยันวาการพัฒนา
ประเทศใหหลุดพนจากกับดัก การใชความคิดเรื่อเศรษฐกิจสรางสรรคมีสวนอยูสวนหนึ่งที่จะชวยผลักดันเรื่องนี้
ใหผานได ในมหาวิทยาลัยคณะตาง ๆ ก็ควรนําเรื่องนี้มาปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรใหเขาสูระบบการทําการผลิต
ท่ีสรางสรรค ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีหลายคณะท่ีจะทําเรื่องนี้ วิชาสถาปตกรรมศาสตรเปน
เศรษฐกิจสรางสรรคประเภทหนึ่งท่ี UNESCO รับรอง จึงขอเรียนเสริมเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 
   
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน) 
 

ในนามของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองขอขอบคุณ 
ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย สิ่งท่ีทานไดบรรยายไปท้ังหมดเปนการสราง Inspiration ใหกับท้ังสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหาร แตสวนท่ีสองนั้นเปนการสราง Commitment กับมหาวิทยาลัยวาในทิศทางท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเดินไปนั้นตองไมหลงทาง เพียงแตยังมีประเด็นปญหาอีกหลายเรื่องท่ีจะตองแกไข
ตามท่ีทานไดเสนอแนะ ขอเชิญทุกทานปรบมือแสดงความขอบคุณใหกับศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย 
ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PowerPoint  ประกอบการบรรยาย  
ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  ควูัฒนาชัย 

ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน.                                                        
และที่ปรึกษาอาวุโสอธกิารบดี มจธ. 
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการบรรยายพิเศษ  
หัวขอ “การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม” 

 
  
 

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวตักรรมแหงชาติ (สวทน.) 
และ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
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บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน)  
Virtual บรรยายพิเศษ “หัวขอ การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

 
  สวัสดีครับ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีเคารพ ขออนุญาตมาในฐานะ Virtual กรรมการ เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนา
และใช วทน. ในการแกปญหาสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท่ีเปนงานท่ี สวทน. ไดกระทํามาอยางตอเนื่อง และเสียดายท่ีไมมีโอกาสไดมารวม Retreat ของสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้ แตวาก็มีความตองการท่ีจะแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่องอยูแลว ในชวงหลายเดือนท่ีผานมาไดทํางานรวมกับ
หลายหนวยงานท้ังท่ีเปนภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือท่ีจะแสวงหาเง่ือนไขสําคัญ ๆ ท่ีจะกอใหเกิดการปฏิรูป
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม คิดวามีขอมูลอยูจํานวนหนึ่ง รวบรวมแลวในระยะหลังไดนําเสนอ
ตอผูบริหารในระดับตาง ๆ จากการจัดเวทีปฏิรูป วทน. ในท่ีตาง ๆ ในทุกภาคไดรับการตอบรับท่ีดีมาก เปนท่ีนายินดีวา
ท้ังภาครัฐและเอกชนก็เริ่มท่ีจะพูดภาษาเดียวกันมากข้ึน และจะไดประมวลภาพรวมเพ่ือท่ีจะทํากรอบการปฏิรูป วทน. 
เพ่ือเสนอตอสภาปฏิรูป หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) หรือรัฐบาลท่ีจะเขามาบริหารประเทศไดนําไปใชประโยชนตอไป 
จึงขออนุญาตใช PowerPoint ในการนําเสนอ สไลดชุดนี้เปนชุดท่ีไดเสนอตอผูบัญชาการทหารเรือ รวมท้ัง
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร หัวขอก็คือ การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขออนุญาตบรรยายตามสไลด 
หวังวาสิ่งท่ีพยายามนําเสนอก็คือชี้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในเรื่องการเปนฐานเกษตรกรรม ฐานอาหาร 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีประเทศไทยมีอยู ขนาดประชากรพอเหมาะไมนอย 20 – 30 ลานคน เหมือนบางประเทศอยูใกล
เปนเพ่ือนบาน หรือไมใหญเกินไป 200 ลานคน เปนตน ขนาด 60 – 70 ลานคนก็นาจะทําอะไรไดมาก ประเทศไทย
มีวัฒนธรรม มีความยืดหยุนอยูมากพอสมควร จริง ๆ แลวก็ตองยอมรับวามีภาคเอกชนท่ีมีความสามารถ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรายใหญ ๆ ซ่ึงปจจุบันก็เริ่มจะไป Take Over ไปตั้งฐานการผลิตในตางประเทศ ทรัพยากรมนุษยประเทศไทย
ก็มีดีอยูมาก ขณะนี้ก็เปนโอกาสท่ีจะมีบทบาทมากในภูมิภาค ASEAN อยางไรก็ตามก็มีความทาทายท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
ท่ีรวดเร็วท่ีจะตองคํานึงถึงถือ 

• โลกาภิวัตนและการเคลื่อนสูสังคมฐานความรู 

• ความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน 

• ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

• ฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง เคลื่อนยายมายังโลกตะวันออกอยางรวดเร็ว 

• ความสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขัน 

• ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
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ดังนั้น ในสวนของมหาวิทยาลัยก็จะตองเก่ียวของกับการนําเทคโนโลยีมาชวยลดผลกระทบหรือ
ปรับตัวใหเขากับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากความทาทายท่ีกลาวขางตน จะตองทําความเขาใจวาสังคมในประเทศ
จะตองสรางสรรคใหมากกวานี้ ตองนํานวัตกรรมมาชวยพัฒนาประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยจะดีข้ึน และสงผลใหสังคมมีความม่ันคงสูงข้ึนได เพราะฉะนั้นสรุปบทบาท วทน. ชัดเจนในทศวรรษ
ท่ี 21 ก็คือเพ่ือการแขงขันของประเทศไทย 

 
บทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ในทศวรรษท่ี 21 

• ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

• เทคโนโลยี และนวัตกรรมในฐานปจจัยการผลิต 

• ความสรางสรรคของคนรุนใหมและแรงงานความรู 

• การเพ่ิมมูลคาในระบบการผลิตทําไดนอยมาก 

• รับจางผลิตสินคา แตมีศักยภาพในการสรางสรรคเอง 

• การกระจายรายได โดยเฉพาะ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
 

  อยางไรก็ตามประเทศไทยก็ยังมีจุดออนอยูจํานวนหนึ่ง ดังประเด็นท่ีทุกคนตองเขาใจและนํามา
เปนองคประกอบสําคัญในการปฏิรูป คือ 

• ขาดความตอเนื่องและการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ 

• ระบบการจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับการพัฒนาการดาน วทน. 

• ผลงานวิจัยไมไดนํามาใชประโยชน ขาดการรวมวิจัยกับผูใชประโยชน 

• การสนับสนุนและแรงจูงใจใหภาคการผลิต โดยเฉพาะกับ SME ไมเพียงพอ 

• การลงทุนใน Mega Project ไมเชื่อมโยงกับการพัฒนา วทน. 

• ขาดกําลังคนดาน วทน. ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ กําลังคนก็จะเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
จะมีบทบาทท่ีสําคัญมากในทศวรรษนี้ 

• ขาดยุทธศาสตรตางประเทศดาน วทน. เพ่ือเชื่อมการคาการลงทุน 
 
  จากเหตุผลดังกลาว สิ่งท่ีเปนเปาหมายสําคัญที่ สวทน. ถือวาเปนเรื่องใหญก็คือ ทําอยางไร
ถึงจะใชประโยชนจาก วทน. ในการพัฒนาประเทศเพ่ือท่ีจะขยับประเทศใหจาก Middle – Income Trap  

 
ความทาทายในการออกจาก Middle – Income Trap สูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

• การออกจาก MIT เปนความทาทายของประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงตองการพัฒนาไปสูกลุมประเทศ
รายไดสูง 

• ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศใชการออกจาก MIT เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 

• ประเทศในเอเชียท่ีมียุทธศาสตรและแผนงานชัดเจนท่ีจะออกจาก MIT คือ มาเลเซีย และจีน 

• ประเทศในเอเชียท่ีมีความประสงคจะออกจาก MIT คือ ไทย และอินโดนีเซีย 
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การออกจาก MIT ของประเทศรายไดปานกลาง 
 

• ในป 1960 มีประเทศท่ีอยูในกลุมรายไดปานกลาง 101 ประเทศ เม่ือถึงป 2008 มีเพียง 13 ประเทศ
เทานั้นท่ีออกจาก MIT เปนประเทศรายไดสูงได 

• ในประเทศอเมริกาใตสวนใหญ เชน บราซิล เม็กซิโก อยูในกลุมประเทศรายไดปานกลาง
มากกวา 60 ปแลว 

• MIT เปนภัยคุกคามท่ีสําคัญของประเทศ เม่ือจํานวนชนชั้นกลางมีมากข้ึน 

• ประเทศเกาหลีใต และไตหวัน สามารถออกจาก MIT ไดในเวลาเพียงประมาณ 20 ป โดยอาศัย
การพัฒนาดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

• ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดจะทําใหประเทศออกจาก MIT ไดคือ ขีดความสามารถดาน วทน. ของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

ประเทศไทยสามารถท่ีจะยกระดับประเทศไดดวยการสราง Eco System ท่ีดีตองมีการตัดสินใจ 
ตองมียุทธศาสตรท่ีดี และพยายามขับเคลื่อนใหประเทศมีรายไดประชาชาติตอหัวท่ีดีข้ึน ไมวาจะเปนเรื่องของการลงทุน
ในการสรางความรูในการวิจัยพัฒนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน วทน. 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน วทน. 
 

• ไทยมีเยาวชนท่ีมีความสามารถ ไดรางวัลโอลิมปควิชาการ มีโรงเรียนและหองเรียนวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กเกง มีนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย 

• ผลการทดสอบ ONET ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เฉลี่ยนักเรียนไทยท้ังประเทศไดคะแนน
ต่ํากวา 30 จาก 100 คะแนน 

• ผลการทดสอบนักเรียนไทยอายุ 15 จํานวนประมาณ 5,000 คนท่ัวประเทศ เชิงเปรียบเทียบ
กับนักเรียนในประเทศ OECD (โครงการ PISA) ไทยอยูระดับ 2 จาก 6 ระดับ (ระดับ 6 เกงท่ีสุด) 

• การเรียนวิทยาศาสตรจํากัดอยูกับวีการเรียนรูแบบเดิมท่ีลาสมัย 

• อาชีวศึกษาไมสามารถตอนองความตองการของภาคการผลิต 

• การผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสวนใหญเปนสายสังคมและมนุษยศาสตร (70%) 

• บุคลากรวิจัยมีจํานวน 9 รายตอประชากร 10,000 ราย คาเฉลี่ย IMD อยูท่ี 25:10,000 

• นักเรียนทุนและบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมมีตลาดแรงงาน
ในภาคเอกชน 

• แรงงานไทยสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมตนลงไป 
 
วิสัยทัศนการปฏิรูป วทน. 

 
“การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเปนนโยบายหลักในการนําพาประเทศ

ไปสูประเทศพัฒนาแลวภายในสิบปขางหนา” โดยใหมี 
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• การลงทุนรวมระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท่ี 1% GDP ภายในป 2559 (สิ้นแผนพัฒนาฯ 11) 

• การลงทุนรวมระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท่ี 2% GDP ภายในป 2564 (สิ้นแผนพัฒนาฯ 12) 

• รัฐและเอกชนลงทุนในสัดสวน 30 : 70 เม่ือภายในป 2564 (สิ้นแผนพัฒนาฯ 12) (ภาครัฐลงทุน
เพ่ิมข้ึนทุกป ภาคเอกชนลงทุนในอัตราเรงดวยแรงจูงใจและการสนับสนุนจากภาครัฐ)  

• เพ่ิมการลงทุนดาน วทน. ในโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) 
 

ยุทธศาสตรเชิงโครงสราง : การกํากับและบริหารจัดการ 
 

ปรับโครงสรางการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน วทน. โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติ วาดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2551 ใหมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาในการผลักดันและขับเคลื่อน 
วทน. ระดับประเทศ ในคณะกรรมการระดับชาติ 2 ชุด คือ  

1. ชุดท่ีมีรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ (National Science Technology and Innovation 
Committee: NSTIC)  

2. ชุดท่ีมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเปนกรรมการ (Prime Minister Council on Science Technology 
and Innovation : Prime-STI)  

  
โดยมีสํานักงานตามกฎหมายดังกลาวทําหนาท่ีเลขานุการของท้ังสองชุด และเลขาธิการสํานักงาน

ทําหนาท่ีท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีดาน วทน. อีกตําแหนงหนึ่ง ท้ังนี้ใหสํานักงานเปนสวนหนึ่งของคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจดวย เพ่ือสะทอนถึงพันธกิจการยกระดับเปนประเทศพัฒนา ดวยกลไกการทํางานจากคณะกรรมการ
ท้ังสองชุดดังกลาว สามารถกําหนดใหมีกลไกยอยท่ีดําเนินงานสนับสนุนคณะกรรมการระดับชาติ เชน การจัดใหมี
โครงสรางการทํางานดาย วทน. อยางมีแบบแผนและประสิทธิภาพในระดับทองถ่ิน อุตสาหกรรมรายสาขา 
ประเด็นเชิงสังคม หรืออุดมศึกษา เปนตน 

 
ยุทธศาสตรเชิงโครงสราง : ระบบงบประมาณ วทน. 

 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ วาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2551 ใหมีการ

จัดสรรงบประมาณทางดาน วทน. อยางเปนระบบ ดังตอไปนี้ 

• กําหนดใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐจัดทําแผนกลยุทธ วทน. ระยะ 5 ป 

• การจัดสรรงบประมาณประจําปดาน วทน. ใหอางอิงจากแผนกลยุทธ วทน. ระยะ 5 ปดังกลาว 

• เพ่ือสนับสนุนการจัดทํางบประมาณของรัฐ ใหสํานักงานฯ ตามพระราชบัญญัติ วาดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2551 ทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดทําแผน วทน. ระยะ 5 ป 
และทําหนาท่ีกลั่นกรองงบประมาณ วทน. รายปของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ โดยประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณท้ังในขาข้ึนคือ ชวงตนของการกําหนดแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล และขาลงคือ การสรุปงบประมาณ วทน. 
ประจําป กอนนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา 

• กําหนดกลไกงบประมาณเพ่ือกระจายความเจริญในระดับทองถ่ินและภูมิภาค โดยการประสาน
ในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ธุรกิจอุตสาหกรรมภูมิภาค หรือประกอบการในทองถ่ิน เปนตน 
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การบูรณาการยุทธศาสตร 
 

• การกําหนดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรระดับชาติ (Strategic Industries) เพ่ือใหการพัฒนา 
วทน. มีหลักและเปาหมายชัดเจน ซ่ึงอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน 
ประกอบดวย ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การทองเที่ยวและบริการ รวมทั้ง
การพัฒนาภาคพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียน 

• การลงทุนในโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ซ่ึงกําหนดเง่ือนไขใหมีการลงทุนใน วทน. 
เพ่ือสนับสนุนโครงการ กอใหเกิดการจางงาน ชวยลดการนําเขาเทคโนโลยี พ่ึงพาเทคโนโลยี
ของตนเองมากข้ึน ซ่ึงจะเปดโอกาสใหภาคการผลิตของไทยเขามามีสวนรวมมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการระบบราง โครงการดานพลังงาน และโครงการบริหารจัดการน้ํา 
ซ่ึง วทน. สามารถเขามามีสวนรวมไดอยางมีศักยภาพและยั่งยืน 

• การลงทุนและการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
ซ่ึงจะทําใหมีพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงสุด เนื่องจากมีการแบงหนาท่ี (Division of Labor) 
กันอยางชัดเจน ทําใหเกิดผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) 
ทางเศรษฐกิจท่ีมีปญหาคอขวดอยูในปจจุบัน อาทิเชน การทําวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย
และภาคการผลิต (University-Industry Linkage) ซ่ึงจะทําใหงานวิจัยข้ึนหิ้งนอยลง หรือการสง
นักวิจัยจากภาครัฐไปชวยสรางความรูในภาคเอกชน (Talent Mobility) เปนตน 

   
ภาครัฐลงทุนสนับสนุนงบประมาณ 44,000 ลานบาท ขับเคลื่อน วทน. เพ่ือมุงไปสูเปาหมายของ

ประเทศใหถึง 1% ของ GDP โดยจัดสรรงบวิจัยและพัฒนา 25,000 ลานบาท พัฒนากําลังคน วทน. 5,000 ลานบาท 
และใชประโยชนเชิงพาณิชย 4,000 ลานบาท และโครงสรางพ้ืนฐาน 10,000 ลานบาท และ 
  ภาคเอกชน ลงทุน 66,000 ลานบาท โดยรัฐสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนบริษัทขนาดใหญ 
26,400 ลานบาท ธุรกิจขนาดกลาง SME 6,600 ลานบาท และบริษัทขามชาติ 33,000 ลานบาท 
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Roadmap การปฏิรูป วทน. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ประเทศไทยถึงเวลาแลวท่ีตองปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหควบคูและ

สอดคลองกับนโยบายเรงดวน การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเปนเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุน
ใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนดานกําลังบุคลากรทางวิทยาศาสตรท่ียังขาดแคลน 
ผลงานวิจัยท่ียังไมไดนํามาใชประโยชน การขาดหองปฏิบัติการและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย การสนับสนุนให
ภาคเอกชน โดยเฉพาะ SME ใหเพิ่มการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต 
การนําเทคโนโลยีมาเพ่ิมมูลคาใหสินคา เพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศไดอยางยั่งยืน 

 การพัฒนากลุมธุรกิจ SME ซ่ึงถือเปนวาระแหงชาติ จะไดรับประโยชนโดยตรงจากการปฏิรูปในครั้งนี้ 
มีโครงการท่ีกําลังเริ่มดําเนินการโดย สวทน. เชน การสงนักวิจัยภาครัฐไปชวยธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) 
ซ่ึงหัวหนาฝายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหความสําคัญเปนอยางมากในการชวยพัฒนา 
SME ไดอยางดี เปนการสรางโอกาสท่ีจะนํามันสมองในภาครัฐท่ีมีความสามารถไปชวยสนับสนุนธุรกิจ ใหพ่ึงพา
เทคโนโลยีในประเทศ เพ่ิมมูลคาแกผลผลิตดวยตนทุนท่ีเหมาะสม การสงเสริมระบบการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร 
(STEM) โครงการการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบบโรงงาน (WiL) โครงการเหลานี้ 
จะชวยใหธุรกิจ SME ไดกําลังคนท่ีมีความสามารถตรงตามความตองการ การสนับสนุนใหเกิดการลงทุนดานวิจัยพัฒนา 
ให SME สามารถพ่ึงพาตนเองได 
 

 
     

   
 

      
 

  
  

•  ใหมีการลงทุน วทน. อยาง
นอย 3% ใน mega project 

• ออกกฎหมายใหนํา
ผลงานวิจัยท่ีรัฐลงทุนไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

• เพ่ิมสิทธิประโยชน BOI 
ดาน วทน. 

• เพ่ิมอัตรายกเวนภาษีวิจยั 
200% เปน 300% 

•  Talent Mobility 

• สรางคน วทน. ปอน
ภาคการผลติและ
บริการ (WiL) 

• เรงรัด สนับสนุน 
ยกระดับการศึกษา 
วิทยฯ เทคโนฯ วิศวฯ 
คณิตฯ (STEM) ท้ัง
ระบบ 

• ปฏิรูปการศึกษา วทน. ท้ังระบบ 

• พัฒนากําลังคนระดับสูง โดยรวมมอืระหวาง รัฐ เอกชน การศึกษา  

• ขยายการสนับสนุนยกระดับ 
SMEs ดวย วทน. 

• เพ่ิมจํานวนชุมชนนวัตกรรม
ใน 700 อําเภอท่ัวประเทศ 

ระยะ 4 เดือน 

ระยะ 1 ป 

ระยะ 3 ป 

• ใช วทน. เปนจุดเนนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ12 

• ปรับปรุง พ.ร.บ. วทน. 2551 

• ทําการฑูตเชิงรุก
ดวยวิทยาศาสตร 

• จัดตั้งระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมไทย สําหรับ
การคาโลก เปาหมาย 

• พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
ดวย วทน. สู เปาหมายรายได
ประชาชาติ $13,000 ตอคนตอป 
รวมท้ังการกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาค 

• เ พ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
วทน. เปนรอยละ 1 ของ GDP 

• การมีสวนรวมและความตระหนัก
ถึงความสําคัญของ วทน.  
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเอก ธงชัย  เกื้อสกุล) 
 

 จากการรับฟงการบรรยายการนําเสนอของนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  
คูวัฒนาชัย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน ทําใหมีความเขาใจในเรื่องของการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง 
ซ่ึงตองใชเวลายาวนาน ประมาณ 20 – 50 ป ประเทศไทยอาจใชเวลา 100 ปก็ได จึงคิดวาการกาวขาม MIT 
ของประเทศไทยไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงใหไดคงจะตองกําหนดบางสิ่งบางอยางข้ึน เทาท่ีสังเกตเห็นภาพไดคือ 

1. เรื่องนโยบายของรัฐถือเปนเรื่องสําคัญ กําหนดเปนนโยบายของชาติ และกําหนดเปน
ยุทธศาสตรใหชัดเจน วาจะใชเวลา 15 ป หรือ 30 ป และตองประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนมีความเขาใจท่ีตรงกัน
ถึงการท่ีจะกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

2. นําแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ โดยจัดทําแผนเปนระยะ 3 – 5 ป ตามลําดับ โดยกําหนด
ลําดับเรื่องท่ีจะเรงพัฒนา และกระบวนการพัฒนา 

3. หนาท่ีของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความพรอมท่ีจะผลิตบุคลากรท่ีจะสนับสนุนภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไดอยางไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถท่ีจะสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมได เพราะมหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงควรคิดลวงหนาเพ่ือชวยประเทศชาติ
ใหกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางสูประเทศรายไดสูง เพราะมหาวิทยาลัยอาจผลักดันสําเร็จก็ได จึงคิดวา
ผลจากการมาสัมมนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยตองนํากลับไปทบทวนและดําเนินการตอไป จึงขอใหทุกทานชวยกัน
ขับเคลื่อนเพ่ือชวยใหประเทศไทยเขาสูทิศทางการเปลี่ยนผานจากประเทศรายไดปานกลางสูประเทศท่ีมีรายไดสูง 
ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวดัชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PowerPoint  ประกอบการบรรยาย  
ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวตักรรมแหงชาติ (สวทน.) 

และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
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บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน)  

สรุปการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งท่ี 3 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ  แยมนุน) กลาวสรุปการประชุมสัมมนาครั้งนี้ใชเวลา 3 วัน 

เปนการใชเวลาท่ีคุมคาและมีประโยชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
และผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบถึงแนวคิดระดับนโยบายท่ีมอบใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานท่ีผานมา และมหาวิทยาลัยรายงานสรุปผลการบริหารจัดการการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายรวมถึง
ปญหาและอุปสรรคท่ีผูปฏิบัติงานมีความคิดและความเขาใจท่ีแตกตางกัน จึงขอใชเวทีการประชุมสัมมนาครั้งนี้
ชวยในการปรับความคิด มุมมองมหาวิทยาลัยไปในจุดเดียวกัน เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงสวนท่ีสองการเปดวิสัยทัศนและกระบวนคิดท่ีทําใหมหาวิทยาลัยไดใกลชิดกับสังคมท่ีสัมผัสกับภาคชีวิตจริง
ในสังคม (Real Sector) มากข้ึน เพราะการท่ีจะพัฒนาประเทศจริง ๆ นั้น ข้ึนอยูท่ีภาคชีวิตจริงในสังคม การท่ีมหาวิทยาลัย
แยกตัว (Isolate) ออกจากสังคมหรือกลุมคน ถือวาเปนปญหาหนึ่งของระบบการศึกษา จากประสบการณดาน
การบริหารการศึกษามา 32 ป มุมมองผูบริหารในทบวงมหาวิทยาลัยคิดวา มหาวิทยาลัยมีหนาท่ี 4 ประการหลัก 
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในความเปนจริงหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยตองมีคุณคาตอสังคมอยางลึกซ้ึง จึงขอสรุปดังตอไปนี้ 

สวนแรก เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดทางสติปญญาประเด็นท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิกลาวถึงการศึกษาตองตอบสนองความตองการของสังคม มหาวิทยาลัยตองใกลชิดกับสังคมมากขึ้น 
คือ มหาวิทยาลัยกําลังจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตไปพัฒนาสังคมเพื่อแกปญหาสังคม มิใชจัดการศึกษา
เพ่ือการศึกษา จึงเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองปรับแนวคิด ทบทวนในเชิงหลักการและเชิงปรัชญาในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สวนท่ีสอง เปนบทสรุปเชิงขอเสนอแนะเพ่ือการทํางานตอของมหาวิทยาลัย หรือเปนโจทยตอ
เพ่ืองานของสภามหาวิทยาลัย สรุปประเด็นไดดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร เปนสิ่งท่ียืนยันไดวาแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไปยังมหาวิทยาลัย คงสะทอนใหเห็น (Reflective) ถึงแนวความคิด
ท่ีเห็นพองตรงกันท่ีมหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการการแกไขปญหาเพ่ือไปสูเปาหมายท่ีแทจริง และในเชิงยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหมใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 
ตองแสดงบทบาทท่ีชัดเจนและพรอมท่ีจะตอบสนองตอนโยบายการแกปญหาของประเทศ โดยเฉพาะการหลุดพน
จากกลุมประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลาง (Middle - Income Trap) 
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ประเด็นท่ี 2 ประเด็นเชิงวิชาการท่ีตองสอดคลองกับยุทธศาสตรบัณฑิตนักปฏิบัติตามกรอบ
นโยบาย ซ่ึงคณะกรรมการดานหลักสูตรการเรียนการสอน ประสงคใหมหาวิทยาลัยสรางความเขาใจท่ีตรงกันในเรื่อง
โครงสราง Concept ดานความรูที่มีทั้งทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพจะตองกําหนดมาตรฐานการสราง
หลักสูตรการเรียนการสอนของแตละคณะท่ีมีมิติท่ีแตกตางกัน แตมีเปาหมายเดียวกันคือ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
และตองปรับกลไกการบริหารใหเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการผลิตบัณฑิต ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
ในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเรื่องการกําหนดมาตรฐานทางวิชาการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ซ่ึงคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เปนผูกําหนดเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
แตหลักสูตรเชิงวิชาชีพกับหลักสูตรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติจะตางกันท่ีกรอบมาตรฐานทางวิชาการ สงผลใหเกิด
ความแตกตางของเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของอาจารยแตละกลุมหลักสูตร จึงเปนเรื่องท่ี
สภามหาวิทยาลัยตองหารือรวมกัน โดยอาจตั้งคณะทํางานไปศึกษามองภาพองคประกอบของ 9 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลดวย ซ่ึงศาสตราจารย ดร.นักสิทธ  คูวัฒนาชัย และศาสตราจารย ดร.ปยวัฒน  บุญหลง 
มีแนวคิดเดียวกัน โดยศาสตราจารย ดร.ปยวัฒน  บุญหลง ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงประธานการพิจารณา
เรื่องการสงเสริมงานวิจัยซ่ึงไดกรอบแนวคิดการสงเสริมงานวิจัย 2 ชิ้นคือ งานวิจัยพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมและ
งานวิจัยพัฒนาเพ่ือชุมชนและทองถ่ิน พรอมท้ังเตรียมท่ีจะเสนอใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ปรับเกณฑมาตรฐานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีจะสามารถวัดไดจากผลงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินดวย แตยังไมมีผูใชเกณฑนี้เขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพราะยังมี
กลไกท่ีไมชัดเจน ที่ระบุถึงวิธีปฏิบัติ ที่ถูกตอง นายกสภามหาวิทยาลัย มีแนวคิดที่จะพัฒนาในเรื่องดังกลาว
เพ่ือประโยชนของการดําเนินการตอไป รวมถึงการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยศึกษาถึงเรื่องการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยจัดหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตรหรือไม 
ประสงคท่ีจะใหมีมติท่ีชัดเจนในการตัดสินใจในเรื่องนี้ 

ประเด็นท่ี 3 ประเด็นเชิงบริหารจัดการ สรุปได 2 เรื่อง ท่ีสภามหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการ
ทบทวนตามขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล) คือ  

1. เรื่องการทบทวนกฎ ระเบียบ ท่ีเปนปญหาตอการบริหารมหาวิทยาลัย เพราะฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย ยังปรับแกไขกฎ ระเบียบ ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงควรสั่งการให
ผูรับผิดชอบไปศึกษากฎ ระเบียบ ทุกฉบับท่ีเก่ียวของและเปนปญหาในการบริหารงาน พรอมท้ังศึกษาขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและเรงแกไขโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎ ระเบียบ ท่ีสงผลกระทบตอความเปนอยูของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

2. เรื่องการบริหารเพ่ือใหเกิดความม่ันคงและอิสระทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงศาสตราจารย 
(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ ไดกลาวถึงความเก่ียวพันในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability) และ
อิสรภาพทางการเงิน (Financial Autonomy) ชี้ใหเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีไมอิงตองบประมาณแผนดิน 
จะทําใหมหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารมหาวิทยาลัยในเชิงการเงินไดสูงกวา และขณะนี้สํานักงบประมาณมีนโยบาย
ดานงบลงทุนดวยการใหหนวยงานท่ีเสนอขอ งบลงทุนตองแสดงเจตจํานงจายเงินสมทบรวมกับสํานักงบประมาณ 
จึงเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ และคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ไดพยายามชวยเพ่ิมรายไดจากทรัพยสินท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูและเปนนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินการตอไป 

สุดทายขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
และผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการ Retreat ครั้งนี้ ทุกทานมีสวนรวมสูงมากและมีความตั้งใจ ผลสุดทายเกิดการเรียนรู
ท่ีดีรวมกัน ขอบคุณฝายเลขานุการและทีมงานท่ีจัดประชุมครั้งนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกทานท่ีเขารวม Retreat 
อยูอยางดีมีความสุขและไดรับสิ่งท่ีคาดหวังไวทุกประการ  
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
 

 ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหความเขาใจและสนับสนุนท่ีเปนแผนงานและเปนแผนยุทธศาสตร
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 4 ปขางหนา การท่ีไดมาประชุมรวมกันตลอดระยะเวลา 2 วันเศษ เปนสิ่งท่ีมีคุณคามาก
ตอแนวทางในการบริหารจัดการ การประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดนําผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวยการกอง/สํานัก พรอมท้ังผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม และคิดวาจะเปนประโยชนสําหรับทุกทาน
ท่ีไดรับฟง เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารโจทยของการท่ีจะจัดการศึกษาท่ีมุงเปาหมาย ไมใชท่ีจะใหมีการเรียน
การสอนใหมีนักศึกษาเรียน แตขณะนี้จะตองมุงเปาหมายตอการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และผลักดันใหหลักสูตร
ตาง ๆ ท่ีมีผลตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โจทยเหลานี้ จะเปนโจทยและเปนเปาหมายตอการ
ท่ีจะขับเคลื่อน โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และเปนโจทยของอธิการบดีตอแนวทาง 
การบริหารจัดการท่ีตองปรับในแนวทางการดําเนินงาน ตองปรับทิศทาง และก็ตองปรับกระบวนทัศนในหลายเรื่อง
ตอการท่ีจะตองใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ และสิ่งท่ีจะตองผลักดันภายนอกซ่ึงก็เห็นวา
ถาสิ่งท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีปญหาอุปสรรคในการกาวสูตําแหนงวิชาการของอาจารย จะตองประชุม
รวมกันใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยนําผลงานหัวขอนี้เพราะผมเปนเลขานุการท่ีประชุมอธิการบดี 
และจะสรุปในประเด็นนี้เสนอท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วาจําเปนจะตองนําผลงานท่ีเปนสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม หรือตําราเรียนท่ีเปนตําราแบบชาง มิใชตําราทางวิชาการ
แทจริงอยางเดียวไปสูอัตลักษณและลงไปสูนักศึกษา ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกันในการท่ีจะตองผลักดันในการบริหาร
ซ่ึงเปนรากเหงาและเปนอัตลักษณของราชมงคลในอดีต และก็ใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จะตองทําใหมีความชัดเจนเพ่ือจะเปนแบบอยางใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ่ืนในบางสาขา 
และไดทําการบันทึกขณะรับฟงขอเสนอแนะในการประชุมเพ่ือเสนอในชวงบายจะไดมีการประชุมหารือแนวทาง 
วิธีการปฏิบัติ รวมถึงการกําหนดเปาหมายท่ีใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนผูบริหารชุดใหม จึงคิดวาเปนโจทย ผูบริหาร
จะตองเปนผูนําและสามารถแกปญหาแบบมืออาชีพ เพราะผูบริหารตองมิใชจะตั้งรับเพียงอยางเดียว  

สุดทายนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองขอขอบพระคุณนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ท่ีเขารวมประชุม และคิดวานับจากนี้ไปจะเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดมรรคผลตอประเทศ 
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บทสรุป 
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
สรุปผลการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนําผลการ Retreat 

ไปสูการปฏิบัติ ระหวางกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน 
 
  การมาประชุมครั้งนี้ ไดรับทราบสิ่งท่ีเปนประโยชนมากมาย จึงขอสรุปประเด็นการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย สิ่งท่ีนาดีใจคือ แนวคิดของสภามหาวิทยาลัยหรือแนวขับเคลื่อนของสภามหาวิทยาลัย มีความสอดรับ
กลมกลืนกับแนวคิดของมหาวิทยาลัย และมีความชัดเจนดังท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยสรุปในตอนทายในเรื่องของ
แผนยุทธศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูเปนเรื่องท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เปนแผนท่ี
ดําเนินการถูกทาง โดยเฉพาะเรื่อง 

1. หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยไดพัฒนาปรับปรุงภายใตสมรรถนะ อาจจะมิไดสํารวจหรือทําเหมือนกับ
ท่ีมีสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในแตละหลักสูตรจะกําหนดสมรรถนะ และเชื่อวาจากนี้ตอไปประมาณ 2 ป 
มหาวิทยาลัยจะมีความชํานาญมากข้ึน และมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรหรือสอบเทียบสมรรถนะในทุกสาขาวิชา 

2. การเรียนการสอนเนนปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยไดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน โดยทํา 
Work Shop กับประธานสาขาวิชาหรืออาจารยแตละคณะใหมีความรูดาน CDIO ครอบคลุมไปถึง TQF ท่ีสามารถ
เชื่อมกันไดทุกคณะ  

3. ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทุกขาสาขา จะตองมีความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเฉพาะหลักสูตร 
โดยใหอาจารยและนักศึกษาไปฝงตัวในสถานประกอบการ ใหแตละสาขาวิชาไปพิจารณารูปแบบการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาหรือรูปแบบ WiL  

4. Project ของนักศึกษาจะตองมาจากสิ่งท่ีภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน และมีการทํา Project 
ขามสาขาวิชา และสุดทายจะเปนงานวิจัยที่มีประโยชนกลับไปใชในภาคอุตสาหกรรม สําหรับสมรรถนะทั่วไป
สภามหาวิทยาลัยก็ใหความเห็นชอบ แสดงวาเปนยุทธศาสตรท่ีเชื่อมโยงกันมาแตตนทุกเรื่อง เปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับ
ขีดความสามารถของคณบดีท่ีจะนําไปบริหารจัดการเรียนการสอน และข้ึนอยูกับตัวนักศึกษา 

5. งานวิจัยและนวัตกรรม คิดวาจํานวนงานวิจัย หรือการนํางานวิจัยไปใชมีทิศทางดีข้ึน และ
สามารถทําผลงานทางวิชาการได รวมถึงการทํางานวิจัยไปแขงขันในระดับชาติ คณบดีจะตองใชศักยภาพเขาไปทํา
ใหเกิดการบริหารท่ีกาวหนา 

 
แนวความคิดหลากหลายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สามารถมาใชประโยชนได

ในมุมมองท่ีหลากหลายท่ีมีความสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เม่ือทราบถึง MIT แลว ก็จะตองทราบ
วิธีการผลิต แนวทางการผลิตบัณฑิตในแตละสาขา รวมถึงโจทยงานวิจัยท่ีจะผลักดัน SME และชุมชน จะทําใหทราบถึง
การผลักดันหลักสูตรท่ีทันสมัยและตอบสนองนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัยจะตองทบทวนสาขาวิชาเดิมและ
จะปรับปรุงหลักสูตรใหสะทอนในแตละเรื่องท่ีกอใหเกิดประโยชน 
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ในฐานะอธิการบดี ใหความเคารพเพ่ือนรวมงานทุกทาน และในท่ีประชุมขอใหใชคําพูดท่ีเหมาะสม 

และขอใหทํางานมากกวาพูด เพ่ือใหตัวเองหายสงสัย จึงขอเชิญทานผูบริหารเสนอประเด็นท่ีไดรับฟงแลวเกิดประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย 
 
ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย (พลอากาศเอก ภคชาติ  กฤษณะพันธุ) 
  
  เม่ือเริ่มเปดเทอม ขอแสดงความเห็นใจตอความเหน็ดเหนื่อยของคณบดี รองคณบดี และ
ผูอํานวยการทุกทาน มีเรื่องที่ขอเปดใจพูดคุยหลายเรื่อง และขอใหรับฟงซึ่งกันและกัน เริ่มจากภายในคณะ 
มีหลายคณะท่ีสนใจการเมืองในคณะ ขาดการใสใจในภาระงานท่ีรองคณบดีมอบหมายใหรับผิดชอบ มิไดมองถึง
ความกาวหนาในหนาที่การงาน จึงขอใหอาจารยทุกทานใสใจกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะเรื่อง
การเรียนการสอน การวิจัย จากการประชุมสัมมนาจะทราบถึงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands – on) อาจารยจะตองควบคุมดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด เพ่ือใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ท่ีเกิดปญหา 
และรวมถึงคณบดีท่ีไดมอบหมายงานตอรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา ขอใหติดตามผลงาน
ใหเกิดขึ้นดวย โดยเฉพาะเรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหนโยบายตอมหาวิทยาลัย รวมถึง
เรื่องบางเรื่องท่ีเปนเรื่องใหญและสําคัญ เม่ือมอบหมายงานแลวตองติดตามใหเกิดผลสําเร็จดวย 
 
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ)   
 

การแกปญหาการตอบโจทย 
1. การนําโจทยมาดําเนินการ จะตองไดจากผูประกอบการมาตั้งเปนโจทย โดยเชิญผูประกอบการ

หรือศิษยเกาท่ีอยูภาคอุตสาหกรรมมาเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย เพราะตองการใหมีชองทางการตอบโจทย 
2. สิ่งท่ีอาจจะตองนํารองบางสาขาเดิม อาจเริ่มจากสายชางของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เพราะในอนาคตจํานวนครูสายชางจะมีนอยลง 
3. สิ่งท่ีอาจจะตอบโจทยคณะวิศวกรรมศาสตร 4 ป หลักสูตรในบางสาขาตองระบุ โดยอาจนํารอง

โดยทํารวมกับโรงงานอุตสาหกรรม และเพ่ิมชั่วโมงการสอนปฏิบัติเพ่ือใหอาจารยสอนปฏิบัติมี Intensive และรับผิดชอบ 
หลักสูตรใดท่ีเปดขามองครวมไดใหสอนรวมกันรวมกันได เพราะนโยบายจากผูบริหารไดถูกปรับกระบวนการแลว 
ในสวนนี้นาจะตอบโจทยบางสวนในจุดท่ีภาคอุตสาหกรรมขาดคน จึงตองการท่ีจะเห็นหลายสาขาท่ีใหรวมมือกับ
สถานประกอบการ ซ่ึงคณบดีมีความสามารถที่ทําได และทําแบบเขมขนเชิงรุก ขอใหปรับกระบวนการสอน 
ทราบจากรองอธิการบดี (ดร.วิชัย  พยัคฆโส) ในเรื่องการนําเงินงบประมาณยุทธศาสตรใชในการฝกอบรมการเรียน
การสอน คิดวาระเบียบหลายฉบับสามารถปรับแกไขและทําได โดยเฉพาะระบบการเงินใหยืดหยุน 

 
สําหรับเรื่องหอพัก จะทําการขยายเปดใหเชา และเรื่องการเสนอผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงรองศาสตราจารย 3 ราย และไมผาน 3 ราย ใหกลับไปทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ 
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รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย  ผิวสอาด) 
 

เรียนอธิการบดีและทานผูบริหารทุกทาน จากท่ีประชุม Retreat ครั้งนี้ไดขอสรุปและไดแนวทาง
ในการท่ีจะจัดทําหลักสูตรโดยทราบเปาหมายแลว ขอเรียนในเรื่องของเวลาข้ันตอนในการท่ีเราจะปรับปรุงหลักสูตร 
เริ่มจากหลักสูตร 51 + 8 หลักสูตร ท่ีจะตองทําใหเสร็จในปนี้ เพราะวาเหลือระยะเวลาอีกไมนาน ท่ีตองใหหลักสูตรนี้
เสร็จกอนท่ีจะสงไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดวย ยังเหลือคางอยูมากพอสมควร ตอนนี้ผานไปได 
20 หลักสูตร จาก 51 หลักสูตร ยังเหลืออีก 31 หลักสูตร สําหรับแนวทางในการจัดทําหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands – on) จะยังมีความสับสนกันอยูบาง แตในการประชุมครั้งนี้ไดแนวคิดแลวในแตละสาขา อีกสวนหนึ่ง
ก็มีคูมือในการจัดทําหลักสูตรอยูแลว ในทุกคณะทางผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  แยมเผื่อน) 
ไดกลั่นกรอง (Screen) ในเรื่องนี้เพ่ือสงใหทุกคณะเพ่ือดําเนินการ อีกสวนหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะตองใสไปในเรื่อง
ของหลักสูตร รวมทั้งสอดคลองกับที่มา Retreat ในครั้งนี้ คือในเรื่องของปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
ถาเปรียบเทียบกับหลักสูตรเกาแลว จะตองชี้ชัดใหเห็นวาจากหลักสูตรที่เราทํามาในป 53 มาถึง ป 58 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีจะปอนใหกับเด็กและผลิตออกมาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติมีความแตกตางกันอยางไร 

ในสวนเรื่องของงานวิจัย ในป 2558 ยังตองกลั่นกรอง (Screen) เล็กนอย จํานวนเงินพอ ๆ กัน 
50:50 ระหวางถายทอดกับองคความรู ควรจะตองสอดคลองกันท้ังจํานวนเงินและจํานวนโครงการ ตรงนี้ก็ตองมา
กลั่นกรอง (Screen) กันอีกครั้ง และหารือในกรรมการยุทธศาสตร ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
เรื่องท่ีจะปรึกษาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโควตา ท่ีประชุมปรึกษากันแลวก็ใหไปปรับปรุงรูปแบบในการใหโควตา
หมดเขตวันท่ี 15 สิงหาคม 2557  ถารวบรวมไดแลวจะมารายงานและมีความกังวลเรื่องรับตรง คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ประกาศออกมาไมใหรับตรง วันท่ีประกาศก็มี Web รับตรงหลาย ๆ มหาวิทยาลัยอยูระหวาง
การตัดสินใจ จะตองมาเตรียมการวางแผนตรงนี้ แตตอนนี้ประกาศรับตรงเกือบทุกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ก็เพ่ิมโควตา โควตาอาจจะตองมาปรึกษากันอีกครั้ง สวนหนึ่งพรุงนี้เปดเทอมแลว กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ตาง ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 3 อาจจะยัง
ไมพรอมแตวาอยางไรก็ตาม ตอนนี้มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกใหสามารถท่ีจะกรอกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 3 Online ไดแลว มีระบบอินเตอรเน็ตท่ีผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย
ไพบูลย  แยมเผื่อน) กระจายไปในหลาย ๆ คณะท่ีจะอธิบายใหกับอาจารยไดทําความเขาใจในการกรอก ก็พบวา
มีความสะดวกสบายมากข้ึนมาก คณะใดท่ียังไมเขาใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 
ก็ใหติดตอมาท่ีฝายวิชาการและวิจัยและผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  แยมเผื่อน ไดก็จะชวยในสวนนี้ สําหรับเรื่อง
ตําแหนงทางวิชาการนั้น การเขาสูตําแหนงทางวิชาการคงจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติ 
ทางรองอธิการบดี (ดร.วิชัย  พยัคฆโส) คงจะใหรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 

ผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์  ลอธรรมจักร)  
 

ขออนุญาตเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเสริมรองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย  ผิวสอาด) 
จะไดเปนเรื่องเดียวกัน เรื่องเก่ียวกับหลักสูตรถือโอกาสท่ีทานคณบดีทุกคณะอยูท่ีนี่จะไดทําความชัดเจนในประเด็น 
Concept ของผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  แยมเผื่อน) กับผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์  ลอธรรมจักร) 
ไมเหมือนกัน ขอเรียนวาเหมือนกัน เพียงแตวาผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  แยมเผื่อน) บอกวา
สมรรถนะนั้นมองภาพรวม ๆ เอาไวเฉย ๆ แตของผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์  ลอธรรมจักร) ระบุวาควรจะเปนรายป 
แลวถาเปนวิชาปฏิบัติควรจะมีความชัดเจนในแตละรายวิชา เหตุผลท่ีเปนอยางนี้ เพราะวามันจะตองมีการสอบ
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สมรรถนะทุกป  ในหลักสูตรจะมีสมรรถนะชัดเจน เปนรายปชัดเจน จึงขออนุญาตเรียนคณบดีทุกทานวาเหมือนกัน
ทุกอยาง เพียงแตวาขออนุญาตยึดของผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์  ลอธรรมจักร) กอน ยกเวนผูชวยอธิการบดี 
(ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  แยมเผื่อน) จะชี้แจงอีกเรื่องหนึ่ง เพราะวาจะตองมีการวัด ภาพรวมเฉย ๆ ซ่ึงวัดไมได  
คือประการที่ 1 ประการที่ 2 เรื่องการสอบตรงตองขออนุญาตเรียนที่ประชุมแหงนี้ รวมทั้งอธิการบดีดวย 
ในครั้งหนึ่งที่ทางเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ทําวิจัยมากอนหนานี้ ไดขอขอมูลไป ผูชวยอธิการบดี 
(ดร.วิสิทธิ์  ลอธรรมจักร) ไดเรียนชี้แจงทางเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ไปวาการรับตรงนั้นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นมีขอแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน คือ 

1. นักศึกษาสวนหนึ่งเรามาจากปรับเทียบก็คือตองมาจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) อยางไรก็รับตรงอยูแลว 

2. นักศึกษาท่ีรับเขามา 4 ป มหาวิทยาลัยมีสวนหนึ่งมาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ซ่ึงเขาไมสามารถเขาสูเขาสูกระบวน Admission ตาง ๆ ได  

 
สุดทายมหาวิทยาลัยก็รับตรงอยูดี ในสวนของมหาวิทยาลัยไดชี้แจงไประดับหนึ่งวามีโครงสราง

ท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยท่ัว ๆ ไป ในสวนการรับตรงมหาวิทยาลัยก็มี ในสวนที่รับรวมสวนกลางมหาวิทยาลัย
ก็ยังมีอยู  
 
รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย  ผิวสอาด)  
 

ผมเรียนรับตรง ในท่ีนี้หมายถึงวารับตรงจะแตสอบพรอมกันทั้งประเทศที่เสนอมาไมได
หมายความวารับตรงมหาวิทยาลัยเหมือนเดิม แตวันสอบจะมาสอบวันเดียวกันนี่คือแนวคิดท่ีเสนอมา ถาเปน
อยางนั้น เด็กก็จะแบงทันที คือถารับตรงแบบเกา แตละมหาวิทยาลัยเริ่มตอบรับยังไมเริ่มเรียนเลย เด็กก็จะแหไป
สอบกัน เด็กแตละคนท่ีสอบได จะสอบไดหลายท่ีสําหรับเด็กเกง สิ่งท่ีเราพบก็คือของเราเด็กเกง สอบไดและไปกันเด็ก
ท่ีปานกลางออกไป แตพอถึงเวลาก็ไมมารายงานตัว ไดอันนี้เปนสาเหตุ ทําไมมหาวิทยาลัยจึงเรียกรอบ 2 และ 3 
ในระดับประเทศใหปรับใหสอบรับตรงพรอมกัน ดูเหมือนจะไมมีใครฟง  

 
ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  แยมเผ่ือน) 

 
ประเด็นในเรื่องสมรรถนะ คณะบางคณะก็มีความกังวลในการท่ีจะเขียนสมรรถนะในภาพ

ของรายวิชาจะไมเสร็จ จึงมองภาพวาสมรรถนะรวม อยางเชน การออกไปฝกประสบการณ ซ่ึงเรามี pre สหกิจกับ
ตัวสหกิจ เราอาจจะเอา 2 รายวิชา วาไดสมรรถนะตรงนี้ อาจจะรวมเปน Group ตอนนี้เรามีสมรรถนะกวาง ๆ 
อยู 2 ระดับ ก็คือสมรรถนะท่ัว ๆ ไป ซ่ึงทางสวนกลางมหาวิทยาลัยจะสรางใหเพราะวาจะมี Soft Skill ตาง ๆ รวมอยู 
ไดเขียนแลว ซ่ึงผูท่ีรับผิดชอบก็สงมาแลว แตก็จะรวบรวมและเราจะปรับคําพูดใหไดระดับและสงใหคณะไปใสเพ่ิม
ในหลักสูตร สวนคณะก็สรางสมรรถนะทางวิชาชีพของคณะเองตรงสวนนี้ใหละเอียดถึงรายวิชาหรือจะเปนในภาพ
ของรายป หรือในภาพของกลุมรายวิชา สมรรถนะใหญมีรายวิชาท่ีจะ Support เหลานี้ได ในสวนนี้จะไดทํางานไมลําบาก 
ถาเปนสมรรถนะจริง ๆ จะตองลงลึกถึงรายวิชา แตอาจจะเปน Version 4 ปขางหนา 5 ปขางหนา ที่จะทําให
ละเอียดลงไป ตอนนี้หลักสูตรแตละหลักสูตรสมรรถนะท่ีเสนอมาในกรอบของหลักสูตรก็เห็นแลวในภาพรวม 
ก็พอใชได เพียงแตนําไปปรับคําพูดเล็กนอย จึงขอเสนอเพ่ิมตอผูบริหารอาจจะปรับลงไปใชไดในสวนนี้ และขอเสริม
อธิการบดี ก็คือ สถานประกอบการ ตองการใหคณบดีลงไประบุท่ีรายสาขาวาอาจจะใหหนึ่งสาขาหาสถานประกอบการ
ท่ีมี Model หลัก ๆ 1 สถานประกอบการ ถาศักยภาพไหนสูงกวาก็อาจจะเปน 2-3 สถานประกอบการและปตอไป
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ก็จะหาเพ่ิม เพ่ือจะ ไดลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางคณะกับสถานประกอบการและทําใหเปนจริงในเรื่อง
ฝงตัว เรื่องวิจัย เรื่อง Project เรื่องสหกิจศึกษา เรื่องการไปทํางาน เม่ือนักศึกษาไปฝกสหกิจศึกษา หรือวาพัฒนา
หลักสูตรก็ไดขอมูลสถานประกอบการ เม่ือศิษยเกาลงไปอยูตรงนี้ ยึด Model หลัก ๆ จะไดไมสับสนปะปนกัน 
และก็หาเพิ่มขึ้น ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น และเพื่อขจัดเรื่องนักศึกษา Assign Project ไมตรงกับที่ไปสหกิจศึกษา 
เพราะฉะนั้นจึงตองหา Model หลัก ๆ ในชวงตน ๆ อาจจะไดเพียง 1 อุตสาหกรรม อีกเรื่องหนึ่งท่ีจะเสริมในเรื่อง
ของการท่ีจะทํางบประมาณในคราวหนา เทาท่ีเห็นในงบรายไดเห็นชัดเจนวา บางคณะเสนอกิจกรรมหรือโครงการ
ไมตอบสนองในยุทธศาสตร บางคณะมิไดมองยุทธศาสตรเรงดวน คือเหมือนกับวานํางบประมาณท่ีไดทําไวเดิมมา
ปรับเพียงเล็กนอย และบางครั้งอาจจะเปนการเรงดวน จึงคิดวาจะไดตรงเปาหมายนํายุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร
เปนหลักกอนแลวทุกกิจกรรมไมวาจะเปนการพัฒนานักศึกษากิจกรรมใดท่ีสวนกลางบังคับ ตองจัดสรรเงินงบประมาณ
ลงไปใหไดชัดเจนเพ่ือใหสนองตอบ อีกจุดท่ีตองมอง ก็คือในการทํางบประมาณในสวนนั้น ตองสนองตอบกับการประเมิน
ท่ีผานมาวา KPI ตัวไหนท่ีต่ํา ก็ทํากิจกรรมนั้นอยางเต็มท่ี เพ่ือสนองตอบใหคะแนนในจุดนั้นเพ่ิมข้ึนมา จึงมองวา
ตรงนี้จะไปได  

 

รองอธิการบดี (นายวิรัช  โหตระไวยศยะ) 
   

การรับนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
1. โครงการสมุดรายงาน Student Activity นักศึกษาใหมบางสวนยังมิไดเขารวมกิจกรรม  

จะตองรอตรวจสอบกับรองคณบดีอีกรอบหนึ่ง 
2. การรับนองใหม ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมที่มีรุนพ่ี

ท่ีเขาใจ  และคณะทุกคณะใหความเอาใจใสอยางจริงจัง 
3. การตักบาตรทุนการศึกษาในวันท่ี 15 กันยายน 2557 ไดเชิญบุคคลภายนอกเขารวมพิธี ในปนี้

สงผลกระทบมากในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ และทุนกูยืมเพ่ือการศึกษายังมีปญหาอยู 
4. มหาวิทยาลัยจัดพิธีวันไหวครู ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 ในปนี้มีคณาจารยเขารวมพิธีจํานวนมาก 
5. การจัดกิจกรรมไดประชุมกับกองพัฒนานักศึกษาในเรื่องการจัดกิจกรรม ใหจัดกิจกรรม

อยางประหยัด และตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
สําหรับเรื่องสมุด Activity Transcripts ขณะนี้กิจกรรมเริ่มแลวและไดประสานกับกองพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาตองเขากระบวนการ กระบวนการมี Record มีนักศึกษา 1,300 เขารวม 1,200 หายไป 100 คน ท่ีหายไป
เราจะได Recheck กัน วันรุงข้ึนขอใหคณบดีชวยกําชับนักศึกษาใหทราบชัดเจน มหาวิทยาลัยจะใชระบบ Online 
หากผูบริหารสนใจสามารถถามกับคณบดีโดยตรง หนวยงานใดจะนํางบประมาณมาทั้งจํานวนที่ตั้งอยูแลว 
ปนี้กระทบมากเพราะในสวนที่ขอไป เพราะกองพัฒนานักศึกษาทํางานคอนขางดี มีอาจารยมากที่สุด รวมทั้ง
บายศรีสูขวัญ ขอเรียนเชิญ อีกครั้ง  

 

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรี ดร.สุทธิพร  บุญสง) 
 

ในฐานะคณบดีมีความเชื่อวา 
เรื่องท่ี 1 ครูตองปรับการสอน ถายังสอนไมตรงโจทยท่ีจะสอบ TOEIC ซ่ึงสอบท้ัง 4 ทักษะ ซ่ึงไดเคย

นําเสนอแลวท่ีชะอํา ตองฝกใหนักศึกษาเรียนรูครบถวนท้ัง 4 ทักษะ  
เรื่องท่ี 2 การวิจัย ยังพบวาอาจารยไดทําไดเพียง 20% หัวขอวิจัย ของท้ังมหาวิทยาลัย ท้ังท่ี

ไดตรวจสอบมาเปนอัตราเดียวกันเกือบทุกคณะ ยังไมนาพอใจขอย้ําวาขอใหปรับการดําเนินงานเก่ียวกับการเงิน 
โดยเฉพาะหนวยตรวยสอบภายใน ถาเปนไปไดอยามาตรวจมากมาย และหัวของานจะเพ่ิมสูงข้ึน หนวยตรวจสอบ
อยายุงกับนักวิจัยมาก  
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เรื่องท่ี 3 การเสนอผลงานเพ่ือขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ก็เชนเดียวกันไดนําเสนอในท่ีประชุม บางครั้งอาจจะตองเปลี่ยนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ถาเจาหนาที่ไมรูหลักการ
ท่ีแทจริงและก็ใหขอเสนอแนะการเขียนของอาจารยแบบคลาดเคลื่อน หรือใหคําแนะนําผูทรงคุณวุฒิท่ีจะมาเลือก 
Leader จึงไมมีผูประสงคที่จะขอสอนดีกวาอยางไรก็ไดเงินเทากันกับคารองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 
ถาตองการใหผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยมาก ๆ คิดวากองบริหารงานบุคคลอาจจะตองดูแลตรงจุดนี้
ท้ังกระบวนการ ยินดีจะเขาไปเปนผูชวย ถาตองการใหชวยตรวจสอบดูแลดานการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใหตรง Leader  

สิ่งท่ีไดรับในวันนี้ สิ่งแรกควรจะคิด หลักสูตรท่ีมีอยูของคณะครุศาสตร ประกาศรับ 3 รอบยังไมเต็ม 
สวนท่ีตองการทําคือ เรื่องอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จากการอานระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได และหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก แตตอนนี้ 
มหาวิทยาลัยนอรทเทิรนกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีทําไปกอนแลว เรื ่องหลักสูตรที่จะพัฒนาใหมในเรื ่องของ 
Hands – on/Soft Skill ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไปแลวไมรับผิดชอบ คุณลักษณะ คุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม Domain ท่ี 1 เม่ือเสนอโครงการใดทุจริตไป 50% แตในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ยังหายากมากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ปญหาเรื่องความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยคณะกรรมการคณะเสนอ 10 รายชื่อใครเพราะกรรมการคณะจะทราบดีวาทานใดสมควรจะอาน  

 เรื่องท่ี 4 เรื่องโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
ควรมอบอํานาจแกผูอํานวยการ เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียน ซ่ึงขณะนี้มีขอรองเรียนจากผูปกครองจํานวนมาก และ
ขาดความนาเชื่อถือ  

 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวกร  อางทอง)  
 
  ขอนําเสนอแนวทางแกไขในการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร 
  ในเรื่องการทํา Central Lab เปนนโยบายท่ีดีสามารถประหยัดคาใชจาย แตมีปญหาท่ีเกิดจากคน  
จึงควรละลายพฤติกรรมเพื่อใหทุกคณะไดใชหองปฏิบัติการ ครุภัณฑ รวมกัน และมอบนโยบายใหแตละคณะ
ชวยรับผิดชอบในเรื่องคาซอม หรือมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณสวนกลางเปนคาซอมบํารุง 
  สําหรับการจัดหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร หากจําเปนตองลงทุนเรื่องเครื่องมือในหองปฏิบัติการ 
ขอใหคํานึงถึงจุดคุมทุน  จึงควรทําการวิเคราะหกอนลงทุน และเรื่องการจัดทําหลักสูตร 2 ป คณะวิศวกรรมศาสตร
มีสภาวิชาการควบคุม และไมรับรองหลักสูตร และบางรายวิชาจางอาจารยพิเศษมาสอนแทนอาจารยประจําจะจาง
เปนรายหัวขอไมได ตองจางท้ังรายวิชา จึงทําใหอาจารยในคณะมิไดพัฒนาการสอน และไมสามารถเบิกจายคาตอบแทน
คาสอนพิเศษได เพราะไมระเบียบใหเบิกจาย และในเรื่องของการนําเสนอผลงานทางวิชาการเขาสูตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย สภามหาวิทยาลัยตองปรับการอนุมัติ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
โดยใหคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอรายชื่อผูอานผลงาน พรอมท้ังปรับระเบียบวิธีการปฏิบัติการเสนอขอผลงาน
ทางวิชาการ  จึงขอเรียนฝายบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี (ดร.วิชัย  พยัคฆโส) ใหหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
  

ในความเปนจริงผูขอผลงานทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย จะมีรายไดดีกวา
การสอนเปนเรื่องท่ีทราบกันอยูแลว 10 กวาป อาจจะไมมีเวลาเขียนแผนการสอน หรืออาจจะเขาไปชวย เห็นดวย
กับอีกเรื่อง List  จะตองมี ใหมาถูกทาง  ในเชิงการบริหารจัดการจะตองจัดการในเรื่องการขอผลงานทางวิชาการ 
มีหลายเรื่องท่ีนาสนใจในแตละจุดไดจดบันทึกไวแลว เรื่องคาสอนอาจารยพิเศษเรื่องนี้ตองนี้เปนสิ่งท่ีตองไปหา
วิธีการทําใหเกิดความชัดเจน สวนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย อาจารยตื่นตัวอยูแลว เพราะเปนรายไดหลัก 
รองศาสตราจารย มีรายได  20,000 บาท  ภาคพิเศษ ตอนปริญญาโท ปริญญาเอก ไมมีใครสมัคร อีกเรื่องหนึ่ง
เปนเรื่องภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยไดแจก User ไปแลว คณบดีทราบหรือไมจะไดไปกระจายใหอาจารยทราบ 
เพ่ือไปสอนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และ ปท่ี 2 ในชั่วโมงเรียน และมหาวิทยาลัยมีชองทางไกลผานดาวเทียมชอง 15 
UBC ชอง 200 ขอบคุณครับ  

 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยธนา เหมวงษา) 
 

เรียนทานอธิการบดี และผูบริหารทุกทาน จากท่ีไดรับฟงท้ังชวงเชาและชวงบาย ในเวลาชวงเชา
นําเสนอวาประเทศไทยจะออก MIT ไดอยางไร หาวิธีการออกก็มุงไปท่ีเรื่องของหลักสูตร เรื่องของการศึกษา 
เพ่ือท่ีจะผลิตกําลังคนออกไป พอชวงบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงควรสรุปวิธีการท่ีจะออกจาก
กับดับประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) เหมือนประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง ไมสามารถ 
ท่ีจะกาวพนจากกับดักตรงนี้ได สังเกตวามักจะพูดกันเรื่องรายได แตตรงนี้คิดวาเปน Topic ท่ีนาสนใจ ท้ัง 2 เรื่อง 
คิดวาตรงจุดนี้ถาผูบริหารไดรวมกันสรุปเปน Concept เปนหัวขอท่ีชัดเจน แลวก็กระจายใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท้ังหมดไดรับทราบ เชื่อวาในจุดนี้จะมีเปาหมายเดียวกัน เพราะในขณะนี้ผูบริหารท้ังหมดท่ีไดมาฟง 
ไดกําไรมาก เพราะฟงแลวจะเห็นภาพคอนขางชัดเจน แตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญไมทราบ MIT คืออะไร 
จึงขอเสนอแนวทางมีวิธีการท่ีจะใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทราบเพ่ือจะไดไปสูเปาหมายเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
                    1. บันทึกเทปการบรรยายของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร. นักสิทธ  คูวัฒนาชัย 
และ ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน  จัดสงไปยังทุกคณะและหนวยงานใหผูบริหารแตละหนวยงานหาวิธีการทําใหบุคลากร
ภายในหนวยงานไดรับทราบ 

2. ในภาพสไลดท่ีเปนรูปสามเหลี่ยม และแผนผัง MIT ท่ีวางยุทธศาสตร 4 หัวขอ มหาวิทยาลัย
จะผลักดันสวนไหน ควรแจงใหบุคลากรมหาวิทยาลัยรับทราบ  

 
ผูชวยอธิการบดี (รองศาสตราจารยสุจิระ  ขอจิตตเมตต) 
 

ผมขออนุญาตนําเรียนท่ีประชุมในสวนของคณบดีสุทธิพร  บุญสง ท่ีอางอิงถึงเก่ียวกับผลงานท่ีสง 
2 ครั้งท่ีไมผาน ขอใหอาจารยอยาหมดกําลังใจเพราะสิ่งท่ีเกิดข้ึน เชื่อม่ันวามหาวิทยาลัยก็พยายามเต็มท่ี ขอเรียน
ใหเขาใจตรงกัน สิ่งท่ีของผมท่ีไมผานจาก Reader 3 รายแตก็มี 1 รายใหกําลังใจวาผลงานเปนท่ีประจักษชัดเจน 
วันนี้มาท่ีนี่ก็ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ทานชุมพล  พรประภา โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และ ขอบคุณรองวิชาการทุกทาน
ใหกําลังใจและใหกลับไปทําตอ แตคิดวาคงจะยุติเพียงเทานี้ เพราะวามีคาใชจายจํานวนมาก 2 ครั้งที่เกิดขึ้น
ในตําแหนงศาสตราจารย ผลงานชิ้นนี้ในเชิงพาณิชยสามารถประหยัดเงินใหกับประเทศไทยในปนี้ 46 ลาน และ
ขณะกําลังอยูท่ีตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 26 ลาน ถาเปนประเทศเยอรมันเขาให ศาสตราจารยเลย 
ไมตองมาดูเรื่องของตีพิมพใน TCI แตเสียใจตรงท่ีวาตีพิมพลงใน TCI ซ่ึงในกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไววา ถาดรรชนีอางอิงใน TCI  ก็ถือวาถูกตอง กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย ศาสตราจารยได ก็ตีพิมพในวารสารของวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงถูกกําหนดเปน TCI อยูในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงมี Peer Reader เปนผูอานดวยในนั้น และบอกวาไมไดอานใหคณะวิศวกรรมศาสตร
จึงเปนท่ีนาเสียใจ ขอเรียนอธิการดีวาศาสตราจารยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในวันนั้น 
บอกวาทําไมไมทําเสนอขอกําหนดเขามาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือชี้แจงใหชัดเจนวาสิ่งท่ีทําเปนผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน
เชิงพาณิชยไดจริง ไดสงเรื่องชุดกูเก็บกับระเบิดที่ใชในภาคใต 76 ชุด เปนผลงานกองทัพนําไปใชประโยชน 
ถาฟองศาลปกครอง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับตัวองคกร คือมหาวิทยาลัย ก็ไมตองการทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ 
แตขออนุญาตเรียนวาท้ังหมด วันนี้ดีใจท่ีผูทรงคุณวุฒิไดเห็นความสําคัญ และนายกสภามหาวิทยาลัยจะไปแกไข
ในทําเนียบผูอาน Reader ในจุดนั้นใหม เพราะในสมัยท่ีเสนอเรื่องขอกําหนดตําแหนง รองวิชาการบอกใหเสนอ 
5 ราย จึงเสนอผูเชี่ยวชาญท่ีเปนศาสตราจารยสายยุทธภัณฑทางทหารท้ังหมด  แตเนื่องจากวาไมมีชื่อในบัญชีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ไมสามารถใหอานได จึงตองอาศัยสายผูเทียบเคียงมาอาน 
จึงเกิดปญหาสายวิชาการ และอธิการบดี รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด) รองอธิการบดี 
(ดร.วิชัย  พยัคฆโส) ใหความสําคัญในเรื่องนี้ จึงคิดวาผลสัมฤทธิ์จะเกิดข้ึน  โดยจะเปนตัวนํารองใหกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนไดไประโยชนดวย ในการมาพบกันในครั้งนี้ทุกทานก็ใหความสําคัญในเรื่องของหลักสูตร เรื่องของ
สวัสดิภาพของบุคลากร แตสิ่งท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งคือสวัสดิภาพของนักศึกษา ซ่ึงรองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวยศยะ) 
กับผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา (ผูชวยศาสตราจารยสมพงศ  อังศุภโชติ) ไดพยายามดําเนินการตามนโยบายของ
อธิการบดีท่ีไดมอบหมายงาน  ในฐานะท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา จึงขอเสนอเรื่องยาเสพติด 
ขออนุญาตเรียนอธิการบดี เรียนในท่ีประชุมแหงนี้ การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ไดยกเรื่องสถานการณ
ของยาเสพติดในพ้ืนท่ี ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งอยู ขอเรียนวา อยูในพ้ืนท่ีของกลุมพ้ืนท่ีเสี่ยง
และเฝาระวังอันดับหนึ่ง ธัญบุรี คลองหลวง ลําลูกกา เพราะเปนท่ีพักและผลิตดวยขอมูลนี้มาจากกองปราบปราม
ยาเสพติดภาค 1 ดังนั้นจะเห็นวาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มาชวยมหาวิทยาลัยไดอยางมากขณะนี้ 
ตรงนี้จะนํามาซ่ึงความลําบากกับคณาจารยกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ใน 10 คณะกับ 1 วิทยาลัยหรือไม ดังนั้น
ในสวนนี้ขออนุญาตเรียนผูบริหาร คณบดี ตองมอบหมายใหรองคณบดีดานกิจการนักศึกษาเอาใจใสดูแลในสวนนี้ 
และโครงการท่ีทําไปแลวเปนโครงการท่ีดี ก็คือโครงการการตรวจสิ่งเสพติดในแตละภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง 
จะเห็นวาในสวนนี้ ขณะนี้อําเภอไดประสานยังโรงพยาบาลคลองหลวง โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลธัญรัตน
เรียบรอยแลว ถาพบสงรายชื่อโดยใหรองอธิการบดี (นายวิรัช  โหตระไวศยะ) หรือคณบดีสงตรงก็ไดเพ่ือจะได
รวดเร็วข้ึนไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาล  และสงตอศูนยการบําบัดและมีหนังสือรองรับนักศึกษาใหนักศึกษา
กลับมาเรียนได อีกสวนหนึ่ง อธิการบดีพูดเรื่องหอพัก ขณะท่ีตองรอในสวนของหอพักท่ีจะรองรับนักศึกษา เพราะฉะนั้น
จะเห็นวาในสวนนี้ การสรางเครือขายหอพักนักศึกษาเอกชน ซ่ึงวันนี้ผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์  ลอธรรมจักร) 
แจงวามีนักศึกษาทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีเปนครูจากวิทยาลัยของประเทศกัมพูชา
ท่ีมหาวิทยาลัย Support ถวายทุนใหกับพระองคทาน มาท่ีมหาวิทยาลัยแลวแตยังไมมีท่ีพัก จึงไดประสานไปยัง
หอพักเอกชนไดรับความอนุเคราะหจากคุณศุภวรรณ คือ โฟรบี ซ่ึงตอนนี้รับนักศึกษาภาคใตไปอยูแลว 6 คน ใหอยูฟรี 
พรุงนี้ใหมหาวิทยาลัยสงเขาไปอีก นักศึกษา จากประเทศกัมพูชา 2 คนก็อยูฟรี จึงคิดวาการสรางเครือขายหอพักเอกชน
เปนสิ่งสําคัญและขอเรียนอธิการบดี รองอธิการบดี (นายวิรัช  โหตระไวศยะ) ขอใหมีการนัดประชุมภาคการศึกษา
อยางนอย 1 ครั้งเปนประจํา เพราะตอนนี้ขาดชวงหายไปเพ่ือรับทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนปญหาอุปสรรค ในสวนถัดมา
เรื่องของปญหาการเก็บขยะท่ีเกิดข้ึน เม่ือปท่ีผานมาผูอํานวยการกองกลาง (ผูชวยศาสตราจารยนที  ภูรอด) ใชระบบ
ของการจางเหมาเก็บขยะในมหาวิทยาลัย ในสวนท่ีเกิดปญหาข้ึนผูอํานวยการกองกลาง (ผูชวยศาสตราจารยนที ภูรอด) 
ก็ใชวิธีการประสานกับในสวนของเทศบาล 2 สวน เทศบาลธัญบุรี เทศบาลตําบลคลองหก ใหมาจัดเก็บขยะ
โดยแบงโซนพ้ืนท่ี ในเขตความรับผิดชอบโดยไมเหลื่อมกันระหวาง 2 เขต ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือนายกเทศมนตรีคลองหก
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แจงวารถมีไมพอ เรื่องการยายทะเบียนบานมาอยูในพ้ืนท่ีเปนประชากรแฝง เพ่ือใหสาธารณสุขไดรายหัว ตํารวจไดรายหัว
ซ่ึงจะเอากําลังตํารวจมาดูแลประชากรไดมากข้ึน องคการบริหารสวนทองถ่ินก็จะไดงบการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ 
ไดมากข้ึน มี 4 เรื่องดวยกันท่ีผมนําเรียนในท่ีประชุม ขอบคุณครับ  

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยรัตนฤทธิ์  จันทรรังสี) 
 
  ขอสะทอน 3 เรื่อง ตอจากผูบริหาร 

1. การสงเสริมงานวิจัย และนวัตกรรม นําไปสูการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม สิ่งท่ีนาสงเสริมควบคู
ไปดวยกันคือการสงเสริมผลงานวิจัยท่ีตอบโจทยอุตสาหกรรม อีกสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยควรสงเสริมงบประมาณ
ไปท่ีโครงการวิจัยท่ีเนนการพัฒนาหองปฏิบัติการ (Lab) และเนนการวิจัยเรื่องการประหยัดพลังงาน เพ่ือเปนผลิตภัณฑ
ของมหาวิทยาลัย 

2. การรับนักศึกษาระบบโควตา บางหลักสูตรรับ 3 รอบ จากตัวชี้วัดท่ีผานมา 5 ป พบวา มหาวิทยาลัย
ไดนักศึกษาท่ีมีความรูออนมาก มหาวิทาลัยจึงควรทําการประกาศรายชื่อสํารองควบคูไปพรอมกันเพ่ือแกปญหานักศึกษา
ใหไดตามเปาหมายในแตละหลักสูตร และเปนนักศึกษาเกงระดับหนึ่ง 

3. การจัดซ้ือระบบการเรียนการสอน การกรอกขอมูลในเรื่องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 3/4/5 ฝายบริหารดําเนินการดีแลว แตมีสิ่งท่ีเปนกังวลคือเครื่องมือ อุปกรณคอมพิวเตอร
ท่ีรองรับระบบ Online ท่ีมา Support ระบบ แตเครื่องมือเหลานี้มิไดกระจายไปตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรดู
ความจําเปนอยางนอยมีสวนกลาง 1 หลักสูตร 1 ชุด จะทําใหเกิดความลื่นไหล คลองตัว ทําใหอาจารยมีความรูสึก
ตองการกรอกขอมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) มากข้ึน 

 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย   วองไว) 
 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยท่ีเปนขอมูลกลาง การรับนักศึกษาโควตา สอบตรง 
จะเชิญผูเก่ียวของโดยตรงจากคณะมาประชุม และใหคณะเสนอชี้ขาดจํานวนท่ีตองการรับ 
  สําหรับการยื่นเรื่องของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย สงผลงานป 2551 
ป 2554 มีหนังสือแจงวาผลงานตําราไมผานการประเมินการตรวจประเมินผลงาน ผูทรงคุณวุฒิแจงวาผิด 
เจาหนาท่ีใหสงผลงานเพ่ิมอีก 1 ชิ้น ใชเวลา 2 ปกวา ขอเรียนวาไมทราบบรรทัดฐานการวัดผลงานตําราท่ีดีกับไมดี
คืออยางไร จึงขอเรียนวาจะอุทธรณ ขอบคุณครับ 

 
รองอธิการบดี (ดร.วิชัย  พยัคฆโส) 

 
สิ่งท่ีเปนโจทยปญหาจะตองแกไขท้ัง Input Process และ Output ในฐานะท่ีรับผิดชอบดูและ

เรื่องนโยบายและแผน จะดําเนินการในสิ่งท่ีผูทรงคุณวุฒิกลาวเชิงนโยบายของประเทศ นายกสภามหาวิทยาลัย
กลาวเชิงรับผิดชอบสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายมหาวิทยาลัย และอธิการบดีไดกลาวถึงวิธีท่ีจะดําเนินการตอไป 
เพ่ือใหเกิดเปนมรรคผล ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 ขอใหทําความเขาใจใหตรงกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยูใน Track 
ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) มานานแลว ขอใหอาจารยเปลี่ยนความคิดในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ
ออกไปมิใชเพียงเทานั้น ถาเปน Profession University ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล บอกใหเหลียวดู
คูมือท่ีแจกไป คิดวาหลายทานยังมิไดอาน เพราะฉะนั้น Profession University ประกอบไปดวย ธง 7 ธง (Seven Flag Ship) 
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7 เรื่อง ตองทําใหครบ ถือเปนภาระท่ีหนักของมหาวิทยาลัย ประเทศไทยติดกับดักนี้มานานแลว และอาจไมสําเร็จ
ในป พ.ศ. 2560 ก็ได จึงคิดวาเม่ือมหาวิทยาลัยยกระดับเปน Profession University แลว พอดีตรงกับยุทธศาสตร
ของชาติ เพราะมหาวิทยาลัยตองการสรางบัณฑิตเพ่ือไปสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ จึงเห็นไดวา 4 ยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยตรงกับยุทธศาสตรชาติอยูแลว จึงเรียนใหทราบวาการใหน้ําหนักแตละยุทธศาสตรมีความแตกตางกัน 

- ยุทธศาสตรท่ี 1 Hands – on  คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 40% มากท่ีสุด 
- ยุทธศาสตรท่ี 2 Research & Innovation คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 25%  
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการ  คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 20%  
- ยุทธศาสตรท่ี 4 International  คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 15%  
 
ทุกทานตองเขาใจวาน้ําหนักอยูท่ีการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัย ก็ตรงกับยุทธศาสตรชาติ 

ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณใน 4 ยุทธศาสตร จะตางกันเชนเดียวกับน้ําหนัก ดังนั้น เม่ือจัดทําโครงการตองให Impact 
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จะไดเกิด KPI 

สิ่งท่ีทุกคนคิด เม่ือกลับไปมหาวิทยาลัยขอใหผูบริหารมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบแตละยุทธศาสตร 
โดยจัดทํา Road Map ป พ.ศ. 2558 - 2559 – 2560 ปรับ Road Map หลังจากท่ีไดรับฟงแลว จากบทเรียนท่ีผานมา 
งานทุกงานตองทํากันเปนทีม จึงตองการใหผูบริหารเปน Key Person ของหนวยงานท่ีจะนําเขาไปสูยุทธศาสตรใหได 
รวมถึงยุทธศาสตรอ่ืนท่ีอธิการบดีมอบหมายดวย และคิดวาจะปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในป 2559 ได 
ถาเสร็จเดือนกันยายน จะขอปรับเดือนตุลาคม ปงบประมาณ 2558 เพราะท่ีผานมาสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความกาวหนาไดระดับหนึ่งแตยังไมเขมขน ถาเปนเรื่อง Hands – on จะเก่ียวกับ
การพัฒนานักศึกษา ผูมีสวนเก่ียวของจะตองบูรณาการรวมกัน ทุกคณะจะตองวิธีทํา Input Process และ Output 
กับสวนท่ี Impact การทํา Road Map ใหนําการพัฒนาของประเทศเพียง 50% อีก 50% คิดจากสิ่งท่ีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒินําเสนอ และตองเนนเรื่องนวัตกรรมดวย โดยจะตองคิด Road Map รวมถึงกฎ 
ระเบียบดวย และไมขัดตอกฎ ระเบียบของรัฐบาล ในเรื่องของการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ความรับผิดชอบ
ของกองบริหารงานบุคคลอยูในเรื่องของ Process ยื่นผลงานแลวภายใน 6 เดือน ตองมีคําตอบผานหรือไมผาน 
ฝายบริหารจะทําการปฏิรูปเรื่องการเสนอผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

การทํางานขอใหทุกทานชวยกันทํางานท่ีไดรีบมอบหมายดวยความรวดเร็ว การสื่อสารภายใน
หนวยงานเปนเรื่องสําคัญ การบริหารเปลี่ยนแปลงเรื่องใดตองใหคนภายในรับทราบ และทําความเขาใจ และเรื่องท่ี
เปลี่ยนแปลงมีความเปนไปได ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะพัฒนาเรื่อง Cluster และ Excellence Center งบประมาณ
ยุทธศาสตรมีประมาณ 90 ลานบาท Excellence Center ตองมีการเรียนการสอน 50% และวิจัยสวนหนึ่ง สวน Cluster 
เม่ือบูรณาการแลวจะสรางหลักสูตรใหมหรือไม ตองมีเปาหมายสอดคลองกับความตองการของประเทศ จึงใชงบยุทธศาสตร
อยางมีนัยยะสําคัญ และขอใหทุกทานเสนองานภายในกําหนดเวลา ตรงตอเวลา ตอไปแตละยุทธศาสตรจะเปน KPI 
ของหัวหนาหนวยงาน 

เรื่องสุดทาย การสรางคนเปนเรื่องของสวนกลาง แตการ Utilization เปนเรื่องของหนวยงาน 
หนวยงานจะตองสรางใหคนเกิดประสิทธิภาพ ใชคนใหคุมกับสิ่งท่ีเขามีความสามารถ การประเมินผลจะตองคิดรวมกัน 
มิใชสวนกลางกําหนด เพ่ือรักษาคนดีคนเกงไวใหได ขอบคุณครับ 
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ) 
 
  การทํางานในระยะเวลาท่ีผานมาเกือบ 1 ป มีการประชุมผูบริหาร ประชุมหารือกันทุก 3 – 4 เดือน 
มีการจดบันทึกทุกเรื่องและทําทุกเรื่อง และมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน การทํางานสวนท่ีจะตองปรับ 
ปรับในสวนของคณะตองขับเคลื่อนใหเร็ว คณะตองไปดําเนินการในรายละเอียดสวนท่ีเก่ียวของ และขอฝากเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

1. การรับนองใหม ใหการยอมรับการรับนองใหม ตองการใหเปนมิติใหมใหรับแลวมีเวลาจบ 
ตอจากนั้นมุงเขาสูระบบการเรียน ขอใหผูเก่ียวของใหการดูแลและเอาใจใส 

2. เรื่องงาน RT ในครั้งนี้เปนการครบรอบ 40 ป ขอใหทุกคณะนําผลงานท่ีดีเดนออกมาแสดงโชว
ในงานเพ่ือเปนการแสดงศักยภาพ 

3. การกํากับดูแลการบริหาร และการใสใจการบริหารตอผูบังคับบัญชา ใหหันกลับไปดูภายในคณะ
ในการบริหารงานการเรียนการสอน งานวิชาการ การบริหารงานท่ีทําใหเกิดธรรมาภิบาลใหดี ขอใหกําลังใจทุกทาน
ในการบริหารงานตองมีการติดตามถือเปนการบริหารท่ีดี การติดตามท่ีดีงานจะออกมาดี ผูบริหารท่ีดีตองมีการติดตาม 
ปลายทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตองแข็งแกรงทางวิชาการ และเชื่อวาผูบริหารทุกทานไดชื่นชม
กับหนาท่ีและผลงานท่ีดีเดน เห็นสิ่งใดเปนปญหาไดเขาไปดูแลแกไขในสวนท่ีรับผิดชอบ 

 
ในเรื่องของการแกไขกฎ ระเบียบ เพ่ือเอ้ือตอประสิทธิภาพของานโดยเฉพาะงานวิจัย จะทําการหารือ

กับกองคลัง เม่ือไดขอยุติจะเชิญคณบดีพิจารณาเลือกตัดสินใจจะใชวิธีการเบิกจายในรูปแบบท่ีสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ตรวจนักวิจัย รับผิดชอบแลวคณบดีเปนผูตอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือวิธีท่ีให
หนวยตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบเหมือนเดิม ขอใหคณบดีกลับไปคิดทบทวน อาจเริ่มท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ลําดับแรก 

งานขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนคณบดีทุกรายชวยกันขับเคลื่อนตอไปโดยไมลาชา
กอนท่ีจะไมมีนักศึกษามาเรียนในบางสาขา ขณะนี้ใกลเปดภาคการศึกษาแลว ขอใหผูบริหารอยูในคณะเพ่ือชวยแกปญหา
ในสิ่งท่ีจะเกิด 

สุดทายนี้  ขอขอบคุณท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย (พลอากาศเอก ภคชาติ  กฤษณะพันธุ ) 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การทําการบริหารมหาวิทยาลัยแหงนี้ ขอใหผูบริหารทุกทานมีสติตอการสราง
กําลังคนท่ีทานบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และใหบริหารดวยความสําเร็จ พรอมท้ังเปนท่ีครองใจของเพ่ือน
รวมงานทุกคน ขอปดการสัมมนา Retreat ในครั้งนี้ และขอใหเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพทุกทาน 
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คณะผูรวบรวมและจัดทํารูปเลม 
 

ท่ีปรึกษา 
 

ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพวง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

คณะผูจัดทํา 
 

นางพรทิตา  ผองนพคุณ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    
       ชํานาญการพิเศษ 

นายอัครเดช  ทองสวาง  อาจารยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
นายกานตพิชชา สุวรรณวัฒนเมธี อาจารยคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  
นางสาวปรียาพร ขอชูกลาง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวสิริพร  บุญพา   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวพัชรี  คีรีวงศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
นายคเชนทร  ศรีนุน   นายชางไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
โทรศัพท ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๔, ๐ ๒๕๔๙ ๔๔๙๕ 

http://www.ucrt.rmutt.ac.th 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๖ 

 
 
 
 
 



 

ไทยจะก้าวข้าม 
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ได้อย่างไร 
 

งานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
http://www.ucrt.rmutt.ac.th 
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	2. การรับน้องใหม่ ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีรุ่นพี่ที่เข้าใจ  และคณะทุกคณะให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจัง
	3. การตักบาตรทุนการศึกษาในวันที่ 15 กันยายน 2557 ได้เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธี ในปีนี้ส่งผลกระทบมากในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายังมีปัญหาอยู่
	4. มหาวิทยาลัยจัดพิธีวันไหว้ครู ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ในปีนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
	5. การจัดกิจกรรมได้ประชุมกับกองพัฒนานักศึกษาในเรื่องการจัดกิจกรรม ให้จัดกิจกรรมอย่างประหยัด และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
	สำหรับเรื่องสมุด Activity Transcripts ขณะนี้กิจกรรมเริ่มแล้วและได้ประสานกับกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาต้องเข้ากระบวนการ กระบวนการมี Record มีนักศึกษา 1,300 เข้าร่วม 1,200 หายไป 100 คน ที่หายไปเราจะได้ Recheck กัน วันรุ่งขึ้นขอให้คณบดีช่วยกำชับนักศึกษาให...
	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุทธิพร  บุญส่ง)
	ในฐานะคณบดีมีความเชื่อว่า
	เรื่องที่ 1 ครูต้องปรับการสอน ถ้ายังสอนไม่ตรงโจทย์ที่จะสอบ TOEIC ซึ่งสอบทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งได้เคยนำเสนอแล้วที่ชะอำ ต้องฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ
	เรื่องที่ 2 การวิจัย ยังพบว่าอาจารย์ได้ทำได้เพียง 20% หัวข้อวิจัย ของทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งที่ได้ตรวจสอบมาเป็นอัตราเดียวกันเกือบทุกคณะ ยังไม่น่าพอใจขอย้ำว่าขอให้ปรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน โดยเฉพาะหน่วยตรวยสอบภายใน ถ้าเป็นไปได้อย่ามาตรวจมากมาย และห...
	เรื่องที่ 3 การเสนอผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ก็เช่นเดียวกันได้นำเสนอในที่ประชุม บางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้หลักการที่แท้จริงและก็ให้ข้อเสนอแนะการเขียนของอาจารย์แบบคล...
	สิ่งที่ได้รับในวันนี้ สิ่งแรกควรจะคิด หลักสูตรที่มีอยู่ของคณะครุศาสตร์ ประกาศรับ 3 รอบยังไม่เต็ม ส่วนที่ต้องการทำคือ เรื่องอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จากการอ่านระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได...
	เรื่องที่ 4 เรื่องโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยควรมอบอำนาจแก่ผู้อำนวยการ เพื่อบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งขณะนี้มีข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองจำนวนมาก และขาดความน่าเชื่อถือ
	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง)
	ขอนำเสนอแนวทางแก้ไขในการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์
	ในเรื่องการทำ Central Lab เป็นนโยบายที่ดีสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีปัญหาที่เกิดจากคน  จึงควรละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคณะได้ใช้ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ร่วมกัน และมอบนโยบายให้แต่ละคณะช่วยรับผิดชอบในเรื่องค่าซ่อม หรือมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณส่วนกล...
	สำหรับการจัดหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หากจำเป็นต้องลงทุนเรื่องเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ขอให้คำนึงถึงจุดคุ้มทุน  จึงควรทำการวิเคราะห์ก่อนลงทุน และเรื่องการจัดทำหลักสูตร 2 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสภาวิชาการควบคุม และไม่รับรองหลักสูตร และบางรายวิชาจ...
	อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ)
	ในความเป็นจริงผู้ขอผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จะมีรายได้ดีกว่าการสอนเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่แล้ว 10 กว่าปี อาจจะไม่มีเวลาเขียนแผนการสอน หรืออาจจะเข้าไปช่วย เห็นด้วยกับอีกเรื่อง List  จะต้องมี ให้มาถูกทาง  ในเชิงการบริหารจัดการจะ...
	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา)
	เรียนท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกท่าน จากที่ได้รับฟังทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ในเวลาช่วงเช้านำเสนอว่าประเทศไทยจะออก MIT ได้อย่างไร หาวิธีการออกก็มุ่งไปที่เรื่องของหลักสูตร เรื่องของการศึกษา เพื่อที่จะผลิตกำลังคนออกไป พอช่วงบ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม...
	1. บันทึกเทปการบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย และ ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  จัดส่งไปยังทุกคณะและหน่วยงานให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหาวิธีการทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ
	2. ในภาพสไลด์ที่เป็นรูปสามเหลี่ยม และแผนผัง MIT ที่วางยุทธศาสตร์ 4 หัวข้อ มหาวิทยาลัยจะผลักดันส่วนไหน ควรแจ้งให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรับทราบ
	ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์)
	ผมขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมในส่วนของคณบดีสุทธิพร  บุญส่ง ที่อ้างอิงถึงเกี่ยวกับผลงานที่ส่ง 2 ครั้งที่ไม่ผ่าน ขอให้อาจารย์อย่าหมดกำลังใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยก็พยายามเต็มที่ ขอเรียนให้เข้าใจตรงกัน สิ่งที่ของผมที่ไม่ผ่านจาก Reader 3...


